
๑๐๑ 
สผ ๒๑/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)        จีรนุช ๔๖/๓ 
 
   เชิญทานองอาจครับ  
   นายองอาจ  คลามไพบูลย (กรุงเทพมหานคร) : ทานประธานที่เคารพ  
ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ กระผม องอาจ คลามไพบูลย สมาชิกสภาผูแทนราษฎร  
พรรคประชาธิปตยจากกรุงเทพมหานคร ทานประธานครับกอนอื่นก็ตองขอขอบคุณ 
ทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานที่กรุณาปลีกเวลามาตอบกระทูถามสดในสภา 
ของเราในวันนี้ ----------------------------------------------------------------------------------------- 
 
                  - ๔๗/๑ 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๒ 
สผ ๒๑/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)              วันทนา ๔๗/๑ 
 
เพราะผมทราบดีวาวันนี้เปนวันแรงงาน เปนวันที่ทานมีภารกิจคอนขางมากภายนอกสภา 
ทานประธานครับ อยางที่ผมบอกไปวาวันนี้เปนแรงงาน ผมจึงมีความรูสึกภาคภูมิใจ 
ที่ไดมีโอกาสถามกระทูถามสดซึ่งเกี่ยวของกับปญหาของผูใชแรงงานตรงกับวันแรงงาน
แหงชาติ ซึ่งประเทศไทยประกาศใหเปนวันแรงงานแหงชาติมาตั้งแตพุทธศักราช ๒๕๑๓  
กอนหนานั้นก็ถือวาเปนวันหยุดตามประเพณีมาตั้งแต พุทธศักราช ๒๔๙๙ เพราะฉะนั้น
จะเห็นไดวา ประเทศไทยของเรานั้นใหความสําคัญกับวันแรงงานมาเปนระยะเวลา
ยาวนานหลายสิบป ความสําคัญของวันแรงงานนั้นผมเชื่อวาเพื่อนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
ซึ่งมาจากการเลือกตั้งผานการคลุกคลีกับพี่นองประชาชน ซึ่งสวนมากก็คือคนยากคนจน 
หรือสวนหนึ่งของคนยากคนจนเหลานั้นก็คือผูที่อยูในกําลังแรงงานของประเทศไทย  
ซึ่งปจจุบันมีอยูประมาณ ๓๖ ลานคน ทานประธานครับ ความสําคัญของวันแรงงานนั้น 
ความสําคัญของผูใชแรงงานมีมาอยางตอเนื่อง เพราะเราทราบกันดีวาผูใชแรงงานนั้น
สวนหนึ่งก็คือ ผูที่มีสวนอยางสําคัญในการพัฒนาประเทศของเรา ถาเราไมมีผูใชแรงงาน 
เราไมมีลูกจาง แนนอนที่สุดครับ คนที่เปนผูประกอบการ คนที่เปนนายจางก็คงไมสามารถ
ที่จะประกอบการนั้น ๆ ใหสําเร็จลุลวงไปได เพราะฉะนั้นความสําคัญของลูกจาง ความสําคัญ
ของผูใชแรงงานจึงไมไดยิ่งหยอนไปกวาความสําคัญของผูประกอบการ หรือความสําคัญ
ของนายจาง และแนนอนที่สุดทั้ง ๒ สวนนี้มีภาระความจําเปนที่จะตองทํางานรวมกัน 
ทั้งในฐานะผูที่ประกอบอาชีพรวมกันในวิชาชีพตาง ๆ และในฐานะของบุคคลในสังคมที่
จะตองอยูรวมกัน ทานประธานครับ ความสําคัญของผูใชแรงงานถึงขนาดมีคํากลาววา 
แรงงานคือผูสรางโลก แตปรากฏวาวันนี้เปนที่นาเสียดายครับ ทานนายกรัฐมนตรี 
ซึ่งเมื่อสักครูนี้ผมคิดวาทานจะนั่งอยูที่นี่ไปจนกระทั่งถึงกระทูถามสดของผม แตทานไมได
มีโอกาสอยู แตทานอยูทานอาจจะไดตอบคําถามสิ่งที่ผมจะปรารภกอนที่จะถาม 
กระทูถามทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานวา ทานมีงานราชการจําเปนเรื่องใดอยางไร  
เมื่อเชานี้ถึงไมไดไปรวมงานกับผูใชแรงงานของเรา ทั้ง ๆ ที่ ๑ ปมีเพียงครั้งเดียว แลวก็เปน
กําหนดการซึ่งใครก็ตามที่เขามาเปนนายกรัฐมนตรีนั้นก็มักจะรูลวงหนา เทาที่ผมจําได 
มีนายกรัฐมนตรีไมกี่คนหรอกครับ สวนมากก็จะใหเกียรติกับผูใชแรงงาน เห็นความสําคัญ 
 



๑๐๓ 
สผ ๒๑/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)               วันทนา ๔๗/๒ 
 
กับผูใชแรงงาน ไปใหกําลังใจผูใชแรงงาน ซึ่งพวกเราก็ทราบกันดีวา เขาเองเปนผูที่มีฐานะ
ไมวาจะเปนทางเศรษฐกิจ ทางสังคมดอยกวาผูที่ประกอบอาชีพดานอื่น ๆ อยูพอสมควรแลว 
เทาที่ผมจําไดก็มีนายกรัฐมนตรี พลเอก สุจินดา คราประยูร ตอนนั้นเดือนพฤษภาคม
กําลังมีเหตุการณที่สําคัญหลายเรื่องในบานเมืองของเรา นอกจากนั้นก็มีนายกรัฐมนตรี 
อีกสักทานหนึ่ง แตขออภัยที่อาจจะจําไมไดวาเปนใคร แตกราบเรียนวานายกรัฐมนตรี
สวนมากนั้นเห็นความสําคัญของผู ใชแรงงาน  แลวก็ไปรวมงาน  ไปใหกําลังใจ  
ไปเปนเกียรติ ไปรวมรับฟงปญหาตาง ๆ ของผูใชแรงงานดวยตัวเอง แตผมไมทราบวาปนี้
ทําไมทานนายกรัฐมนตรีของเราจึงไมวางกําหนดการงานของทานที่จะไปรวมกิจกรรมกับ 
ผูใชแรงงาน แตผมไมแปลกใจครับ ทานประธานเมื่อยอนกลับไปดูความเปนมาของทาน 
ทานนายกรัฐมนตรีของเราวันนี้ก็คือรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย วันที่ทานลงนาม
ในประกาศกระทรวงมหาดไทย ฉบับวันที่ ๘ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๑๙ เร่ืองหามลูกจาง  
นัดหยุดงาน -------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

         - ๔๘/๑ 
    



๑๐๔ 
สผ ๒๑/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                     รัชนีพร ๔๘/๑ 
 
และในปเดียวกันนั้นเองครับรัฐมนตรีที่ดูแลกระทรวงมหาดไทยในยุคสมัยของการปฏิวัติ
นั้นเองที่ออกประกาศฉบับนี้และบริภาษผูใชแรงงานเมื่อป ๒๕๑๙ วาเปนแกงขางถนน  
ผมไมทราบวาทานไมชอบ ไมพึงพอใจผูใชแรงงานเรื่องอะไร อยางไร จนกระทั่งมาถึงปนี้ 
พอเปนนายกรัฐมนตรีแลวก็ยังไมไปรวมงานกับผูใชแรงงาน แมแตคํากลาวที่ผานทาง 
จอทีวีทราบจากสื่อสารมวลชนวา ทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานก็ตองไปขอรองแลว
ขอรองอีกกวาจะมีสุนทรพจนไปถึงผูใชแรงงานผานทางหนาจอทีวี ทานประธานครับ 
ความสําคัญของผูใชแรงงานมีจํานวนมากอยางที่ผมไดบอกไปแลว แตชีวิตความเปนอยู
ของผูใชแรงงานนั้นผมเชื่อวา พวกเราที่เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรออกไปพบปะพี่นอง
ประชาชนคลุกคลีกับประชาชนทราบดีวามีปญหามากมายหลายอยางขนาดไหน มีปญหา
มากมายหลายอยางจนถึงขนาดที่วาปนี้เร่ืองของการเรียกรองคาแรงขั้นต่ําเปนเรื่องที่อยูใน
ความสนใจของสังคมของผูใชแรงงาน ทําไมปนี้การเรียกรองคาแรงขั้นต่ําถึงเปนเรื่องที่อยู
ในความสนใจของสังคมของผูใชแรงงาน เพราะทานประธานคงทราบดีวา ปนี้ตองยอมรับ
วาเปนปที่เกิดปญหาวิกฤติทางดานเศรษฐกิจมากมายหลายดานดวยกัน และปญหาวิกฤติ
ทางเศรษฐกิจเหลานั้นก็สงผลกระทบตอผูใชแรงงานของเราเปนอยางมาก มีคําเรียกรองจาก
ผูใชแรงงานในการที่ตองการไดรับคาแรงขั้นต่ําเพิ่มจากสูงสุดที่เคยได ๑๙๔ บาทและ
ต่ําสุด ๑๔๔ บาทนั้น ถาเราจับความก็จะมี ๒ กลุมใหญ ๆ กลุมหนึ่งพึงพอใจที่จะเพิ่มขึ้น 
 ๙ บาท อีกกลุมหนึ่งพึงพอใจเรียกรองที่จะได ๒๓๓ บาท ทานประธานครับความตองการ 
ของผูใชแรงงานในเรื่องคาแรงขั้นต่ํานี้ ผมกราบเรียนทานประธานครับวาถึงแมวา 
ทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานจะออกมาบอกกอนหนานี้วานาจะขึ้นไดถึง ๙ บาท
หรืออาจจะมากกวานั้น ทานไดบอกอยางนั้นในวันที่การประชุมลาสุดของคณะกรรมการ
คาจางลมเหลวลงไป ผมกราบเรียนทานประธานวา การดําเนินการของรัฐบาลในชวง 
ที่ผานมานั้นดูเหมือนวาทันทีที่เขามาเปนรัฐบาลและบริหารงานสักระยะหนึ่ง ขณะนี้ผานมา  
๓ เดือน ผมไมเขาใจวาทําไมปลอยใหการพิจารณาเรื่องคาจางขั้นต่ําของผูใชแรงงาน 
โดยคณะกรรมการคาจาง ซึ่งมีรัฐบาลเปนสวนหนึ่งของไตรภาคีนั้น ตองรอจนกระทั่งไดรับ 
 
 



๑๐๕ 
สผ ๒๑/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                     รัชนีพร ๔๘/๒ 
 
การรองเรียนจากผูใชแรงงาน ทั้งที่รัฐบาลเองก็รูอยูตั้งแตกอนเลือกตั้ง และเมื่อเขามาได
เปนรัฐบาลก็ยิ่งทราบชัดเจนวา ปญหาตาง ๆ ของผูใชแรงงานและวิกฤติเศรษฐกิจ 
กอนเลือกตั้งพอออกไปหาเสียงพูดกับผูใชแรงงานไววาจะเขามาชวยแกปญหาเขาอยางไร 
แตทําไมรัฐบาลจึงปลอยใหเวลาเนิ่นนานมา จนกระทั่งจะถึงวันแรงงานแหงชาติอยูแลว 
ไปเรียกประชุมกันฉุกละหุก จนกระทั่งฝายนายจางเขาไมมีความพรอมที่จะมารวมประชุมดวยได 
แลวก็เขาตองเลื่อนออกไป  ผมคิดวาตรงนี้เปนความบกพรองของรัฐบาลที่ไมไดเตรียม
ความพรอมกอนที่จะถึงวันแรงงานแหงชาติ  ทานประธานที่ เคารพครับ ถึงแมทานรัฐมนตรี 
ซึ่งกํากับดูแลกระทรวงแรงงานจะมีคําตอบอยางไรก็ตามในชวงที่ผานมาทานพรอมที่จะ
ใหขึ้น  ๙  บาท  แตผมอยากจะเรียนทานรัฐมนตรีวา  เมื่อคิดในเชิงเศรษฐศาสตร 
และความคุมคาแลวการปรับขึ้นคาจางขั้นต่ํา ๙ วันตอวันหรือคิดเปนเปอรเซ็นต 
ก็ประมาณ ๔.๗ เปอรเซ็นต ผมอยากเรียนทานรัฐมนตรีวาเทากับผูใชแรงงานนั้นไมได 
ขึ้นคาแรงเลยครับ เพราะตามหลักเศรษฐศาสตรการขึ้นคาแรงหรือเงินเดือนสวนที่ 
ผูใชแรงงานจะไดเงินรายวันหรือเงินเดือนเพิ่มจริงเมื่อคิดเปนเปอรเซ็นต คือสวนที่มากกวา
เงินเฟอเฉลี่ยในปนั้น ๆ อยูในขณะนี้ ปนี้ทานรัฐมนตรีทราบไหมครับวา กระทรวงพาณิชย
ประเมินวา เงินเฟอทั้งปจะอยูที่ ๕-๕.๕เปอรเซ็นต เพราะฉะนั้นคาแรงถาขึ้นมาอยางที่
ทานวานั้นจะไดเงินเพิ่มจริงคาแรงขั้นต่ําที่รัฐกําลังจะขึ้นใหก็จะเปนเพียง ๔.๗ เปอรเซ็นต 
ซึ่งนอยกวาเงินเฟอ เพราะฉะนั้นยังไมนับเร่ืองขาวของราคาแพงอีกจํานวนมาก ------------ 
 
                         - ๔๙/๑ 



๑๐๖ 
สผ ๒๑/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)             สุทธาทิพ ๔๙/๑ 
 
สิ่งที่ผมอยากจะถามทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานเปนเบื้องตนก็คือวา ในฐานะที่
รัฐบาลเปนสวนหนึ่งของไตรภาคีที่จะตองประชุมปรึกษาหารือกันในคณะกรรมการคาจาง 
ซึ่งมี ๓ ฝาย ทั้งลูกจาง นายจางและรัฐบาล ผมอยากจะเรียนถามวา รัฐบาลจะพอบอกให
พวกเราทราบไดหรือไมวารัฐบาลมีจุดยืนในเรื่องการเพิ่มคาจางแรงงานขั้นต่ําในปนี้วา 
ควรจะขึ้นไปเทาไร อยางไร แตที่สําคัญที่สุดที่อยากจะใหรัฐบาลคํานึงถึงอีกสวนหนึ่งก็คือ 
คนกลุมไหนครับทานประธาน กลุมแรงงานที่อยูในระบบประกันสังคม ไมนาเชื่อครับ 
ทานประธาน ตามสถิติที่อยูในมือผมนี่เปนสถิติของสํานักงานประกันสังคมนะครับ  
บอกวากลุมแรงงานซึ่งเปนผูประกันตน ตามมาตรา ๓๓ จําแนกตามคาจางและเพศ  
ณ เดือนธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๐ พวกที่มีเงินเดือนต่ํา พวกที่มีรายไดต่ํากวาคาจาง
ขั้นต่ํา มีอยูถึงประมาณ ๔.๕ ลานคนครับ ไลมาตั้งแตที่ไดคาจางประมาณ ๑,๖๕๐ บาท
ตอเดือน ไปถึงประมาณ ๕,๐๐๐ กวาบาทตอเดือน แตไมเกิน ๖,๐๐๐ บาท คนเหลานี้ 
ผมกราบเรียนถามทานรัฐมนตรีดวยครับวา จะดําเนินการอยางไรที่จะทําใหเขาไดขึ้น
คาจางขั้นต่ํา ไมใชปลอยใหเขาอยูในสถิติของสํานักงานประกันสังคมมาเปนระยะเวลาหนึ่ง  
แตไมมีใครก็ตามเขาไปดูแลที่จะทําใหเขาไดรับในสิ่งที่เขาควรจะไดรับ ขอเรียนถามทานรัฐมนตรี
เปนคําถามแรกครับ 
   นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
เชิญทานรัฐมนตรีครับ 
   นางอุไรวรรณ เทียนทอง (รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน) : ทานประธานสภา 
ที่เคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ ดิฉัน นางอุไรวรรณ เทียนทอง รัฐมนตรีวาการกระทรวง
แรงงาน กอนอื่นตองขอขอบคุณทานสมาชิกผูทรงเกียรติที่ไดกรุณานึกถึงผูใชแรงงาน 
เนื่องจากวันนี้เปนวันแรงงานแหงชาติ  และสิ่งที่ทานไดปรารภวา ทําไมทานนายกรัฐมนตรี 
ไมมาในงานวันแรงงานแหงชาติ  ก็อยากจะเรียนใหทราบวา พอดีทานมีภารกิจกับ 
ทานนายกรัฐมนตรีพมาและในเรื่องที่ เกี่ยวกับการอานสารถึงผู ใชแรงงานนั้น 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานไมตองไปขอรองทานหรอกคะ เพราะวาแคไปเรียนเฉย ๆ 
ทานก็ไดกรุณาแลว และในสวนที่ทานไมไดมาพบกับผูใชแรงงาน ทานก็ไดมอบใหกับ 
 



๑๐๗ 
สผ ๒๑/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)             สุทธาทิพ ๔๙/๒ 
 
ทานรองนายกรัฐมนตรี ม่ิงขวัญ ซึ่งเปนรองนายกรัฐมนตรีที่คุมการบริหารราชการ 
ของกระทรวงแรงงานอยูดวยมา แลวทุกอยางก็เรียบรอยดีนะคะ ในสวนที่ทานสมาชิก 
ผูทรงเกียรติไดถามถึงกรณีที่รัฐบาลเปนหนึ่งในไตรภาคีที่จะพิจารณาคาแรงขั้นต่ําของ 
ผูใชแรงงาน ก็อยากจะเรียนวาปญหาของคาแรงขั้นต่ํานั้น เราไดประกาศอัตราคาแรง 
ขั้นต่ําอยางที่ทานก็ทราบแลวนะคะ ในที่สูงสุดคือ ๑๙๔ บาท และต่ําสุดคือ ๑๔๐ บาท  
เมื่ อ  ๑  มกราคม  ๒๕๕๑  แตก็ ไดดํ า เนินการในเรื่ องของการพิจารณาคาแรง 
ขั้นต่ํานั้นมาตลอดเวลา โดยตั้งแตวันที่ ๒๑ มีนาคม ก็ไดมีการประชุมครั้งหนึ่ง วันที่ ๑๘ 
เมษายน ก็ไดมีการประชุมอีกครั้งหนึ่ง และที่สุดก็คือในการประชุมของคณะกรรมการ
พิจารณาคาแรงขั้นต่ํานั้น ไดตกลงกันวาจะมีการประชุมครั้งสุดทายคือในวันพรุงนี้  
คือวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๑ แตเนื่องจากกระทรวงแรงงานไดดูแลววา มันเปนเหมือนกับไมใช
ภาวะปกติ ก็เลยใหมีการประชุมในวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๑ ในขณะที่เราก็ทราบลวงหนา
เหมือนกันวานายจางบางทานมีภารกิจ เราก็พยายามไปใหทานมาประชุม เพราะเรียน 
ตรง ๆ  ทานก็มาไดเพียงทานเดียวนะคะ ซึ่งตามระเบียบอยางนอยตองมีนายจาง ๒ ทาน 
แตวาแนวโนมก็ไดเรียนใหทุกคนทราบอยางที่ทานก็รูวา รัฐมนตรีก็ไดใหขาววาแนวโนมนั้น 
ปรับแน -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 - ๕๐/๑ 
   
 
 
 



๑๐๘ 
สผ ๒๑/๒๕๕๑ (ส ทั่วไป)            สุภาภรณ ๕๐/๑ 
 
แตโดยอัตราเงินเฟอขณะนี้ ณ วันนี้ ๔.๘ เปอรเซ็นต  ซึ่งแนวโนมก็คงจะจัดไดอยูในเกณฑ 
๕ เปอรเซ็นต ซึ่งก็คิดวา ๙ บาท ก็คงอยูในเกณฑ ๕ เปอรเซ็นตของกรุงเทพมหานคร  
แตในขณะเดียวกันขอเรียกรองก็คือ ๙ บาททั้งประเทศ ซึ่งในขณะนี้ก็กําลังดําเนินการอยู 
และพรุงนี้ก็คงจะเสร็จเรียบรอย แลวคงจะไดรับทราบแนนอนวาจะไดรับเพิ่มเทาไร 
เพราะฉะนั้นในสวนนี้ก็คือตัวที่นํากราบเรียนใหทานสมาชิกผูทรงเกียรติไดทราบ  
แตอยางไรก็ตามในเรื่องของอัตราคาจางนั้นเราไดมีคือ สงเสริมใหมีมันมีอีกวิธีการ 
ที่ไมตองใชคณะกรรมการพิจารณาคาแรงขั้นต่ําก็คือ สงเสริมใหสถานประกอบการ 
ใชแนวทางปรับอัตราคาจางประจําป ๒๕๕๐  ป ๒๕๕๑ ใหกับลูกจางที่ทํางานมาเกินกวา  
๑ ป ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๑ และอีกแบบหนึ่งก็คือ สงเสริมให
สถานประกอบการจัดทําโครงสรางคาจางใชในสถานประกอบการเพื่อใหลูกจางไดรับการ
ปรับคาจางเพิ่มขึ้นตามผลงานที่แรงงานทําไดเปนประจําทุกป และนอกจากนั้นก็สงเสริม
ใหสถานประกอบการจายคาจางใหแกลูกจางในอัตราคาจางตามระดับมาตรฐานฝมือ
แรงงานใน ๓๐ สาขาอาชีพที่ประกาศใชแลว อันนี้คือสิ่งที่กระทรวงแรงงานไดดําเนินการ
ไปเพื่อใหผูใชแรงงานซึ่งตามขอเรียกรองจํานวนผูที่ตองการนี้อยูประมาณ ๗๐๐,๐๐๐ คน 
ที่สหภาพแรงงานไดรองขอที่จะตองใชในเรื่องของ ๙ บาท ที่ขอขึ้น ๙ บาทดังที่ทานรู อันนี้
ก็คือเปนขอที่กราบเรียนทานสมาชิกผูทรงเกียรติใหไดรับทราบในประการแรกคะ  
  นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :   
เชิญทานองอาจครับ 
  นายองอาจ  คลามไพบูลย (กรุงเทพมหานคร)  :  ทานประธานที่เคารพ 
ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ กระผม องอาจ  คลามไพบูลย สมาชิกสภาผูแทนราษฎร  
พรรคประชาธิปตยจากกรุงเทพมหานคร ทานประธานครับในคําถามแรกที่ผมไดสอบถาม 
คือผมสอบถามวาจุดยืนของรัฐบาลที่จะไปประชุมไตรภาคีกับฝายนายจาง ลูกจาง 
รัฐบาลมีจุดยืนวาผูใชแรงงานของเราควรจะไดรับคาแรงขั้นต่ําเพิ่มขึ้นเทาไรนะครับ ตรงนี้
ผมคิดวาทานรัฐมนตรียังไมไดใหความกระจางชัดเจนในสวนนี้ รวมทั้งในสวนของ
ผูประกันตนจํานวนมากอยางที่ผมบอกไปแลว จํานวน ๔.๕ ลานคน ที่ยังมีรายไดต่ํากวา 
 



๑๐๙ 
สผ ๒๑/๒๕๕๑ (ส ทั่วไป)            สุภาภรณ ๕๐/๒ 
 
รายไดขั้นต่ํา อันนี้เปนขอมูลของสํานักงานประกันสังคมเอง รัฐบาลจะดําเนินการอยางไร
กับสวนนี้ ผมคิดวาเรื่อง ๙ บาท เปนเรื่องที่ผูใชแรงงานกลุมหนึ่ง สวนหนึ่งเขาเสนอมา  
แตวาจุดยืนของรัฐบาลในเรื่องนี้คือเทาไร อยางไร ผมคิดวาแนนอนที่สุดเวลาประชุมกัน  
๓ ฝายนั้น แตละฝายก็จะมีจุดยืนของตัวเองไป แนนอนที่สุดครับผมไมไดคาดคั้นใหทาน
ตอบวา แรงงานขั้นต่ําจะเพิ่มขึ้นเทาไรจากการประชุม ๓ ฝาย เพราะยังไมไดประชุมตามที่
ทานบอกวาจะประชุมกันในวันพรุงนี้ แตจุดยืนของรัฐบาลในเรื่องนี้ที่จะเขาไปประชุมกับ
ฝายนายจางและฝายลูกจางนี่เปนอยางไร ผมคิดวาอันนี้ควรจะเปนคําตอบใหผมดวย  
ผมขอถามตอเนื่องไปถึงคําถามที่ ๒ เลยนะครับ สวนคําถามแรกเมื่อกี้นี้ที่ทานยังไมได
ตอบเดี๋ยวคอยตอบไปเลยก็ไดนะครับ  

คําถามที่ ๒ ที่ผมอยากจะเรียนสอบถามทาน ผมคิดวาทานประธาน 
ทราบดีอยางที่ผมไดบอกไปแลว ทําไมผมถึงถามเรื่องคาแรงขั้นต่ํา เพราะผมอยากจะ
กราบเรียนวา ผูใชแรงงานของเราทั้งที่อยูในระบบประกันสังคม ทั้งที่อยูนอกระบบ
ประกนัสังคม กําลังแรงงานอายุ ๑๕ ปขึ้นไป ทั้งหมดนี้ผมอยากจะกราบเรียนวาในจํานวน 
๓๖ ลานคน สวนมากมีรายไดไมถึงเกณฑที่เสียภาษี ผมถามเรื่องนี้ก็เพราะวารัฐบาลนี้ 
มีนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลในเรื่องที่ออกมากระตุนเศรษฐกิจที่เกี่ยวของกับภาษี
คอนขางมาก ซึ่งแนนอนที่สุดครับเปนเรื่องที่พวกเราไมไดไปมีอะไรขัดของในสวนนั้น  
 

                   - ๕๑/๑ 



๑๑๐ 
สผ ๒๑/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)      ประภาลักษณ ๕๑/๑ 
 
เชน มาตรการภาษีตอน ๔ มีนาคมเปนนโยบายกระตุนเศรษฐกิจ แนนอนที่สุดนายจาง
สวนหนึ่งไดประโยชน เชน ลดภาษีนิติบุคคล ลดภาษีเงินไดสวนบุคคลซึ่งก็มีประมาณ  
๖ ลานคน ทางดานธุรกิจอสังหาริมทรัพยก็มีการลดคาโอนอสังหาริมทรัพย ลดภาษี 
เฉพาะกิจ การเปลี่ยนแปลงตรงนี้ นโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลตรงนี้เปนผลใหราคาหุน
ของบริษัทอสังหาริมทรัพยเขยิบขึ้นเพราะหวังวาจะมีรายไดเพิ่มขึ้น ตรงนี้เปนสิ่งที่เราไมได
ไปขัดของอะไรในเรื่องนโยบายเศรษฐกิจ แตเราตองมาถามเรื่องคาแรงขั้นต่ําก็เพราะวา  
ในเมื่อรัฐบาลมีนโยบายเขาไปกระตุนเศรษฐกิจ มีสวนชวยผูประกอบการจํานวนมาก  
มีรายไดเพิ่มขึ้น และนั่นคือเหตุผลวาทําไมวันนี้เราจึงมาถามวาผูใชแรงงานซึ่งไมไดรับผล
จากนโยบายเศรษฐกิจของทานเลยนะครับ เพราะคนเหลานี้เขามีรายไดไมถึงเกณฑที่จะ
เสียภาษี เขาจะไปพึ่งลดภาษีเงินไดสวนบุคคลก็ไมได นั่นคือเหตุผลวาทําไมผมจะตอง
ถามในเรื่องนี้ และที่สําคัญที่สุดก็คืออยางที่ทานประธานทราบดีภาวะเศรษฐกิจ 
ในปจจุบันนี้มีปญหาคอนขางมาก ขาวของราคาแพงอยางมาก ขาวสารก็ขึ้นไปแลวกวา
เทาตัวหรือรอยเปอรเซ็นต ราคาน้ํามันรถเพิ่มขึ้นเกือบ ๒๐๐ เปอรเซ็นต ราคาน้ําตาล
เพิ่มขึ้นอยางมากประมาณ ๒๙ เปอรเซ็นต ราคาหมูเพิ่มขึ้นไป ๔๐-๕๐ เปอรเซ็นต ราคา
น้ํามันพืชเพิ่มขึ้น ๕๓ เปอรเซ็นต และยังมีอ่ืน ๆ อีกมาก เพราะฉะนั้นทานประธานครับ  
สิ่งตาง ๆ เหลานี้ไมวาจะเปนสินคาอุปโภคบริโภคอีกหลายสิบรายการปรับขึ้นไปอยางมาก 
การปรับขึ้นราคาคาจางขั้นต่ําผมคิดวาก็อาจจะยังไมเพียงพอ คราวนี้ถามาดูชีวิต 
ความเปนอยูของผูใชแรงงาน สํานักงานสถิติแหงชาติเองไปสํารวจ ไมนาเชื่อครับ 
ทานประธาน ผูใชแรงงานที่ไมใชภาคเกษตรมีรายไดประมาณเดือนละ ๑๐,๐๐๐ บาท 
ตอครัวเรือน ตอครัวเรือนนะครับทานประธานไมใชตอบุคคล แตมีหนี้สินประมาณ 
๖๔,๐๐๐ กวาบาทตอครัวเรือน เทากับมีหนี้สินประมาณ ๖๐๐ เปอรเซ็นต เพราะฉะนั้น
ทานประธานจะเห็นไดชัดเจนวาภาวะเศรษฐกิจที่กําลังเปนวิกฤติขาวของราคาแพง 
ทั้งสินคาอุปโภคบริโภค หนี้สินของผูใชแรงงานเองก็มีเปนอยางมาก ทานประธานลองนึก
ภาพดูนะครับ ขณะนี้ผมมีโอกาสไปพูดคุยกับผูใชแรงงาน คนที่ทํางานดานสหภาพ
แรงงานเขาบอกปญหาของผูใชแรงงานสวนหนึ่ง งานของสหภาพแรงงานสวนหนึ่ง  
 



๑๑๑ 
สผ ๒๑/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)      ประภาลักษณ ๕๑/๒ 
 
คืออะไรทราบไหมครับทานประธาน ตองไปเจรจาประนอมหนี้ไกลเกลี่ยเรื่องหนี้สินใหผูใช
แรงงานครับ หนี้สินบัตรตาง ๆ มากมายละครับ ที่ทานประธานเห็นโฆษณาประชาสัมพันธ
กันอยางมากมาย ติดตามเสาไฟฟาบางอะไรบางกลายเปนปญหาสวนหนึ่งของผูใชแรงาน 
สหภาพแรงงานซึ่งเคยทํางานรณรงคตอสูเพื่อผูใชแรงงานในดานอื่น ๆ วันนี้มีหนาที่
เพิ่มขึ้น คือมีหนาที่เจรจาประนอมหนี้ใหกับผูใชแรงงาน เพราะฉะนั้นผมจึงอยากเรียนถาม
ทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานวา นอกเหนือจากเรื่องของรายไดขั้นต่ําซึ่งจริง ๆ แลว
ก็เปนสิ่งที่แรงงานเขาควรไดอยูแลว ถามวา วิสัยทัศนของรัฐบาลนี้ในปจจุบันทานจะเขา
ไปเยียวยาผูใชแรงงานที่เขากําลังประสบปญหาเศรษฐกิจ ซึ่งสวนหนึ่งของปญหา 
ก็เกิดขึ้นจากฝมือการบริหารงานของรัฐบาลดวยนี่ครับ ทานจะเขาไปดําเนินการอยางไร 
นอกเหนือจากคาอะไรตาง ๆ ที่เพิ่มมากขึ้นแลว คาเลาเรียนบุตรก็เปนอีกปญหาหนึ่ง 
ของผูใชแรงงาน เพราะการเรียนฟรีมันไมไดเรียนฟรีจริงอยางที่รัฐบาลนี้พูด แถมอนุมัติ
เงินไปทําทาวาเปนเรียนฟรีก็อนุมัติไปนิดเดียวเองยังเปนปญหาอยูดวย เพราะฉะนั้น
ทั้งหลายทั้งปวงผมกราบเรียนวา รัฐบาลมีแนวทางและวิธีการที่จะมาเยียวยาผูใชแรงงานนี้
อยางไร ผมกราบเรียนถาม โดยเฉพาะในสภาวะเศรษฐกิจปจจุบันที่กําลังเปนปญหา 
อยางมากอยูในขณะนี้ ทานมีนโยบาย มีแนวทางวิธีการอยางไร ชวยตอบใหพวกผม 
แลวก็ผูใชแรงงานที่ฟงอยูทั่วประเทศทราบหนอยครับ ขอกราบขอบพระคุณครับ 
  นายสมศักดิ์ เกียรติสรุนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :  
เชิญทานรัฐมนตรีครับ 
  นางอุ ไ ร ว ร รณ  เ ที ยนทอง  ( รั ฐมนตรี ว าการกระทรวงแรงงาน )   :   
ทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ ที่ทานสมาชิกผูทรงเกียรติไดถามวา
จุดยืนของรัฐบาลที่เปนไตรภาคีในเรื่องของการพิจารณาคาแรงขั้นต่ําเปนอยางไร ---------- 
 
                  - ๕๒/๑ 



๑๑๒ 
สผ ๒๑/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)              จงถนอม ๕๒/๑ 
 
จุดยืนของรัฐบาลในฐานะที่เปน ๑ ใน ๓ ก็คือจุดยืนใหเพิ่มคาแรง อันนี้ก็ย้ํานะคะวา 
จุดยืนอันนี้คือใหเพิ่มแน มีนโยบายที่ไดบอกไปกับผูที่เปนคณะกรรมการในสวนของ
รัฐบาลนะคะ จุดยืนคือใหเพิ่มแน สวนที่นอกเหนือจากคาแรงขั้นต่ําที่จะเขาไปเยียวยา 
ผูใชแรงงานที่ทานตองการอยากทราบวาเราจะดําเนินการอยางไรนะคะ เพราะฉะนั้น 
ในลักษณะของการที่จะชวยเหลือแรงงานเพื่อใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนั้นก็มีการสราง
หลักประกันความมั่นคงในชีวิต ผูประกันตนในระบบประกันสังคมจะมีประมาณ  
๙ ลานคนเศษ ในสถานประกอบการ ๓๘๐,๐๐๐ กวาแหงไดรับการดูแลจายประโยชน
ทดแทนในเรื่องการรักษาพยาบาลเมื่อเจ็บปวยทุพพลภาพ คลอดบุตร คาเลี้ยงดูบุตร  
คาทําศพ ซึ่งผูประกันตนและผูมีสิทธิของผูประกันตนไดรับประโยชนดังกลาวแลวนะคะ  
ในกรณีของการคลอดบุตรขณะนี้ไดรับ ๑๒,๐๐๐ บาท และนอกจากนั้นถาเกิดใคร 
ที่ติดเชื้อเฮชไอวี (HIV) ก็ไดรับการดูแลมีสิทธิประโยชนเพิ่มมากขึ้น นอกจากนั้นรัฐบาล 
ยังไดพิจารณาปรับปรุงการใหบริการระบบประกันสังคมใหเปนประโยชนมากขึ้น โดยได
จัดตั้งคลินิกโรคจากการทํางาน เพิ่มสิทธิประโยชนอยางที่เรียนแลวในเรื่องคลอดบุตร  
ซึ่งแตกอนไดไมถึง ๑๒,๐๐๐ บาท ขณะนี้ก็ได ๑๒,๐๐๐ บาท การจายคาทันตกรรม  
การรักษาพยาบาลโรคสมอง การใชเคมีบําบัดหรือรังสีไปรักษา และการเพิ่มสิทธิประโยชน
กรณีชราภาพ นอกจากนี้ยังไดขยายฐานประกันสังคมไปสูแรงงานนอกระบบในกลุม 
ผูประกอบอาชีพอิสระ อยางเชน ที่ยกตัวอยางก็คือ อาชีพเกษตรกรเปนอาชีพที่ผูประกอบ
อาชีพอยูนอกระบบ ผูขับรถแท็กซี่ อันนี้เปนตน ซึ่งเราจะมีการทําในเรื่องของการประกัน
นอกระบบโดยใชมาตรา ๔๐ ในวันที่ ๗ พฤษภาคมที่จะถึงนี้ โดยที่จะเปนนโยบาย 
ตามความสมัครใจของผูที่จะเขาสูระบบนี้ตามมาตรา ๔๐ โดยผูที่ตองการประกันจะเสีย
คาใชจายตอป ๓,๓๖๐ บาท โดยไดรับสิทธิประโยชนก็คือคลอดบุตร ทุพพลภาพ และตาย 
และนอกจากนั้นก็จะมีการสงเสริมการมีงานทําและคุมครองคนหางาน โดยไดพัฒนา
ระบบขอมูลตลาดแรงงานและการจัดหางานใหมีประสิทธิภาพ เพื่อสรรหากําลังคนใหตรง
กับความตองการของตลาดแรงงาน เปนการแกไขปญหาการขาดแคลนแรงงานของ 
 
 



๑๑๓ 
สผ ๒๑/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)             จงถนอม ๕๒/๒ 
 
ภาคอุตสาหกรรม ขณะนี้มีประชาชนไดรับบริการสงเสริมการมีงานทําแลว ตลอดจน 
ขยายตลาดแรงงานในกลุมของอียู (EU : สหภาพยุโรป) ซึ่งอันนี้ก็คือในเรื่องของแรงงาน 
ที่จะออกไปทํางานนอกประเทศนั้น นอกจากนั้นก็คือการพัฒนาทักษะฝมือแรงงานเพื่อที่ 
จะใหยกระดับคุณภาพฝมือแรงงาน ทําใหผลการผลิตสูงขึ้น มีผูผานการพัฒนาฝมือ
แรงงานแลว ๓ ลานคนเศษ นอกจากนั้นยังไดดําเนินการฝกอาชีพใหแกบุคคลพิเศษ  
ใหแกผูทุพพลภาพ ผูวางงาน ผูถูกเลิกจาง ผูประสบสาธารณภัย เปนตน ทั้งนี้เพื่อบรรเทา
ความเดือดรอน และเพิ่มโอกาสการมีงานทําใหกับผูที่อยูในวัยทํางานครับ นอกจากนั้น 
ก็คือการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูใชแรงงาน ไดดําเนินการดูแลแรงงานใหมีคุณภาพ 
ชีวิตที่ดีขึ้น โดยสงเสริมใหมีการจัดสวัสดิการใหมีความปลอดภัยในการทํางานเพิ่มขึ้น 
โดยเฉพาะการประกาศเรื่องแรงงานปลอดภัยและสุขภาพอนามัยที่ดีเปนระเบียบวาระ
แหงชาติในปนี้ เพื่อใหการบริหารจัดการความปลอดภัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน
ใหเปนไปตามความประสงคของผู ใชแรงงาน  ในขณะเดียวกันได เรงสงเสริมให 
สถานประกอบการนํามาตรฐานแรงงานไทยไปปฏิบัติใหลูกจางไดมีสภาพการทํางาน 
สภาพการจางที่ดี และใชเปนหลักเกณฑการสรางความเชื่อม่ันในการทําธุรกิจระหวาง
ประเทศ และลดการกีดกันทางการคา และในสวนของตัวเลข ๔ ลาน ๕ แสนคน ที่ทาน 
ไดกรุณาพูดถึง ซึ่งขอนี้กราบเรียนดวยความไมเขาใจคําถามทานนะคะ ที่เร่ืองมาตรา ๓๓ 
ของคน ๔ ลาน ๕ แสนคน ขอย้ําอีกทีไดไหมคะ 
 
                  - ๕๓/๑ 
 
 



๑๑๔ 
สผ ๒๑/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)        สิริพร ๕๓/๑ 
 
   (การประชุมดําเนินมาถึงตอนนี้ นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท รองประธาน 
สภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง ไดลงจากบัลลังก โดยมอบให พันเอก อภิวันท วิริยะชัย  
รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง ปฏิบัติหนาที่แทน)  
  พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :  
เชิญคุณองอาจครับ 
  นายองอาจ  คลามไพบูลย (กรุงเทพมหานคร)  :  ทานประธานที่เคารพ 
กระผม  องอาจ  คลามไพบูลย  สมาชิกสภาผู แทนราษฎร  พรรคประชาธิปตย 
จากกรุงเทพมหานคร ตรงนั้นคงไมไกลครับที่ทานรัฐมนตรีสอบถามมาวา จริง ๆ แลวก็คือ 
จํานวนผูประกันตนตามมาตรา ๓๓ การสํารวจเมื่อเดือนธันวาคม ๒๕๕๐ มีผูใชแรงงาน
จํานวนหนึ่งมีรายไดต่ํากวาคาแรงงานขั้นต่ําซึ่งเปนผูประกันตนตามมาตรา ๓๓ คนเหลานี้
ที่ผมเรียนถามทานวา อยากจะใหเขาไปดูแลใหเขาไดมีรายไดเปนไปตามมาตรฐาน 
ตามอัตราคาจางแรงงานขั้นต่ํา ซึ่งอันนี้ เปนตัวเลขซึ่งอยูในเอกสารของสํานักงาน
ประกันสังคมอยูแลวไมไดเปนเรื่องสลับซับซอนอะไร แตสิ่งที่ทานรัฐมนตรีไดกรุณาตอบ
คําถามผมวากระทรวงแรงงานไดทําอะไรมากมายเยอะแยะไปถึงตางประเทศอะไรนี่  
เมื่อกี้นี้ที่ทานเรียนตอบก็เปนเรื่องดีครับที่เราไดยินไดฟงวากระทรวงแรงงานทําอะไร 
ไปบาง แตสิ่งที่กระผมสอบถามไมใชประเด็นนี้ครับ สิ่งที่ผมสอบถามก็คือวา ผมไดบอกวา
ถึงแมเราจะเพิ่มคาแรงงานขั้นต่ําใหกับผูใชแรงงานของเราตามขอ ๑ ซึ่งจริง ๆ แลวทาน 
ก็ยังไมไดตอบผมถึงจุดยืนของรัฐบาลที่จะไปประชุมรวมไตรภาคีกับนายจางและลูกจาง
วาจุดยืนของรัฐบาลจะไปเจรจา ไปคุยกับเขา ลูกจางเขาเรียกรองมาเพิ่มขึ้นไป ๒๓๓ บาท 
กลุมหนึ่ง กลุมหนึ่งพอใจ ๙ บาท รัฐบาลจุดยืนอยูตรงไหนที่จะไปเจรจากับเขา ไมใชวา
จุดยืนรัฐบาลอยางไรก็ใหเพิ่ม ผมคิดวาอันนี้มันคงไมใชจุดยืนรัฐบาลหรอกครับ อันนี้มันก็
เปนเรื่องที่รับรูกันทั่วไปอยูแลว ผมอยากเห็นจุดยืนรัฐบาลตรงนั้นวาในสวนของรัฐบาลเอง
คิดอยางไร มองอยางไร มีวิสัยทัศนอยางไร มีนโยบายอยางไรกับผูใชแรงงานของเรา วันนี้
ผูใชแรงงานเขารอดูอยูวารัฐบาลมีจุดยืนอยางไร ใหเพิ่ม ทานบอกไปแลววาอยางไร 
ก็ไมนาจะต่ํากวา ๙ บาท แตที่ทานจะไปประชุมเจรจากันจุดยืนรัฐบาลเปนอยางไร ตรงนี้ 
 



๑๑๕ 
สผ ๒๑/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)        สิริพร ๕๓/๒ 
 
ผมคิดวาทานยังมีเวลาตอบได ทานประธานครับ เมื่อกี้ที่ผมถามในคําถามขอที่ ๒  
ผมอยากจะเห็นวารัฐบาลเตรียมการเขามาเยียวยาชวยเหลือผูใชแรงงาน โดยเฉพาะคน 
ซึ่งเขาไมสามารถที่จะไปเสียภาษีอะไรได ไมสามารถไดประโยชนอะไรจากนโยบาย
เศรษฐกิจรัฐบาลได คนเหลานี้มีเปนจํานวนมากอยางที่ผมบอกไปแลว รัฐบาลจะเยียวยา
อยางไรในเมื่อคาใชจายเกิดขึ้นจากผลกระทบทางดานเศรษฐกิจ ซึ่งสวนหนึ่งรัฐบาล 
ตองยอมรับเปนฝมือการบริหารงานของรัฐบาลที่กอใหเกิดผลกระทบเหลานี้ ไมวาจะเปน
คารถ คาเชาบาน คาอาหาร หนี้สินตาง ๆ ที่เพิ่มมากขึ้นที่ผมบอกไปแลว คาเลาเรียน 
ของบุตรอยางที่ผมบอกไปแลวเรียนฟรีไมจริง อีกไมกี่เดือน อีกไมกี่วันโรงเรียนจะเปด 
โรงเรียนสวนหนึ่งก็ตองผูปกครอง สวนหนึ่งก็คือผูใชแรงงานที่คนจํานวนมากของประเทศ 
พาลูกไปเรียนก็ตองหาเงิน ไปจํานําของ ไปอะไรตาง ๆ เพื่อจะไปเสียเงินใหโรงเรียน  
ไมเปนไปตามการเรียนฟรีจริงเหมือนอยางที่เราระบุไวในรัฐธรรมนูญ รัฐบาลนี้ก็ยังไม
ดําเนินการอะไรใหเราเปนที่นาพึงพอใจไดเหลานี้ลวนแลวแตเปนปญหา ผมถามวา 
ตรงนี้ละครับที่มันกําลังเกิดวิกฤติขณะนี้ รัฐบาลมีแนวทาง มีนโยบายที่จะเยียวยาอยางไร 
คําถามที่ ๒ ผมถามลักษณะนี้ จึงอยากเรียนถามใหทานชวยตอบประเด็นนี้ใหพวกเรา
ทราบวา รัฐบาลมีแนวทางในการเขามาเยียวยาตรงนี้อยางไร แตไมใชวางานประจําที่ทาน
ทําอยูอยางเม่ือกี้นี้ ตรงนั้นก็ดีครับที่ทานตอบใหเราไดยินไดฟงถึงงานทั่ว ๆ ไป แตวันนี้
วิกฤติที่มันกําลังกระทบผูใชแรงงาน ผมอยากฟงคําตอบตรงนี้แลวผูใชแรงงานก็อยากฟง
ตรงนี้วารัฐบาลจะเขาไปเยียวยาชวยเหลือเขาในปญหาเฉพาะหนาที่กําลังเกิดขึ้นจาก
สภาวะเศรษฐกิจอยางไรครับ 
  พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :  
เชิญทานรัฐมนตรีอุไรวรรณครับ 
  นางอุ ไรวรรณ   เทียนทอง  ( รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน )   :   
ทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ คําถามทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 
มันนาจะนอกเหนือจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน ก็เรียนตรง ๆ คําวา จุดยืน 
 



๑๑๖ 
สผ ๒๑/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)        สิริพร ๕๓/๓ 
 
ของทาน ๙ บาท กับ ๒๓๓ บาทที่เขารองเรียนหรือเรียกรอง เอาพูดเรื่องจริงไหม ก็คือ 
๙ บาทมาบอย ๒๓๓ บาทมาแลวก็หายไป แลวมันอยูนอกกระบวนการ ทานเขาใจไหม  
   
                  - ๕๔/๑ 



๑๑๗ 
สผ ๒๑/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)               พรภิมล ๕๔/๑ 
 
แตที่เขาเรียกรอง ๙ บาทมาจากสภาลูกจาง อยางนอยที่สุด ๗ สภานะคะ แต ๒๓๓ บาท
มาจากกลุมหนึ่งซึ่งก็มีกลุมเล็ก ๆ กลุมหนึ่ง อันนี้ก็นําเรียนความจริงใหทานสมาชิก 
ผูทรงเกียรติไดรับทราบ เพราะฉะนั้นคําวา จุดยืนของรัฐบาล จุดยืนของรัฐบาลก็ตอบวา 
คือรัฐบาลมีความเห็นอกเห็นใจผูใชแรงงานเนื่องจากสภาพเศรษฐกิจ น้ํามันแพง คาครองชีพ 
คาอาหารทุกอยางแพงหมด จุดยืนของรัฐบาลก็คือขึ้นคาแรงใหแนนอน สวนอยางอื่นนั้น 
ก็เปนเหมือนกับเขาเรียกอะไร เปนสวนประกอบที่อาจจะทําไดบางของในสวนที่เปน
แรงงาน อยางเชน ชวยเหลือผูใชแรงงาน เพื่อใหผูใชแรงงานไดมีคุณภาพชีวิตที่ดีก็คือ 
ใหสวัสดิการและคุมครองแรงงาน ไดจัดใหสถานประกอบกิจการหรือนิคมอุตสาหกรรมนั้น
ประสานพาณิชยจังหวัด หรือกรมการคาภายในจังหวัดเพื่อนําสินคาที่จําเปนตอการ 
ครองชีพมาจําหนายในราคาที่ถูกใหแกผูใชแรงงานนะคะ แลวนอกจากนั้นก็คือพรอมทั้ง
ขอความรวมมือกับพาณิชยจังหวัดไดชวยอนุเคราะหสนับสนุนการจําหนายสินคาใหผูใช
แรงงานตั้งแตเดือนกุมภาพันธ เดือนเมษายนมาในราคาที่ถูก และนอกจากนั้นก็ประสาน
ใหจังหวัดทุกจังหวัดสงเสริมใหสถานประกอบกิจการจัดสวัสดิการแรงงานนอกเหนือ
กฎหมายที่กําหนด นอกจากที่กฎหมายกําหนดใหแกผูใชแรงงาน เชน จัดสวัสดิการ 
รานคาราคาถูก หรือแมแตการจัดศูนยเด็กเล็ก นั่นก็คือลดภาระคาใชจายในชีวิตประจําวัน 
ตลอดจนใหเจาหนาที่ของกรมไดสงเสริมใหผูใชแรงงานไดลดละการใชสินคาที่ไมจําเปน 
และฟุมเฟอย ใหรูจักการออม การประหยัด และการดําเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง เพราะฉะนั้นสิ่งเหลานี้ก็คือจุดยืนของกระทรวงแรงงาน ในสวนที่ถาทั้งรัฐบาล 
ที่ทานสมาชิกผูทรงเกียรติบอกวา แมแตการเรียนฟรี ๑๒ ปก็ไมฟรีจริง ในตัวเลขเหลานี้ 
ก็คงขึ้นอยูกับกระทรวงศึกษาธิการ และที่ทานไดพูดถึงวามันเหมือนกับวาสิ่งที่มันเกิดขึ้น
มันเปนภาวะของการบริหารของรัฐบาลเพียงอยางเดียว เพราะคิดวาคงไมใชนะคะ  
เขาเรียกอะไรคะ ภาวะวิกฤติของโลกดวยซ้ําไป ทั้งโลกมันก็เดือดรอนกันไมใชมีแต
ประเทศไทยประเทศเดียวที่เดือดรอน แตอยางไรก็ตามในความรับผิดชอบในกระทรวง
แรงงาน ในสวนของผูใชแรงงานนั้นเราก็ไมไดละเลยเพิกเฉยถือวาเปนหนาที่ของเรา 
 



๑๑๘ 
สผ ๒๑/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)               พรภิมล ๕๔/๒ 
 
ที่จะตองดูแลผูใชแรงงานอยูแลวนะคะ เพราะฉะนั้นอันนี้ก็คงไมใชฝมือรัฐบาล เพราะ
รัฐบาลนี้ก็บริหารมาตั้งแตทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ก็ตั้งแตแถลงนโยบายเมื่อวันที่ ๑๘ 
กุมภาพันธ ๒๕๕๑ นี่ก็ประมาณแค ๒ เดือนกวา ๆ เองคงจะไมทําใหประเทศถึงกับ 
มีอันเปนขนาดนี้ อันนี้นําเรียนดวยความเคารพทานสมาชิกผูทรงเกียรตินะคะ ก็เรียนทาน
อยางนี้ละคะ 
  พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  : 
เชิญคุณองอาจ คําถามที่ ๓ ครับ 
  นายองอาจ  คลามไพบูลย (กรุงเทพมหานคร) : ทานประธานครับ  
ผม องอาจ  คลามไพบูลย สมาชิกสภาผูแทนราษฎร พรรคประชาธิปตย กรุงเทพมหานคร 
ผมกราบเรียนทานรัฐมนตรีดวยความเคารพวา ผมไมไดมาตําหนิรัฐมนตรีเร่ืองเรียนฟรีจริง  
ไมจริง แตวาอันนี้มันเปนปญหาของผูใชแรงงานสวนหนึ่งนอกเหนือจากปญหาที่กระทบ
ตอชีวิตความเปนอยูของผูใชแรงงานดานอื่น ๆ ที่ผมบอกไปแลวนะครับ แนนอนที่สุด 
ก็เปนเรื่องที่คนเกี่ยวของเขาจะตองไปแกไข แตผมบอกนั่นเปนปญหาที่มากระทบนะครับ 
ซึ่งจริง ๆ แลวรัฐธรรมนูญเขาบอกใหเรียนฟรีจริง แตขณะนี้มันไมจริงมันก็เลยมามี
ผลกระทบ โอเค (OK) ครับตรงนั้นก็คงไมใชเปนประเด็นที่จะมาพูดกันตอในเรื่องนี้  
แตสิ่ งที่อยากจะฝากไวครับ  ตัวอยางหนึ่งที่ผมคิดวาอยางที่ผมบอกเมื่อสักครูนี้ 
เร่ืองหนี้สินเปนปญหาคอนขางมาก เปนไปไดหรือไมครับทานรัฐมนตรี ทานอาจจะ 
ไปปรึกษาหารือกันดูวาบางรัฐบาลเคยมีเร่ืองของการปรับโครงสรางหนี้ใหเกษตรกร 
เปนไปไดหรือไมที่กระทรวงแรงงานจะริเร่ิมดูในเรื่องของการปรับโครงสรางหนี้ใหกับ 
ผูใชแรงงานเหมือนกับที่เราเคยมีวิธีการเขาไปชวยเหลือเยียวยาเกษตรกรของเรา 
ในบางชวงเวลาที่ประเทศชาติมีปญหาทางดานเศรษฐกิจเกิดขึ้นอยางมาก จนกระทั่ง
เกษตรกรก็ดีหรือผูใชแรงงานเองก็ดีก็อาจจะกอใหเกิดผลกระทบตอชีวิตความเปนอยู 
ของเขาในภาวะปจจุบัน ในลักษณะอยางนี้ที่ผมเรียนถามทานรัฐมนตรีวาทางกระทรวง 
ไดมีวิธีการในลักษณะนี้หรือไมอยางไร ------------------------------------------------------------- 
 
                            - ๕๕/๑ 



๑๑๙ 
 สผ ๒๑/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)               ยุพเยาว ๕๕/๑ 
 
ผมก็เลยยกตัวอยางใหทานไดลองดูเผื่อมันจะเปนแนวทางที่จะเขาไปชวยแกไขปญหาได 
หรือแมแตกฎหมายบางฉบับที่อาจจะเขามามีสวนชวยผูใชแรงงานเพิ่มเติม เชน กฎหมาย
ที่ทานสมาชิกจากพรรคประชาธิปตยซึ่งเปนรัฐมนตรีแรงงานเงาของคณะรัฐมนตรีเงา 
ของพรรคประชาธิปตย ทานไพฑูรย แกวทอง เสนอเขาไป เชน รางพระราชบัญญัติ
คุมครองและสงเสริมพัฒนาผูรับงานไปทําที่บาน อยางนี้ก็ไดรับหนังสือตอบมาจาก 
ทานนายกรัฐมนตรีวาเปนกฎหมายการเงินก็รอจากกระทรวงอยู ก็ขอความกรุณา
กระทรวงชวยดําเนินการใหเร็วยิ่งขึ้น ผมคิดวาตรงนี้ก็เปนอีกสวนหนึ่งที่จะชวยได  
แตที่สําคัญที่สุดที่อยากจะฝากกับทานรัฐมนตรีกอนที่จะถามคําถามที่ ๓ ก็คือ ขณะนี้
สถานการณแรงงานนั้นมีปญหาคอนขางมาก ผมอยากจะฝากทานรัฐมนตรีชวยเขาไป
ดูแลปญหาทางดานแรงงานในหลายเรื่องดวยกัน  

ปญหาที่  ๑ ก็คือปญหาฝมือแรงงานไทยของเราเปนปญหาที่อาจจะ
เรียกวาตองเขาไปดูแลอยางมากเราถึงจะเขาไปแขงขันกับเขาได 
  ปญหาที่ ๒ จะเปนปญหาทางดานธรรมาภิบาลในการบริหารงานของ
กระทรวงแรงงาน  ปญหาที่ ๒ ก็คือเร่ืองของความไมโปรงใสในการบริหารเงินกองทุน
ประกันสังคมหลายแสนลานบาท และที่สําคัญที่สุดเรื่องของความคุมคาของระบบ
ประกันสังคม ผมคิดวาตรงนี้อยากจะฝากทานดวยครับ 
  ปญหาที่ ๓ เร่ืองการทุจริตคาหัวคิวแรงงานไทยในการเดินทางไปทํางาน
ตางประเทศ  
  ปญหาที่ ๔ เร่ืองความไมโปรงใสในการบริหารแรงงานตางดาวหลบหนี 
เขาเมือง ๓ สัญชาติ พมา กัมพูชา ลาว  

และปญหาถัดมา ปญหาที่ ๕ อยางที่ผมบอกไปแลว ปญหาความยากจน
เร่ืองหนี้สินของผูใชแรงงาน  

ปญหาที่ ๖ คือความไมทันสมัยของกฎหมายแรงงานหลายฉบับ  
  ปญหาที่ ๗ คือปญหาเรื่องสุขภาพและความปลอดภัยในการทํางาน  
 
 



๑๒๐ 
สผ ๒๑/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)              ยุพเยาว ๕๕/๒ 
 
  ปญหาที่  ๘  ปญหาการคุมครองแรงงงานนอกระบบจํานวนมาก 
หลายสิบลานคนที่ยังขาดโอกาสเขาถึงสิทธิดานสวัสดิการแรงงาน อันนี้ก็ฝากทานไปดวย 
  คําถามสุดทายที่อยากจะถามเปนคําถามที่ ๓ ก็คือทานรัฐมนตรีทราบดี 
ครับวาปนี้ผู ใชแรงงานชุดที่ทานนายกรัฐมนตรีมอบหมายใหรองนายกรัฐมนตรี 
ไปรวมงานกับเขา เขามีขอเรียกรอง ๘ ขอ ซึ่งทานรัฐมนตรีทราบดีอยูแลว ผมอยากจะ
เรียนเพิ่มเติมหนอยก็คือปรับคาจางขั้นต่ํา ๙ บาททั่วประเทศ ขอแรก 
    ขอที่สอง ขอประกาศใชพระราชบัญญัติความปลอดภัยอาชีวอนามัย 
และสภาพแวดลอมในการทํางานโดยเร็ว  

ขอที่สาม ขอใหปรับปรุงแกไขพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ ป ๒๕๑๘  
ใหสอดคลองกับรัฐธรรมนูญ ป ๒๕๕๐ เชน การรับรองอนุสัญญาองคการแรงงานระหวาง
ประเทศ ไอแอลโอ (ILO) ฉบับที่ ๘๗ และฉบับที่ ๙๘  

ขอที่สี่  ยกเลิกการปฏิรูปรัฐวิสาหกิจทั้งหมด  
  ขอที่หา ขอใหสํานักงานประกันสังคมจัดตั้งโรงพยาบาลประกันสังคม 
  ขอที่หก ในกรณีที่ผูประกันตนเกษียณอายุ ขอใหสํานักงานประกันสังคม
รักษาพยาบาลฟรี 
  ขอที่ เจ็ด  ขอใหเรงรัดประกาศใชพระราชบัญญัติคุมครองผู รับงาน 
ไปทํางานที่บาน อันนี้ก็เปนอันเดียวกับพระราชบัญญัติที่ทานไพฑูรยรัฐมนตรีเงาของ
กระทรวงแรงงานของพรรคประชาธิปตยเสนอตอสภาไปแลว 
  ขอที่แปด ขอใหตั้งคณะกรรมการฝายรัฐบาลรวมกับผูแทนฝายลูกจาง 
ในการติดตามขอเรียกรอง  
  ผมอยากจะเรียนถามวาที่ผู ใชแรงงานเขาเรียกรองมายังรัฐบาล  
ทานในฐานะที่เปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานพอจะบอกพวกเราทราบในที่ประชุม 
สภาผูแทนราษฎรแหงนี้ไดหรือไมครับ เพราะผูใชแรงงานเขาก็รอฟงอยูเชนเดียวกันวา  
มีขอไหนอยางไรบางที่ทานคิดวาในฐานะที่ทานเปนผูบริหารงานที่กระทรวงแรงงาน  
คิดวานาจะดําเนินการใหเปนที่ประจักษไดสําหรับผูใชแรงงานของเรา ฝากเรียนถามทาน
เปนคําถามสุดทายครับ ขอกราบขอบพระคณุครับ 



๑๒๑ 
สผ ๒๑/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)              ยุพเยาว ๕๕/๓ 
 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :  
ความจริงเกินเวลาไปบางเล็กนอย แตผมเห็นวาเปนคําถามตอเนื่องก็ขออนุญาต 
ใหทานรัฐมนตรีอุไรวรรณตอบได เชิญทานรัฐมนตรีครับ  
  นางอุไรวรรณ เทียนทอง (รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน)  : ทานประธานสภา 
ที่เคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ ในขอเรียกรองของแรงงานทั้ง ๘ ขอนั้นมันมีอยูบางขอ 
ถาอยางอัตราคาจางขั้นต่ํานี่ก็เรียบรอยพรุงนี้แนนอน ในสวนของเผอิญไมไดเอามา พี่จําได 
อยางโรงพยาบาลเรียนทานนะคะวา โรงพยาบาลประกันสังคมนั้น ---------------------------- 
 

 - ๕๖/๑ 



๑๒๒ 
สผ ๒๑/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)              ณัฐชนก ๕๖/๑ 
 
ขณะนี้ถาเรียนจริง ๆ ก็คือเพราะมันไมใชไลน (Line) ของเราในการที่จะทําเรื่องเกี่ยวกับ
โรงพยาบาล แตอยางไรก็ตามก็ยังใหเขาศึกษาอยูวามีความเปนไปไดแคไหนเพียงไร 
เพราะวาถาเราตั้งโรงพยาบาลของประกันสังคม เราคิดแคการรักษาพยาบาลอยางเดียว
ไมได เพราะวาองคาพยพก็คงจะใหญขึ้นเยอะ และนอกจากนั้นก็คือเอาเปนวาเรียนทาน
ดวยความเคารพเหมือนกันวา  ถาถามความเห็นของรัฐมนตรีก็คือถายั ง เปน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานอยูโรงพยาบาลของประกันสังคมคงยังไมสําเร็จนะคะ  
นี่พูดแบบจริง ๆ พูดแบบตรงไปตรงมา เพราะวาอยางที่บอกวามันไมใชไลนของเรา แตวา
ไดมอบนโยบายวาในสถานพยาบาล อยางขณะนี้สมมุติโรงพยาบาลที่มีนักเรียนแพทย 
เราก็พยายามที่จะสงเสริมในเรื่องเครื่องไมเครื่องมือเพื่อใหเขาไดใชในการที่จะดูแล
ผูประกันตน ในกรณีที่พูดงาย ๆ เหมือนกับเปนผูปวยที่ตองใชเครื่องไมเครื่องมืออันนี้ 
เปนตนนะคะ เพราะฉะนั้นในสวนที่อยากจะกราบเรียนก็ตรงนี้  
   ในสวนของผูประกันตนที่เกษียณเมื่ออายุ ๕๕ ปแลวนะคะ เมื่อตะกี้นี้ก็มี
ผูใชแรงงานทานไดมาปรึกษาเหมือนกันวาในกรณีที่ทานเกษียณเหมือนกับชราภาพแลว
เมื่ออายุ ๕๕ ป ทานอยากใชบริการเปนของประกันสังคมนะคะ ทานไมอยากใชบัตรทอง 
โดยยื่นขอเสนอเองดวยซ้ําวาทานยอมที่จะเสียในสวน ๕ เปอรเซ็นตคนเดียวโดยไมตองให
นายจางมาเสียหรือรัฐบาลมาแบกดวยอีก ๒.๗๕ เปอรเซ็นต อันนี้เปนตน ซึ่งก็ไดบอก 
ไปวาจะรับไปพิจารณา แสดงวาเขาตองการใชโรงพยาบาลที่เขาเคยใชในขณะที่เปน
ผูประกันตนสําหรับขอนี้เรียนเลยวารับไปพิจารณานะคะ และขออ่ืนก็คือขณะนี้ในเรื่อง
ของสิทธิประโยชน ขณะนี้สํานักงานประกันสังคมกําลังศึกษาและพิจารณาความเปนไปได 
ในการที่จะเพิ่มสิทธิประโยชน ซึ่งจะไมกระทบตอฐานะของกองทุนในระยะยาว ตลอดจน
แนวทางในการดําเนินการของที่เรียนไวแลว ในการที่เขาไมตองการที่จะไปใชบัตรทอง  
อันนี้ก็เรียน เผอิญเรียนกับทานแลวขอมูลเขามาก็เลยซ้ําซากนะคะ แตก็เรียนดวยความเคารพ
ทานนะคะวา กฎหมายตาง ๆ ที่ทานไดบอกวามันลาสมัยนั้นเปนสิ่งที่ยอมรับและขณะนี้
เราไดพยายามแกไข ทํา ปรับปรุงกฎหมายหลายฉบับ แตเนื่องจากบางทีที่มีเขาเรียก  
 
 



๑๒๓ 
สผ ๒๑/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)             ณัฐชนก ๕๖/๒ 
 
สนช. พิจารณาไปแลว เขาก็รู รัฐบาลก็รูวาบางที สนช. ก็เปนองคประชุมไมครบบาง  
อะไรบางก็สงใหกระทรวงทบทวน ในสวนที่เปนประโยชนกับผูใชแรงงานก็เรียนยืนยันคะ 
ขณะนี้เรียนยืนยันวาเราจะยืนกฎหมายอันนั้นนะคะ เพราะฉะนั้นยอมรับในสวนที่ทานพูด
ในเรื่องของกฎหมายลาสมัยนะคะ และนอกจากนั้นในเรื่องของอะไรละ รูสึกโดนถามเยอะ
มากเลยนาน ๆ มาที เร่ืองหนี้สิน ทานบอกมีความเปนไปไดหรือไมที่กระทรวงแรงงานจะ
ริเร่ิมเร่ืองการปรับโครงสรางหนี้ใหแกผูประกันตน เอาอยางนี้แลวกันวาผูประกันตนนี่ 
เราดูแลในหลาย ๆ เร่ือง ในกรณีนี้อยากจะเรียนเหมือนกัน บางทีที่เขาไดมีโอกาสซื้อบาน
ในดอกเบี้ยต่ําเขาก็มี อันนี้ไมใชโครงการ ๑๕๐๖ อะไรที่แลว ๆ มา แตเดิมมันมีอยูแลว 
ที่ใช ธอส. แตสวนที่จะใหริเร่ิมเร่ืองการปรับโครงสรางหนี้ ทานก็รู ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ
ตองรู เพราะวาทานก็เคยไดยินเรื่องครู ปรับโครงสรางหนี้มันไมใชเร่ืองงาย ๆ ทาน 
เพราะวาการปรับโครงสรางหนี้ถายิ่งปรับบางทีหนี้ก็ยิ่งเพิ่มก็มี คือเราเอาความจริงมาพูด
กันบางในสภาแหงนี้นะคะ -------------------------------------------------------------------------- 
 
                    - ๕๗/๑ 
 



๑๒๔ 
สผ ๒๑/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)       สาริศา ๕๗/๑ 
 
แตในความทุกขความเดือดรอนของผูใชแรงงานนั้น อยากใหทานไดรับรูรับทราบวา 
ในกระทรวงแรงงานตระหนักอยูตลอดเวลาเลย แตในบางเรื่องบางราวเราตองคิด
เหมือนกันคิดวากองทุนมันจะอยูไดไหมในระยะยาว อยางเชน จะมีขอวาดูแลครอบครัว 
ของผูประกันตนไดไหม ไมได จะตอบวาไมได เพราะวาแคดูแลคนเดียวรูสึกจะติดลบ 
เมื่อป ๒๕๐๐ เทาไร ๕๗๐ หรือ ๕๙๐ เขาไปแลว เพราะฉะนั้นถาดูแลอีกคนภายใน ๑๐ ป 
ติดลบเลยคะ อันนี้กราบเรียนดวยความเคารพวา เราพยายามคิดตลอดเวลาวาอะไรที่จะ
เปนประโยชน เปนสิทธิประโยชนที่แรงงานจะไดรับไมเคยนิ่งนอนใจ เพราะฉะนั้นอยูมา
ตั้งแตที่แรงงานใหคาคลอด ๖,๐๐๐ จนเปน ๑๒,๐๐๐ บาทแลว สมัยแรกนี่แค ๖,๐๐๐ บาท 
ขณะนี้จายขางเตียงเลย ๑๒,๐๐๐ บาท อันนี้เปนตนที่กราบเรียน เพราะฉะนั้นจะเห็น 
ดวยความสุจริตใจ โดยเฉพาะของรัฐมนตรีคนนี้วามีความสุจริตใจตอผูใชแรงงานจริง ๆ 
และในกรณีที่ทานอาจจะไดยินถึงความไมโปรงใสในเรื่องของการบริหารเงินกองทุน  
ในเรื่องของหัวคิวการไปทํางานตางประเทศ ในเรื่องความไมโปรงใสของแรงงานขามชาติ 
แตแรงงานขามชาติ ๓ ชาติที่ขามยังไมรูไมโปรงใสตรงไหนเลย ก็ยังไมแนใจ อันนี้เรียน 
ตรง ๆ นะคะวาเราพยายามดูแลอยางถี่ถวน อยางที่เรียกวา มอบนโยบายวาอยาทําให 
คนที่ไปทํางานตางประเทศนั้นตองเสียคาเดินทางไปทํางานตางประเทศดวยราคาที่แพง 
เพราะมันจะไมคุมเลย เพราะคนที่ไปทํางานตางประเทศนั้นเราตองคิดถึงความที่เขาตอง
จากบาน  จากพอแม ลูกเมียซึ่งเปนความสุขทางใจซึ่งเปนมูลคาเปนตัวเงินไมได
เพราะฉะนั้นการที่ใหเขามีโอกาสไปทํางานตางประเทศแลวไปคิดกับเขาแพง ๆ มันเปนบาป  
นี่เรียนดวยความสัตยจริง สวนในเรื่องแรงงานของพมา ลาว เขมรนั้นที่ทานพูดถึง 
ความไมโปรงใส เดี๋ยวก็จะรับไปดูใหวามันไมโปรงใสตรงไหน แลวก็อยางอื่นไมมีแลว  
ไมรูจะพูดวาอยางไรวันนี้โทรมมากเพราะทานถามเยอะจังเลย เพราะวันนี้ตื่นเชามาก 
เคยมี รัฐมนตรีคุยกับทานแบบนี้ไหม วันนี้ทําบุญแตเชาเลยและโดนทานสมาชิก 
ผูทรงเกียรติ ทานองอาจกําลังทําพิธีเลยบอกทานจะถามกระทูถามสด แหม รูสึกวา 
ใจคอไมอยูกับเนื้อกับตัวเลย รีบกลับไปกระทรวงไปรับผูแทนที่เปนหัวหนาสํานักงาน 
 
 



๑๒๕ 
สผ ๒๑/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                 สาริศา ๕๗/๒ 
 
ของมาเกา เขามาก็ไปคุยกับเขา เพื่อจะไดมีโอกาสมีงานดี ๆ ใหคนไปทําไหมที่มีรายไดดี  ๆ
อันนี้เปนตน เพราะฉะนั้นในความกรุณาของทานสมาชิกผูทรงเกียรติ และทานสมาชิก 
ที่เปนพวก ๆ กันที่อยูขางลางเขียนโนตมาบอกเนื่องจากคิดถึง วันนี้ในฐานะวิปฝายคาน 
ไมมีความประสงคอ่ืนในทางการเมือง นอกจากความคิดถึงและอยากพบหนาจึงใชวิธีตั้ง
กระทูถามเพื่อจะไดพบปะกัน อันนี้ตองกราบขอบพระคุณทานสมาชิกผูทรงเกียรติอยางยิ่ง 
และอะไรก็ตาม เนน อะไรก็ตามที่ เปนประโยชนกับผูใชแรงงานและทานสมาชิก 
ผูทรงเกียรติกรุณาชี้แนะ คือรัฐมนตรีดิฉันเองเคารพในขอคิดเห็นของทานสมาชิกทุกทาน 
โดยเฉพาะทานผูตั้งกระทูถาม เพราะวาทานชํานาญเรื่องแรงงานมาก เพราะฉะนั้นมีอะไร
ขาดตกบกพรองขออภัยใหรัฐมนตรีดวยนะคะ ดูแลกันหนอย ขอบพระคุณมากคะ 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :  
ทานสมาชิกคิดถึงทานรัฐมนตรีอุไรวรรณนะครับ วันนี้เลยถามเสียจนคุมเลย ตองขอขอบคุณ
ทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน ทานรัฐมนตรีอุไรวรรณ เทียนทอง ขอบคุณครับ  
  ทานสมาชิกครับ ขณะนี้มีผูมารวมประชุม ๔๓๙ ทาน ครบองคประชุม  
ผมจะดําเนินการประชุมในวาระที่ ๒ ตอไปครับ 
  ระเบียบวาระที่ ๒  เร่ืองที่ประธานแจงตอที่ประชุม ไมมี  
  ระเบียบวาระที่ ๓  รับรองรายงานการประชุม ไมมี   
   นายบุญยอด สุขถิ่นไทย (กรุงเทพมหานคร) : ทานประธานครับ 
   พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) :  
คุณบุญยอดเชิญครับ 
 
                  - ๕๘/๑ 



๑๒๖ 
สผ ๒๑/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)            บุศยรินทร ๕๘/๑ 
 
  นายบุญยอด สุขถิ่นไทย (กรุงเทพมหานคร)  :  ขออนุญาตทานประธานครับ  
บุญยอด สุขถิ่นไทย กรุงเทพมหานคร ประชาธิปตย เขต ๔ ทานครับ ผมขออนุญาต 
ที่จะทวงถามทานประธานถึงเรื่องเดิมนะครับ ซึ่งเคยทวงถามมาหลายครั้ง คณะกรรมการ
ซึ่งทานเองเปนประธานคือการพิจารณาเรื่องของจริยธรรมของคนที่เปน ส.ส. ในสภา กรณี 
ส.ส. การุณ โหสกุล และ ส.ส. สมเกียรติ พงษไพบูลย ทานไดเปนประธานในวันที่ ๒ 
เมษายน ๒๕๕๑ แลวก็ขอเวลาในการทํางาน ๓๐ วัน ขอเวลาตอสภาแหงนี้ ๓๐ วัน  
ถานับวันกันแลวนี่นะครับวันนี้จะเปนวันสุดทาย  สัปดาหหนาก็ เลยแลวนะครับ  
ผมอยากจะเรียนถามทานวา คณะกรรมการที่ทานไดไปดําเนินการสอบสวนกรณี 
การทํารายกันในที่ประชุมสภานี้ทานไดสอบสวนอยางไรและผลของการสอบสวนนั้น 
ทานดําเนินการอยางไรครับ ขอบพระคุณทานนะครับ 
   พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) :  
ก็ตองเรียนคุณบุญยอดอยางนี้นะครับ รูสึกวันที่เกิดเหตุการณเปนวันที่ ๒  แตวันที่แตงตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริงนั้นนาจะเปนวันที่ ๗ หรือวันที่ ๘ เพราะฉะนั้นผมได
กําหนดการสอบหาขอเท็จจริงไว ๖ ครั้ง วันนี้เราก็เปนการสอบขอเท็จจริงครั้งที่ ๖ แลว  
ซึ่งวันนี้ไดสอบปากคําทั้งผูเกี่ยวของแลวก็พยานไปทั้งหมดประมาณ ๑๘ หรือ ๑๙ ทาน 
ก็ยังเหลือทานนิพนธ บุญญามณี ซึ่งทานบอกวาวันนี้ทานติดภารกิจจะไปใหขอเท็จจริง 
ในวันพุธหนา ซึ่งเราก็นัดคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงวาเราจะสรุปไดในวันพุธ 
หรือวันพฤหัสบดีหนานะครับ แลวก็จะเรียนตอที่ประชุมสภาผูแทนราษฎรแหงนี้ตอไปครับ  
ก็ไมไดนิ่งนอนใจครับ  
   ตอไประเบียบวาระที่ ๔ เร่ืองที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแลวเปนญัตติดวน 
เชิญคุณสาทิตยครับ 
   นายสาทิตย วงศหนองเตย (ตรัง) : ทานประธานที่เคารพครับ ผม สาทิตย 
วงศหนองเตย สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดตรัง พรรคประชาธิปตย ความจริงแลว 
ทานประธานไดดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระนะครับ  ซึ่งความจริงตอไปก็จะเปน
ญัตติดวน เร่ือง การตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาปญหาสภาพอาคารแฟลต 
 



๑๒๗ 
สผ ๒๑/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)            บุศยรินทร ๕๘/๒ 
 
ที่พักอาศัยของดินแดงนะครับ ซึ่งญัตตินี้ก็เปนญัตติที่มีความสําคัญแลวก็มีความเรงดวน 
แลวก็สมาชิกจากพรรคประชาธิปตยเองโดยเฉพาะ ส.ส. ในพื้นที่ก็ติดตามเรื่องของ 
ญัตตินี้มาโดยตลอดนะครับ รัฐมนตรีเองก็เตรียมมาชี้แจงแลว แตเร่ืองที่กระผมจําเปนตอง 
ลุกขึ้นมาหารือทานประธานในตอนนี้และก็จะหารือคาบเกี่ยวไปทางวิปรัฐบาลดวย  
รวมทั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของเราดวยก็คือวา ในเรื่องดวนนี่นะครับจะมีเร่ืองดวน  
ลําดับที่ ๒๓ ปรากฏอยูก็คือ เร่ือง การพิจารณาใหความเห็นชอบการสรรหากรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ซึ่งคณะรัฐมนตรีเปนผูเสนอ เมื่อผมไดศึกษา
รายละเอียดของญัตติดังกลาวแลว เห็นวาญัตติดังกลาวนี้ถาเกิดมีการพิจารณาลาชา
ออกไปจะมีปญหาขอกฎหมาย แลวปญหาขอกฎหมายนี้ก็จะคาบเกี่ยวถึงการตัดสินใจ
ของสภาผูแทนราษฎรดวย ผมเรียนทานประธานวา ญัตติเร่ืองดวนในขอ ๒๓ ดังกลาวนั้น
เปนเรื่องของการสงเรื่องของคณะรัฐมนตรี เร่ือง การตั้งกรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตภาครัฐ หรือ ป.ป.ท. ใหสภาผูแทนราษฎรพิจารณา ซึ่งเปนไปตามพระราชบัญญัติ
มาตรการของฝายบริหารในการปองกันและปราบปรามการทุจริต มาตรา ๕ แตประเด็น 
ที่ เปนปญหาขอกฎหมายเปนอยางนี้ครับ  กฎหมายฉบับนี้บังคับใช เมื่อวันที่  ๒๕  
มกราคม ๒๕๕๑ แลวในมาตรา ๖๖ ไดบัญญัติเอาไวชัดวา ใหดําเนินการแตงตั้ง 
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐใหแลวเสร็จภายในหกสิบวัน  
นับแตพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ถาพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับเมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม 
๒๕๕๑ ก็แปลวาครบกําหนด ๖๐ วัน ในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๑ ประเด็นปญหาคือ
ขณะนี้ เลยกําหนดเวลา ๖๐ วันที่ มีการกําหนดไวในกฎหมายแลว เ ร่ืองที่มีปญหา 
คาบเกี่ยวตอเนื่องกันไปก็คือวา รัฐบาลชุดนี้แถลงนโยบายตอสภาเมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพนัธ 
วันที่ ๑๘ กุมภาพันธกอนครบกําหนด ๖๐ วัน คือวันที่ ๒๔ มีนาคมถึงประมาณเดือนเศษ 
แตเดือนเศษนี้จะมีปญหาวาทําไมรัฐมนตรีซึ่งรักษาการตามกฎหมายฉบับนี้คือรัฐมนตรี 
วาการกระทรวงยุติธรรมไมดําเนินการสรรหาคณะกรรมการ ป.ป.ท. ชุดนี้ใหแลวเสร็จ  
พอไมสรรหาใหแลวเสร็จทานปลอยใหเลยกําหนด ๖๐ วันไปแลว ----------------------------- 
 
                   - ๕๙/๑ 



๑๒๘ 
สผ ๒๑/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                    กมลทิพย ๕๙/๑ 
 
หลายคนตั้งขอสังเกตวาเรื่องนี้ผิดกฎหมายหรือไม รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม 
เสนอเรื่องไปยังคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม เลยกําหนด ๖๐ วัน ครม. ก็มีมติ  
เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ก็เลยกําหนด ๖๐ วันไปแลว สงมาถึงสภานี้ครับ วันที่ ๙ เมษายน 
แทนที่สภาเราผมก็ไมทราบทานประธานทานใดรับผิดชอบนะครับ จะเรงรีบบรรจุระเบียบ
วาระ เพราะเกินกําหนดตามเวลากฎหมายกําหนดไปแลวกลับเก็บเร่ืองเอาไวตั้งแตวันที่ ๙ 
เมษายน แลวมาบรรจุระเบียบวาระเอาในวันที่ ๒๙ เมษายน ซึ่งเลยจากเวลาที่สงมาอีก 
๒๐ วัน รวมระยะเวลาที่เกินกําหนด ๖๐ วันมาแลวเปนระยะเวลานานมากนะครับ 
เพราะฉะนั้นปญหาที่จะเกิดก็คือวาถาเราเดินไปตามระเบียบวาระแนนอนครับ ระเบียบ
วาระนี้ก็จะถูกคางอยูอีก พอคางอยูอีกปญหาที่เปนขอคาบเกี่ยวถึงขอกฎหมายซึ่งถูกตั้ง
ขอสังเกตวาเมื่อเกินกําหนด ๖๐ วันไปแลวจะผิดกฎหมายหรือไม ก็จะตองซักถาม
รัฐมนตรีกันวาขอขัดของอุปสรรคคืออะไร หรือทานจงใจที่จะทําใหการสรรหากรรมการ 
ชุดนี้ไมเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติไว ผมจึงเรียนหารือทานประธานไปถึงสมาชิก 
ในสภาแหงนี้วาเราจําเปนจะตองหยิบยกเรื่องดวนนี้ขึ้นมากอนหรือไม เพราะเปนเรื่อง
ปญหาคาบเกี่ยวกันแลวก็เปนเรื่องที่ไมควรจะทําใหสภาของเราตองมีปญหาไปรับรอง
ญัตติเร่ืองที่มีปญหาขอกฎหมายครับ  
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) :  
เชิญทานรองวิปรัฐบาล คุณสุขุมพงศ  
  นายสุขุมพงศ โงนคํา (แบบสัดสวน) : ทานประธานที่เคารพครับ กระผม 
นายสุขุมพงศ โงนคํา สมาชิกสภาผูแทนราษฎร แบบสัดสวนจากจังหวัดกาฬสินธุ สําหรับ
ทานที่ไดกรุณาหารือทานประธาน ทานประธานวิปพรรคฝายคาน กรณีที่ญัตติดวน 
ลําดับที่ ๒๓ กรณีที่คณะรัฐมนตรีมีหนังสือสงรายชื่อพรอมประวัติผูที่จะเปนกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ เร่ืองนี้วิปรัฐบาล
ไดมีการประชุมกันในวันจันทรก็เพิ่งทราบจากระเบียบวาระเชนเดียวกับทาน เราก็ไดดู
กฎหมายที่ เกี่ยวของทุกฉบับเหมือนทานไดพบ  ก็ เห็นวาระยะเวลาดังกลาวนั้น 
 
 



๑๒๙ 
สผ ๒๑/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                   กมลทิพย ๕๙/๒ 
 
เกินกําหนดเวลามาเกือบ ๑ เดือนแลว เราก็ไดสอบถามผูที่ เกี่ยวของโดยเฉพาะ 
สวนราชการที่มาชี้แจงตอวิปรัฐบาล เชน สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา แลวก็
กระทรวงยุติธรรม แลวก็ทางกระทรวงเองก็ไดสงบุคคลที่สําคัญคือ ผูที่ดํารงตําแหนง
รักษาการเลขาธิการและรองเลขาธิการมาชี้แจง เราพบปญหาเชนเดียวกับทานทุกเรื่อง ไม
วาจะเปนความลาชาของรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม หรือขอขัดของระยะเวลา 
ที่ไปสรรหาแลวยื่นญัตติมาคอนขางจะลาชานั้นเราก็พบเชนเดียวกัน ก็ไดรับทราบจาก
คณะผูชี้แจงวากระบวนการสรรหานั้นก็มีปญหาเหมือนกัน เพราะเปนการคาบเกี่ยว
ระหวาง ๒ รัฐบาล แลวก็ ๒ ทาน ทานรัฐมนตรีเองก็เปน ๒ ทานที่รวมกันพิจารณา  
ก็ปรากฏวา รัฐมนตรีทานเดิมได มีการสรรหาไว ได เพียง  ๑  ทานไมครบ  ๖  ทาน  
ตามองคประกอบของคณะกรรมการ ป.ป.ท. (คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตภาครัฐ) ทานรัฐมนตรีทานก็ไดมอบหมายใหคณะทํางานขึ้นมากระทําการกลั่นกรอง
เพื่อที่เสนอตอทาน แลวหลังจากนั้นทานรัฐมนตรีก็รีบดําเนินการก็ไดครบ ๖ คนตามที่
กฎหมายกําหนดไว คือ ๑. ประธาน และกรรมการอีก ๕ ทาน รวมไมเกิน ๖ ทาน และได
รีบสงมาที่สภา กระผมก็เห็นวากําหนดเวลานั้นทางกฤษฎีกาก็ชี้แจงวาเปนกําหนดเวลา
เรงรัด หากฝาฝนก็เปนการเรงรัดเทานั้น ไมไดกําหนดโทษใด ๆ ไวในกฎหมายนะครับ 
เพราะฉะนั้นจึงเห็นวาเรื่องนี้เปนเรื่องเรงดวนจริงตามที่ทานเสนอแนะและหารือ ซึ่งวิป
รัฐบาลก็ไดมีมติเมื่อวานนี้เองนะครับวาใหเลื่อนญัตติ ๒๓ ดังกลาวนี้ขึ้นมาพิจารณา 
ในสัปดาหตอไปในวันพุธเปนเรื่องแรกเลยครับทานประธานที่เคารพครับ  
   พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) : 
ก็ตองขอขอบคุณครับ เร่ืองนี้ผมจะเรียนชี้แจงอยางนี้ครับ เร่ืองการพิจารณาบรรจุ 
ระเบียบวาระของรางพระราชบัญญัติเปนความรับผิดชอบของทานรองประธาน 
สภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง ทานรองสมศักดิ์แตทานก็ไมไดนิ่งนอนใจครับ เร่ืองจะเขามา
วันที่ ๘ เมษายน แตจะมาผานทานรองเลขาธิการกอนจะมาถึงทานรองประธานสมศักดิ์ 
ทานไดเซ็นไปวันที่ ๑๘ ผมคิดวาทานก็คงไมไดนิ่งนอนใจครับ ---------------------------------- 
                                                                                 

                                                    - ๖๐/๑ 



๑๓๐ 
สผ ๒๑/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)              กมลมาศ ๖๐/๑ 
 
ผมขอหารืออยางนี้เลยไดไหมครับ เมื่อกี้คุณสุขุมพงศไดเสนอวาเราจะเลื่อนเรื่องนี้ขึ้นมา
เปนวาระแรกใชไหมครับ วาระแรกในการประชุมสภาในครั้งหนาคือวันพุธเลยนะครับ 
ก็นาจะเปนการกระทําที่เรงดวนและเหมาะสมแลวนะครับ  
   (นายบุญยอด สุขถิ่นไทย ไดยืนและยกมอืขึ้น)  
   พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) :  
คุณบุญยอดประทวงหรือจะขออภิปรายครับ  
   นายบุญยอด  สุขถิ่นไทย (กรุงเทพมหานคร)  :  ผมขอเสนอเปนญัตติครับ
วาขอใหเลื่อนการพิจารณามาภายในวันนี้เลยครับ ผมขอผูรับรองครับ ขอบพระคุณครับ 
ผมขอใหเลื่อนการพิจารณาขึ้นมาในวันนี้เลยครับ  
   (มีสมาชิกยกมือขึ้นรับรอง)  
   พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
ผมก็จะตองถามนะครับ มีผูขอเลื่อนญัตติใหขึ้นมาพิจารณาในวันนี้ ทางฝายรัฐบาล  
คุณสุขุมพงศเชิญครับ ทานประธานชัย ชิดชอบ ครับ  
    นายชัย  ชิดชอบ (แบบสัดสวน)  : ทานประธานที่เคารพ กระผม นายชัย 
ชิดชอบ สมาชิกสภาผูแทนราษฎรระบบสัดสวน ขอประทานกราบเรียนตอทานประธานและ 
สภาผูแทนราษฎรแหงนี้ เมื่อสักครูใหญ ๆ คุณสาทิตยกับผมไดปรึกษาหารือ ผมก็ไดบอก
คุณสาทิตยแลววาเราจะเอาญัตติเร่ืองนี้เขามาพิจารณาในวันพุธ เพราะวาวันนี้ชาวแฟลต 
ดินแดงมา ๒ ครั้ง ๓ ครั้งแลวเห็นใจครับ เห็นใจคุณพีระพันธุ ผมก็บอกอยางนี้ครับ  
ก็ตองการอยากจะใหคุณพีระพันธุมีชื่อ มีเสียง ก็เลยไดบอกกับคุณสาทิตยบอกวา 
ใหคุณพีระพันธุผานไปกอน ถาสมมุติวาอภิปรายตามระเบียบวาระนี้ไปเสร็จ ถามีเวลา 
เราก็เอาญัตตินี้เขามาได ก็ประทานกราบเรียนทานประธานคือไมจําเปนจะตองโหวตครับ 
ถาโหวตเดี๋ยวมันไมดีทั้ง ๒ ฝาย ก็อยากจะประทานกราบเรียนอยากใหคุณสาทิตย 
ชวยยืนยันคําพูดของเราที่หอง เพราะผมพูดตามความจริงที่คุณกับผมไดพูดกันครับ 
   
 
 



๑๓๑ 
สผ ๒๑/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)              กมลมาศ ๖๐/๒ 
 
   พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :  
คุณพีระพันธุ สาลีรัฐวิภาค ครับ  
   นายพีระพันธุ สาลีรัฐวิภาค (กรุงเทพมหานคร)  :  กราบเรียนทานประธาน
ที่เคารพ ผม พีระพันธุ สาลีรัฐวิภาค กรุงเทพมหานคร เขต ๓ พรรคประชาธิปตย ขอบคุณ
ทานประธานที่ใหผมใชเวลาสภาในชวงนี้นะครับ และตองขอบคุณทานประธานวิปรัฐบาล
ดวยความหวังดี แตอยากกราบเรียนผานทานประธานไปครับวาผมมีชื่อเสียงอยูแลว  
ไมจําเปนตองอาศัยญัตตินี้หรอกครับ แตขอบคุณทานผูอาวุโสครับ แลวก็ความจริงแลว
เหมือนที่ทานประธานวิปรัฐบาลไดบอกไปนะครับ ความจริงปญหาของพี่นองที่พักอาศัย
อยูแฟลตดินแดงเปนเรื่องใหญ และความจริงทานประธานผมอยากจะกราบเรียนวา  
เร่ืองของปญหาแฟลตดินแดงไมใชเปนเรื่องเฉพาะที่แฟลตดินแดงนะครับ แตจะเปน
ตัวอยางนํารองไปที่แฟลตอื่นดวย และไปที่ที่ดินแหงอื่นของการเคหะแหงชาติในอนาคตดวย 
ซึ่งจําเปนตองพูดแลวก็หากรรมาธิการมาศึกษาเพื่อจะหาแนวทางใหชัดเจน แตวา 
เมื่อสักครูไดยินทานสาทิตยยกขึ้นมา ผมรูสึกวาเรื่องนี้เปนเรื่องสําคัญ แลวก็ความจริง
เหมือนที่ทานประธานวิปไดบอกวาใหเอาเรื่องแฟลตดินแดงจบแลวก็มีเวลาเอาเรื่องนี้ตอ 
ผมคิดวาเรื่องนี้สั้นนิดเดียว แตประเด็นสําคัญที่ผมอยากกราบเรียนทานประธานตอจาก
เร่ืองนี้นะครับเดี๋ยวจะพูด แตจะเรียนวาก็เหมือนกับที่ทานประธานวิปวาความจริงกลับกัน
ก็ไดครับ หยิบเรื่องนี้ขึ้นมากอนแลวเอาแฟลตดินแดงตอนะครับ มันก็มีคาเทากัน ผมอยาก
เรียนทานประธานครับ ประเด็นที่ผมอยากจะขออนุญาตใชเวลาพูดเรื่องนี้ตอจาก 
ทานสาทิตย วงศหนองเตย นี่นะครับ ขออภัยเอยนาม คือประเด็นมันอยูที่วาตามกฎหมาย
พระราชบัญญัติมาตรการของฝายบริหารในการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ  
พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่เราเรียกกันวา ป.ป.ท. นี่ครับทานประธานไดกําหนดไวในมาตรา ๕  
ครับวา  ใหมีการตั้งคณะกรรมการ  ป.ป.ท . โดยใหคณะรัฐมนตรีแตงตั้งแลวก็ให 
สภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาใหความเห็นชอบเปนลําดับ แตวาในบทเฉพาะกาล 
ไดเขียนไวทานประธานครับวา กระบวนการทั้งหมดตองทําใหเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต
วันที่กฎหมายมีผลบังคับใชคือวันที่ ๒๕ มกราคม ซึ่งถาหากวาทานประธานดูในเอกสาร 
 



๑๓๒ 
สผ ๒๑/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)              กมลมาศ ๖๐/๓ 
 
ที่อยูในแฟมของสภาผูแทนราษฎรเรานี่นะครับ เอกสารซึ่งทานรัฐมนตรีวาการกระทรวง
ยุติธรรมมีไปถึงเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๑ ซึ่งวันนั้นเลยวัน 
ที่ครบกําหนดไป ๔ วันนะครับ ทานไดเขียนไวชัดเจนเลยครับวา กฎหมายกําหนด 
ใหแลวเสร็จใน ๖๐ วันนับแตวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๑ ประเด็นปญหาที่ ๑ ที่ผมอยาก
กราบเรียนถามทานประธานในชวงนี้กอนนะครับ ----------------------------------------------- 
 
                   - ๖๑/๑ 
 
   
 
 
 



๑๓๓ 
สผ ๒๑/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)       พรรษวรรณ ๖๑/๑ 
 
ในคําถามแรกที่อยากจะฝากหารือผานทานประธาน ตรงนี้มันเลยเวลาชัดเจนครับ 
ทานประธาน มันเปนปญหาขอกฎหมาย เมื่อเปนประเด็นขอกฎหมายวาสิ่งที่ทานจะเปน
ทานรองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่งหรือทานรองประธานสภาผูแทนราษฎร  
คนที่สองก็แลวแตรับบรรจุไวในระเบียบวาระ มันเปนสิ่งที่ผิดกฎหมายหรือไม ทานบรรจุ 
สิ่งที่ผิดกฎหมายในระเบียบวาระการประชุมสภาผูแทนราษฎรไดหรือไมครับ มีการประชุม
หารือหรือเปลา เพราะวาการทําตรงนี้แนนอนครับในกฎหมาย ป.ป.ท. ฉบับนี้ไมไดกําหนดโทษ 
แตกําหนดขั้นตอนที่ตองทํา เมื่อเลยกําหนดขั้นตอนที่ตองทําก็ตองยอมรับวาเปนการขัด
หรือแยงกับบทบัญญัติในกฎหมาย แตผมอยากกราบเรียนเมื่อสักครูที่ฟงทานรองประธาน
วิปรัฐบาล ขออภัยที่เอยตําแหนง แตวาผมเห็นดวยกับทาน เพราะทานบอกวา เมื่อทางวิป
รัฐบาลมาพิจารณาแลวเห็นความลาชาของรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม และทาน 
ก็ รับครับวามีความลาชาในการสรรหาแมจะคาบเกี่ยวกันกี่ รัฐบาลก็สุดแลวแต  
แตทานประธานครับเมื่อเปนรัฐบาลตองรับผิดชอบ จะไปอางความลาชาของรัฐบาลเกา
ไมได แตถาหากวาทานประธานมาดูในตัวกฎหมาย ป.ป.ท. ในบทเฉพาะกาลนะครับ 
มันมีอยู ๒ มาตราครับทานประธาน มาตรา ๖๖ กับมาตรา ๖๗ สิ่งที่ทานประธาน 
วิปฝายคานหรือคุณสาทิตย  วงศหนองเตย ขออภัยที่เอยนาม หยิบขึ้นมาคือมาตรา ๖๖ 
แตกอนหนานี้มันมีมาตรา ๖๗ ซึ่งบอกวา ใหกระทรวงยุติธรรมดําเนินการใหเสร็จภายใน 
สามสิบวันนับแตกฎหมายนี้มีผลบังคับใช คือใหตั้งเลขาธิการครับ ถาทานประธานจําได 
ตรงนั้นทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมเรงใชอํานาจตรงนี้ ซึ่งความจริงผมจะ 
กราบเรียนวาไมใชหนาที่ของทาน เพราะกฎหมายใชคําวา กระทรวงยุติธรรม หมายถึง
ปลัดครับ ไมไดหมายถึงรัฐมนตรี ตรงนี้ทานกลับเรงทําครับ แลวก็มีการโยกยาย 
ทานอธิบดีดีเอสไอเกา คือ ทานสุนัย มโนมัยอุดม จากตําแหนงตรงนั้นไปอยูตําแหนง
เลขาธิการตรงนี้ ทานอางมาตรานี้ครับ ๓๐ วัน ตรงนี้ทําใหเปนที่กังขาสงสัยวาแลวทําไม
อีกมาตราหนึ่งบอกใหทําภายใน ๖๐ วัน ทานเองทานบอกตองเรงไมอยางนั้นเดี๋ยวผิด
กฎหมาย ตองทําตามกฎหมาย อันนั้นไมใชหนาที่ทานโดยตรงนะครับ เพราะมาตรา ๖๗ 
ใชคําวา ใหกระทรวงยุติธรรม แตมาตรา ๖๖ เปนหนาที่ของรัฐมนตรีโดยแทเพราะจะตอง 



๑๓๔ 
สผ ๒๑/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)       พรรษวรรณ ๖๑/๒ 
 
เปนคนนําเสนอ ครม. เปนคนนําเสนอเขาสูสภาผูแทนราษฎร ทานกลับไมทําใหทันภายใน 
๖๐ วัน ความเปนจริงถาทานบอกวาไมมีความผิด ผมไมอยากจะคิดวาอยางนั้น เพราะ 
ถาหากวาทานประธานดูในมาตรา ๑๗๘ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  
ป ๒๕๕๐ ไดเขียนไวครับวา ในการบริหารราชการแผนดินรัฐมนตรีตองดําเนินการตาม
บทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ กฎหมายและนโยบายที่แถลงไวในมาตรา ๑๗๖ ขอโทษนะครับ 
ในมาตรา ๒๗๐ ก็ไดเขียนไวชัดเจนครับวา ผูดํารงตําแหนงรัฐมนตรีถามีพฤติการณที่สอไป
ในทางวากระทําผิด ใชอํานาจหนาที่ขัดตอกฎหมายสามารถถูกถอดถอนได มันไมมีโทษ
ตามกฎหมายที่เปนพระราชบัญญัติ แตมันมีโทษตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ ประเด็น 
จึงเปนที่สงสัยครับทานประธานวา ถาหากเห็นวาการยื่นหรือการกระทําของรัฐมนตรี 
วาการกระทรวงยุติธรรมในกรณีนี้เปนการกระทําที่ขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัติ ป.ป.ท. 
ฉบับนี้แลว ประธานสภาผูแทนราษฎรจะเปนทานประธานโดยตรง ทานรองประธานที่รับผิดชอบ
ใชดุลยพินิจตรงไหนที่รับอันนี้ขึ้นมาจะแกไขอยางไร และการกระทําตรงนี้จะวาไมมีโทษนะครับ 
โทษตามพระราชบัญญัติไมมี แตมีบทลงโทษถาหากวาเขาขายตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ
อาจถูกถอดถอนได ขอขอบพระคุณครับ 
  พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) :  
ผมขอฟงอีกสักทานหนึ่งนะครับ คุณจุมพฏ บุญใหญ ครับ 
  นายจุมพฏ  บุญใหญ (สกลนคร) : ทานประธานที่เคารพครับ กระผม 
จุมพฏ บุญใหญ พรรคพลังประชาชน จังหวัดสกลนคร ประเด็นขอหารือนี้กระผม 
มีความเห็นวาควรที่จะไดเลื่อนญัตติเกี่ยวกับการรับทราบการตั้งคณะกรรมการ ป.ป.ท. 
หรือคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐขึ้นมาเพื่อพิจารณาในวันนี้
หรือไม จากขอเท็จจริงที่กระผมไดฟงการอภิปรายของทานสมาชิกที่อภิปรายไปแลว  
ไดปรากฏขอเท็จจริงอยางไมมีขอเคลือบแคลงแลววาเปนการยื่นญัตติเขามาเกินกวา  
๖๐ วันที่กฎหมายกําหนดไวแลว ฉะนั้นผมมีความเห็นวาแมจะเลื่อนขึ้นมาในวันนี้ 
ความไมชอบดวยกฎหมายในการที่สภาแหงนี้จะได รับทราบญัตติก็ ไมสามารถ 
จะเปลี่ยนแปลงใหถูกตองตามกฎหมายไดอยางแนนอนครับ  ทานประธานครับ 
  



๑๓๕ 
สผ ๒๑/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)       พรรษวรรณ ๖๑/๓ 
 
ทานสมาชิกที่อภิปรายไปเมื่อสักครูนี้กระผมทราบวาทานเปนผูพิพากษา ถากระผมไปยื่น 
คํารองหรือคําฟองในคดีที่ขาดอายุความแลวก็จะมีผลวาทานคงไมรับคํารองและคําฟอง
ของผมอยางแนนอน ---------------------------------------------------------------------------------- 
 

      - ๖๒/๑ 
 



๑๓๖ 
สผ ๒๑/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)               กุลนิษฐ ๖๒/๑ 
 
เชนเดียวกันครับทานประธาน ถาญัตติของการรับทราบญัตติองคกรการปราบปรามการทุจริต
ภาครัฐเลื่อนขึ้นมาวันนี้ก็จะไมมีผลทําใหเปนญัตติที่ชอบดวยกฎหมายหรือทันเวลา ๖๐ วัน
อยางแนนอนครับ ทานประธานครับ ผมเห็นวาญัตติดวนทุกญัตติมีความสําคัญตอพี่นอง
ประชาชนทั้งสิ้น กระผมเองก็ยื่นญัตติเพื่อใหสภาแหงนี้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษา
ปญหาการบังคับใชรัฐธรรมนูญ ป ๒๕๕๐ เพื่อพัฒนาการเมืองไทยไวเหมือนกัน กระผม 
ก็หวังวาญัตติของกระผมจะไดรับการพิจารณาในการประชุมในครั้งนี้ ผมก็ยังอดทนรอ 
ไมขอใหเลื่อนขึ้นมาครับ ผมเขาใจดีวาการตั้งคณะกรรมการปองกันและปราบปราม 
การทุจริตภาครัฐนั้นมีความสําคัญและกระผมก็เคยทํางานกับองคกรนี้ตั้งแตสมัยรัฐมนตรี 
ขอประทานอภัยที่ตองเอยนามครับ ทานพงศเทพ เทพกาญจนา ผมไดนําเรื่องของการทุจริต 
เขามา ในขณะที่ตอนนั้นเปนแคองคกรที่เรียกวา ป.ท. เทานั้นซึ่งทํางานมีผลในการปองกัน
และปราบปรามการทุจริต  ผมเขาใจดีครับและคาดหวังวาจะเปนประโยชน แตทานประธานครับ 
ผมมีความเห็นวาควรใหญัตติดวนทุกญัตติซึ่งมีความสําคัญเหมือนกันไดพิจารณาเรียง
ตามลําดับ ทานประธานครับ ผมจึงมีความเห็นวาควรใหญัตติแฟลตดินแดงไดรับการพิจารณา
หรือเสนอเขาที่ประชุมสภาแหงนี้กอนที่ญัตติเร่ืองการรับทราบคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐจะไดรับการเลื่อนขึ้นมาในวันพุธหนาครับ ขอบคุณครับ 
  พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) :  
ทานสมาชิกครับ ผมเองคงจะไมมีอํานาจในการวินิจฉัยวาจะใหเลื่อนมาในวันพุธหนา 
หรือจะเลื่อนขึ้นมาในวันนี้นะครับ แตผมอยากจะใหขอสังเกตนิดหนึ่งครับ อยากจะให
วิปทางรัฐบาลและวิปฝายคานไปตกลงกันใหชัดเจนครับวามันสมควรจะเลื่อนขึ้นมา 
ถาหากมีความจําเปนจริง ๆ เปนความเรงดวนจริง ๆ ก็สมควรขึ้นมาพิจารณาในวันนี้ได 
แตถาหากวาเห็นยังพอเลื่อนไปเปนวันพุธหนาได ผมวาก็จะมีความเหมาะสมตรงที่วา 
รัฐมนตรีที่รับผิดชอบก็จะไดมีโอกาสเขามานั่งฟง แลวบรรดาทานสมาชิกก็พรอมเพรียงกัน
มากกวานี้เทานั้นเองเปนขอเดียวครับ คุณสุขุมพงศ แลวก็เดี๋ยวคุณสาทิตยนะครับ  
เชิญคุณสุขุมพงศครับ  
 



๑๓๗ 
สผ ๒๑/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)               กุลนิษฐ ๖๒/๒ 
 
  นายสุขุมพงศ โงนคํา (แบบสัดสวน)  :  ทานประธานที่เคารพครับ กระผม 
นายสุขุมพงศ โงนคํา สมาชิกสภาผูแทนราษฎร แบบสัดสวนจากพรรคพลังประชาชน 
ตามที่ไดมีเพื่อนสมาชิกยื่นญัตติใหมีการเลื่อนระเบียบวาระเรื่อง ๒๓ การเห็นชอบ
กรรมการ ป.ป.ท. ขึ้นมาพิจารณากอนนั้น เมื่อสักครูผมไดชี้แจงถึงเหตุผลแลววาวิปรัฐบาล
ไดมีมติที่จะใหพิจารณาในวันพุธ สาเหตุที่จะใหพิจารณาเชนนั้นก็เนื่องจากวากําหนด
ระยะเวลาไดลวงเลยมาพอสมควรแลว ถึงแมพิจารณาในวันนี้ก็ลวงเลยเวลามาพอสมควรแลว
อยูดีเชนเดียวกัน  
  ประการตอมา ก็คือวาการที่จะใหความเห็นกับกรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
ทั้ง ๖ ทาน การใหความเห็นครั้งนี้เปนการพิจารณาครั้งแรกของสภาแหงนี้ที่จะพิจารณา 
ใหความเห็นชอบตอบุคคล กฎ กติกา ขอบังคับและสาระสําคัญในการจะพิจารณา
เห็นชอบ เราตองมาคุยในสาระสําคัญกันพอสมควรวาการพิจารณาความเห็นประวัติ 
ทั้ง ๖ ทาน กรรมการ ๑ ทาน กรรมการอื่นอีก ๕ ทาน ทานมีความซื่อสัตยสุจริตเปนที่
ประจักษหรือยัง มีความรูความสามารถ องคประกอบตาง ๆ ที่จะมาเปนคณะกรรมการ
ครบถวนหรือไม เราตองใชเวลาอภิปรายกันนานพอสมควร อาจจะถึงขั้นพิจารณาลับก็ได 
ตลอดจนกระบวนการในการลงคะแนนนั้นจะลงคะแนนวิธีใดเราก็ตองมาหารือกัน กระผม
เห็นวาในขณะนี้ญัตติที่คางอยู โดยเฉพาะญัตติที่ตามระเบียบวาระนั้นเปนเรื่องสําคัญ 
และมีการตระเตรียมที่จะอภิปรายกันลวงหนามาหลายสัปดาหแลว กระผมจึงเห็นวา
นาจะพิจารณาไปตามระเบียบวาระได ก็ขอเสนอเปนญัตติใหพิจารณาตามระเบียบวาระ 
ขอผูรับรองดวยครับ 
  (มีสมาชิกยกมือขึ้นรับรอง) 
   พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :    
คุณสาทิตยครับ  
  นายสาทิตย วงศหนองเตย (ตรัง)  :  ทานประธานครับ ผม สาทิตย  
วงศหนองเตย สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดตรัง พรรคประชาธิปตย ความจริงแลว 
 
 



๑๓๘ 
สผ ๒๑/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)               กุลนิษฐ ๖๒/๓ 
 
ที่ผมหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาหารือ แลวก็มีเพื่อนสมาชิกจากพรรคประชาธิปตยไดเสนอให
เลื่อนระเบียบวาระขึ้นมา รวมถึงสมาชิกไดแสดงเหตุผลกันนี้ -------------------------------- 
 
                  - ๖๓/๑ 
 
 
 



๑๓๙ 
สผ ๒๑/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                    นิวรา ๖๓/๑ 
 
ถาทานประธานฟงก็จะเห็นไดชัดเจนครับวาทุกฝายยอมรับตรงกัน กระทั่งสมาชิกของ
ฝายรัฐบาลเองก็ไดพูดตอสภาแหงนี้วาเรื่องนี้ รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม 
ก็ดําเนินการลาชาแลวก็เกินกําหนดตามที่กฎหมายไดกําหนดไว ประเด็นก็คือวาเราจะคิด
งาย ๆ วาในเมื่อเรื่องนี้ผิดไปแลว จะผิดอาทิตยนี้หรือลากตอไปอีกอาทิตยหนึ่งมันก็ผิดอยู
วันยังค่ํา มันก็จะเปนปญหาครับ ถาเรื่องนี้คิดวามันดําเนินการผิดมาตั้งแตตน ไฉนสภา
เราจึงจะตองรับรองความผิดและลากยาวตอไปอีกอาทิตยหนึ่งเลา ทําไมจึงไมหยิบยก
เร่ืองนี้ขึ้นมาพิจารณาเสียกอนเปนกรณีเรงดวน อยาลืมวาหลังจากนี้ยังมีคณะกรรมการ
อีกหลายชุดครับที่ตองตั้งขึ้นตามกฎหมาย ไมวาจะเปนคณะกรรมการที่ตองจัดตั้งขึ้นตาม
พระราชบัญญัติที่เกี่ยวของกับเรื่องของคณะกรรมการในองคการจัดสรรคลื่นความถี่  
หรือตองจัดตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญอีกหลายคณะกรรมการ ถาไมหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมา
พิจารณาแลวกรณีความผิดเชนนี้ก็เสมือนกับสภาไปรองรับความผิด ซึ่งฝายบริหาร 
ที่ไมไดรับผิดชอบไปดําเนินการกอนหนาเอาไวนั้นแลว ผมคิดวาเรื่องอยางนี้ไมถูกตองครับ 
ผมเองความจริงก็ไปหารือกับทานประธานวิปรัฐบาลจริงไดเดินเขาไป ผมก็เรียนทานวา
ทําไมไมยกเรื่องของญัตติ ป.ป.ท. ขึ้นมากอน ทานเองก็บอกวาเกรงใจทานสมาชิกก็คือ
ทานพีระพันธุ ประทานโทษเอยนามทาน ผมก็บอกวาไมเปนไรก็คุยกันแลว พอจบเรื่อง 
ป.ป.ท. ก็จะไดยกเรื่องของแฟลตดินแดงนี้ขึ้นมา ผมก็คิดวาเปนเรื่องจําเปนครับ แลวก็มี
ความสําคัญ อยาลืมนะครับเร่ืองนี้ถามีการอภิปรายไปแลวเรื่องคุณสมบัติตัวบุคคลก็มี
ปญหา ผมไมแนใจวาเรากําลังกังวลเรื่องอะไร รัฐมนตรีเองก็ไมเตรียมพรอมมาชี้แจงเรื่องนี้ครับ 
แลวความจริงคุณสมบัติของ ๑ ใน ๕-๖ คนที่เสนอมานี้ก็จะเปนปญหาครับ บางทานเปน
อดีตผูสมัคร ส.ส. จากพรรคใหญในรัฐบาลขณะนี้ดวยซ้ําไป แลวก็ถูกเสนอชื่อขึ้นมาเปน
คณะกรรมการในคณะกรรมการ ป.ป.ท. ชุดนี้ ผมคิดวาเรื่องนี้จําเปน สําคัญ แลวสภาตอง
ใหความสําคัญเรงดวนและหยิบยกขึ้นมาพิจารณากัน เพราะฉะนั้นผมยังยืนยันวาจะตอง
มีการลงมติกันวาควรจะหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาพิจารณา ผมก็กราบเรียนเรื่องนี้ไปถึงเพื่อน
สมาชิกในซีกของฝายรัฐบาลวาชวยกันทําเรื่องนี้ใหปรากฏ มิเชนนั้นก็จะบันทึกไววา
สมาชิกขางฝายที่สนับสนุนและยื่นเรื่องนี้ออกไปก็ไปรองรับการกระทําความผิดใหยืดยาว
ออกไปอีกครับ  



๑๔๐ 
สผ ๒๑/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                    นิวรา ๖๓/๒ 
 
   พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) :  
ทานสมาชิกครับ  ผมไดฟงความคิดเห็นของทั้ ง  ๒  ฝายก็มีเหตุ มีผลดวยกันทั้งคู 
เพราะฉะนั้นผมมีความจําเปน เมื่อตกลงกันไมไดผมมีความจําเปนจะตองใหลงมตินะครับ 
ขอเชิญทานสมาชิกเขาหองประชุมเพื่อเตรียมลงมตินะครับ  
   (พันเอก อภิวันท วิริยะชัย รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง  
มีสัญญาณใหสมาชิกที่มาประชุมทราบกอนลงมติ) 
   พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  : 
ทานสมาชิกครับ ขณะนี้มีผูเสนอญัตติ ๒ ทาน ทานแรกคือคุณบุญยอด สุขถิ่นไทย  
ทานที่ ๒ คือคุณสุขุมพงศ โงนคํา ผมจะถามมติอยางนี้นะครับ ทานผูใดเห็นดวยกับญัตติ
ของคุณบุญยอด สุขถิ่นไทย เห็นควรใหเลื่อนญัตติดังกลาวขึ้นมาพิจารณาในวันนี้คือ
หลังจากนี้เปนตนไป ใหกดปุม เห็นดวย  
   นายชัย ชิดชอบ (แบบสัดสวน)  :  ทานประธานครับ ขอความกรุณาสักนิดหนึ่ง 
ทานประธาน เพราะกําลังเอาบัตรกันอยูครับ ลืมบัตรครับ ขอความกรุณาสัก ๕ นาทีครับ  
   (นายวิทยา บุรณศิริ ไดยืนและยกมือขึ้น)  
   พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :  
เชิญครับ มีอะไรหรือครับ  
 
                   - ๖๔/๑ 
 
 
 
 



๑๔๑ 
สผ ๒๑/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                 เบญจมาภรณ ๖๔/๑ 
 
   นายวิทยา  บุรณศิริ (พระนครศรีอยุธยา) : กราบเรียนทานประธานสภา 
ที่เคารพ กระผม วิทยา บุรณศิริ พรรคพลังประชาชนจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
ผมคิดวาทานประธานคงจะถามเรื่องตัวบุคคลไมไดนะครับ ผมคิดวาควรจะบอกถึงญัตติ
ที่ผูเสนอดวยนะครับ  
   พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :  
เดี๋ ยวผมจะบอกครับ  เพราะว าตอนนี้ เพียงแตบอกว ามีผู เ สนอญัตติ  ๒  ทาน  
แตเดี๋ยวผมจะถามรายญัตติครับ ขอบคุณครับ  
   นายวิทยา  บุรณศิริ (พระนครศรีอยุธยา)  :  กราบขอบพระคุณครับทานประธาน 
   พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :  
ทานสมาชิกครับ ผมจะถามเปนประเด็นอยางนี้ครับ ทานผูใดเห็นดวยกับญัตติของ 
คุณบุญยอด สุขถิ่นไทย ที่เสนอใหเลื่อนญัตติดังกลาวขึ้นมาพิจารณาในวันนี้ กรุณากดปุม
เห็นดวย ทานผูใดเห็นดวยกับญัตติที่เสนอโดยคุณสุขุมพงศ โงนคํา ที่ใหเลื่อนญัตติ
ดังกลาวมาไวในการพิจารณาเปนลําดับแรกในวันพุธหนา กรุณากดปุม ไมเห็นดวย  
ขอเชิญลงมติครับ  
   (พันเอก อภิวันท วิริยะชัย รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง  
มีสัญญาณใหสมาชิกที่มาประชุมทราบกอนลงมติ)   
   (สมาชิกทําการเสียบบัตรแสดงตนและกดปุมลงคะแนน) 
   พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
มีทานผูใดยังไมไดลงมติ กรุณายกมือดวยครับ ยังลงมติไมไดหรืออยางไร ทานใดที่มี
ปญหาเครื่องขัดของกรุณายกมือดวยนะครับ เชิญครับ  
   นายศรีเมือง  เจริญศิริ (แบบสัดสวน)  :  กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ 
กระผม ศรีเมือง เจริญศิริ ไมเห็นดวยครับ บัตรผมไมไดเอามา ขอบคุณครับ  
   พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :  
ทานเลขาธิการจดไวดวยนะครับ ตองขอความกรุณาครั้งตอไปกรุณาพกบัตรติดตัวมาดวย 
คุณตอพงษครับ 
  



๑๔๒ 
สผ ๒๑/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                เบญจมาภรณ ๖๔/๒ 
 
   นายตอพงษ  ไชยสาสน (อุดรธานี)  :  กราบเรียนทานประธานครับ ตอพงษ  
ไชยสาสน เลขที่ ๐๙๘ ไมเห็นดวยครับ  
  พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
มีทานอื่นอีกไหมครับ ถาไมมีทานใดยังไมไดลงมติ ขอปดการลงมติ ทานเลขาธิการ 
รวมคะแนนแลวบวกอีก ๒ ทานดวยนะครับ มีผูเขาประชุม ๒๘๒ ทาน เห็นดวย ๙๖ ทาน 
ไมเห็นดวย ๑๘๑ ทาน งดออกเสียง ๒ ทาน ไมลงคะแนนเสียง ๓ ทาน เปนอันวาที่ประชุม
แหงนี้มีมติเห็นควรใหเลื่อนญัตติดังกลาวมาเอาไวในการพิจารณาเปนลําดับแรกของการ
ประชุมในวันพุธหนานะครับ ตอไปเปนระเบียบวาระ  
   นายชัย  ชิดชอบ (แบบสัดสวน)  :  ทานประธานครับ คืออาจจะไมก็ได 
เพราะวามีการเลื่อนญัตติ เราก็เอาเรื่องเลื่อนญัตตินี่ถือวาตกไปครับ ถาทานจะพูดอยางนั้น
ไมได ขอความกรุณานะครับ เพราะทานถามวาจะเอาตามคุณบุญยอดหรือจะเอาตาม 
คุณสุขุมพงศ ตอนนี้เอาตามสุขุมพงศ ๑๘๑ เสียง แสดงวาของคุณบุญยอดนั้นตกไป  
แลวไมตองถามเรื่องอื่นเลย ก็เอาญัตติเร่ืองแฟลตดินแดงขึ้นมาพิจารณาเทานั้นเอง 
ทานประธาน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔๓ 
สผ ๒๑/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                เบญจมาภรณ ๖๔/๓ 
 
  พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
ที่ผมพูดไปเมื่อกี้ก็คืออยางนั้นนะครับ แตบอกวาใหเลื่อนญัตติการพิจารณาแตงตั้ง 
ป.ป.ท. มาไวในวันพุธหนาตามที่คุณสุขุมพงศ โงนคํา เสนอ แลวเราก็จะกลับมาวาระ
ญัตติดวนเรื่องกรณีแฟลตดินแดงนะครับ  
   ผมจะเขาระเบียบวาระที่ ๔  การพิจารณาญัตติดวน เร่ืองตั้งคณะกรรมาธิการ
วิสามัญพิจารณาปญหาสภาพอาคารแฟลตที่พักอาศัยและการดําเนินโครงการฟนฟู 
เมืองดินแดงของการเคหะแหงชาติ เจาของญัตติคือคุณพีระพันธุ สาลีรัฐวิภาค กับคณะ 
เนื่องจากมีญัตติทํานองเดียวกันอีก ๑ ฉบับคือญัตติดวนเรื่องขอตั้งคณะกรรมาธิการ
วิสามัญพิจารณาแกไขปญหาผลกระทบตอประชาชนและชุมชนผูพักอาศัยในอาคาร 
แฟลตดินแดงของการเคหะแหงชาติในพื้นที่เขตดินแดง คุณวิชาญ มีนชัยนันท เปนผูเสนอ 
ผมเห็นวาเปนเรื่องในทํานองเดียวกันนาจะนํามาพิจารณารวมกัน มีผูใดเห็นเปนอยางอื่น
ไหมครับ  
   (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น)  
 
                                                           - ๖๕/๑ 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔๔ 
สผ ๒๑/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                                                 สายชล ๖๕/๑ 
 
  พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
ถาไมมีผูใดเห็นเปนอยางอื่น ถือวาที่ประชุมใหดําเนินการดังนี้นะครับ เนื่องจาก 
ทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ทานรัฐมนตรี  
สุธา ชันแสง ไมสามารถมาปฏิบัติหนาที่ในวันนี้ได ทานไดมอบหมายใหรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงวัฒนธรรม ทานรัฐมนตรีอนุสรณ วงศวรรณ มาเปนผูฟงญัตติและชี้แจงแทน 
ทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔๕ 
สผ ๒๑/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                                                 สายชล ๖๕/๒ 
 
  ขอเชิญเจาของญัตติครับ ทานพีระพันธุ สาลีรัฐวิภาค ครับ  
   นายพีระพันธุ สาลีรัฐวิภาค (กรุงเทพมหานคร) : กราบเรียนทานประธาน 
ที่ เคารพ ผม พีระพันธุ สาลีรัฐวิภาค สมาชิกสภาผูแทนราษฎร กรุงเทพมหานคร  
พรรคประชาธิปตย เขต ๓ เรียนทานประธานที่เคารพครับ ดวยกระผมและเพื่อนสมาชิก
ประกอบดวยทาน ส.ส. ธนา ชีรวินิจ ทาน ส.ส. ดอกเตอรสรรเสริญ สมะลาภา ทาน ส.ส. 
สกลธี ภัททิยกุล ทาน ส.ส. หมอมหลวงอภิมงคล โสณกุล ทาน ส.ส. เจิมมาศ จึงเลิศศิริ และ 
ทาน ส.ส. บุญยอด สุขถิ่นไทย นะครับ เราได ร วมกันเสนอญัตติดวน เร่ือง ขอให 
สภาผูแทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาปญหาสภาพอาคารแฟลตที่พัก
อาศัยและการดําเนินโครงการฟนฟูเมืองดินแดงของการเคหะแหงชาติ โดยมีเหตุผลดังนี้ 
  ทานประธานครับ อยากจะกราบเรียนทานประธานที่ เคารพครับวา  
ในสภาพการณในปจจุบันประชาชนผูพักอาศัยในอาคารแฟลตของการเคหะแหงชาติ  
และประชาชนทั่วไปที่พักอาศัยอยูในเขตพื้นที่เขตดินแดงกําลังประสบความเดือดรอนและ
มีความสับสนในสภาพที่แทจริงของอาคารแฟลตที่พักอาศัยและการดําเนินโครงการฟนฟู
เมืองดินแดงของการเคหะแหงชาติที่ดําเนินการมาตั้งแตกอน พ.ศ. ๒๕๓๙  โดยการเคหะ
แหงชาติไดทําการประชาสัมพันธโครงการและแถลงขาวในรูปแบบตาง ๆ อยางตอเนื่อง 
แตประชาชนที่พักอาศัยอยูในอาคารแฟลตของการเคหะแหงชาติสวนใหญไมเห็นดวยกับ
การดําเนินโครงการ ตอมาการเคหะแหงชาติกลับใหขาวในลักษณะตาง ๆ อยางตอเนื่อง
มาเปนระยะเวลาหนึ่งแลววา อาคารแฟลตการเคหะแหงชาติ หมายเลข ๑-๓๒ ซึ่งอยูใน
ความรับผิดชอบของสํานักงานเคหะดินแดง ๑ และอยูในแผนการดําเนินโครงการฟนฟู
เมืองดินแดงขั้นที่ ๑ มีสภาพชํารุดทรุดโทรมอยางรุนแรงถึงขนาดเปนอันตรายแกชีวิต 
จําเปนตองรื้อถอนอาคารแฟลตดังกลาวทั้งหมดโดยดวน ในขณะที่คณะผูแทนจาก 
ผูประกอบวิชาชีพวิศวกรและเจาหนาที่ของสํานักงานเขตดินแดงกรุงเทพมหานคร  
ซึ่งเปนเจาพนักงานตามกฎหมายกลับมีความเห็นวาสภาพอาคารดังกลาวมิไดชํารุด 
ถึงขนาดตามที่การเคหะแหงชาติทําการประชาสัมพันธ อีกทั้งยังอยูในสภาพที่สามารถ 
 
 



๑๔๖ 
สผ ๒๑/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                                                 สายชล ๖๕/๓ 
 
ซอมแซมไดดวย แตการเคหะแหงชาติกลับยังคงประชาสัมพันธและใหขาวในลักษณะเดิม
อยางตอเนื่อง ทําใหเปนปญหารื้อรังตอเนื่องอยางไมมีขอยุติมาเปนเวลานาน สงผล
กระทบใหประชาชนนับพันคนที่พักอาศัยอยูในอาคารแฟลตของการเคหะแหงชาติ 
เกิดความหวาดกลัวและเกิดความเครียดในการดํารงชีพ โดยเฉพาะปญหาการทํามาหากิน  
การเรียนของบุตร เพราะไมมีชองทางที่ประชาชนจะทราบไดวาขอเท็จจริงใดเปนขอเท็จจริง 
ที่ถูกตอง นอกจากนั้นการดําเนินโครงการฟนฟูเมืองดินแดงนี้ยังสงผลกระทบตอ
ประชาชนที่พักอาศัยในเขตดินแดงโดยทั่วไป เนื่องจากโครงการดังกลาวเปนโครงการ
ขนาดใหญซึ่งจะมีผลกระทบตอคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยรวม ทั้งดานสิ่งแวดลอม 
ดานการจราจรและการระบายน้ําและอื่น ๆ อีกหลายประการ  เนื่องจากระบบการจราจร
และระบบสาธารณูปโภคตาง ๆ โดยเฉพาะระบบระบายน้ําของกรุงเทพมหานครไมสามารถ
รองรับโครงการขนาดใหญ เชน โครงการฟนฟูเมืองดินแดงได ดังนั้นหากปลอยใหปญหา
ดังกลาวดําเนินอยูอยางเรื้อรังตอไปโดยไมมีขอยุติและไมมีการตรวจสอบโดยคนกลาง 
ที่ไมมีผลประโยชนและไมมีสวนเกี่ยวของกับโครงการฟนฟูเมืองดินแดงแลว ก็จะทําให
ขอเท็จจริงตาง ๆ ถูกบิดเบือนไปไดและจะยิ่งทําใหประชาชนที่พักอาศัยในอาคารแฟลต
การเคหะแหงชาติและประชาชนทั่วไปโดยรวมไดรับผลกระทบและมีความเดือดรอน 
อยางยิ่งในหลาย ๆ ดาน จนกอใหเกิดปญหาสังคมและความขัดแยงอยางรุนแรง ดังจะ
เห็นไดวาปจจุบันประชาชนจํานวนมากเริ่มรวมตัวประทวงการเคหะแหงชาติเพิ่มมากขึ้น
เร่ือย ๆ และอาจจะบานปลายจนเกิดความไมสงบเรียบรอยของประชาชนที่ไมสามารถ
ระงับหรือแกไขไดในที่สุด ดวยเหตุดังกลาวทานประธานครับ กระผมและคณะจึงขอเสนอ
ญัตติดวนมาตามขอบังคับการประชุมสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๔๔ ขอ ๔๑ และขอ ๔๒ 
ที่รวมใชบังคับเปนการชั่วคราวเพื่อใหสภาผูแทนราษฎรพิจารณาหาขอเท็จจริงและขอยุติ
โดยดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาปญหาสภาพอาคารแฟลตที่พัก
อาศัยและการดําเนินโครงการฟนฟูเมืองดินแดงของการเคหะแหงชาติ และสงผลการพิจารณา
ใหรัฐบาลรับไปดําเนินการตอไป สวนเหตุผลและรายละเอียดกระผมและคณะจะชี้แจง 
ในที่ประชุมสภาผูแทนราษฎรแหงนี้ ----------------------------------------------------     -๖๖/๑ 
 



๑๔๗ 
 สผ ๒๑/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)         จีรนุช ๖๖/๑ 
 
ทานประธานที่เคารพครับ ที่ผมไดขออนุญาตทานประธานอานญัตติที่ผมและคณะไดยื่น
ตอสภาผูแทนราษฎรไปนั้น เปนบทนําที่อยากจะกราบเรียนทานประธานวาปญหาของ 
พี่นองชาวแฟลตดินแดงไดเกิดขึ้นมาจนปจจุบันนี้มีปญหาอะไรบาง แตความเปนจริง 
ในเนื้อหารายละเอียดซึ่งผมอยากจะกราบเรียนทานประธานตอจากนี้ไปนั้นจะมีเนื้อหา
รายละเอียดขยายจากสิ่งที่ผมสรุปในญัตติที่ไดอานใหทานประธานและที่ประชุมฟงไป 
ผมกราบเรียนเปนเบื้องตนกอนครับทานประธานวา ปญหาเรื่องการเคหะแหงชาติ 
ที่ดูแลปญหาเรื่องแฟลตหรืออาคารที่พักอาศัยของผูมีรายไดนอย ความเปนจริงแลวไมได
มีปญหาแตเฉพาะพื้นที่เขตดินแดง การเคหะแหงชาตินั้นรับผิดชอบเรื่องการเคหะของ 
ผูมีรายไดนอยทั่วประเทศทั้งในกรุงเทพมหานครและในตางจังหวัด อยางนอยใน
กรุงเทพมหานครก็มีใหญ ๆ อยูหลายแหง เชน ที่ดินแดง ความเปนจริงแลวเรียกวา  
ดินแดง-หวยขวาง เพราะมีสํานักงานทั้งที่เรียกวา สํานักงานดินแดง ๑ ๒ แลวก็สํานักงาน
เคหะหวยขวางนะครับ อีกสวนหนึ่งก็คือที่คลองจั่น อีกสวนหนึ่งก็คือที่คลองเตย แลวก็มี 
ที่บอนไก ที่คลองเตยนี่ก็เปนปญหาอีกเหมือนกันครับ แตวาที่เปนปญหาหนักและอยูใน
เขตความรับผิดชอบของผมนั้นคือที่เขตดินแดงที่มีตัวกระผมเองในปจจุบัน แลวก็ทาน 
ส.ส. ธนา ชีรวินิจ ทาน ส.ส. สรรเสริญ สมะลาภา เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สําหรับ 
ตัวกระผมเองนั้นเปนสมาชิกในเขตนี้มา ๑๒ ป เวนไปชวงหนึ่ง ปหนึ่งนะครับที่เปนระบบ
บัญชีรายชื่อ แตก็ยังทําหนาที่ดูแลพื้นที่นี้อยางตอเนื่องมา ๑๒ ป ผมอยากกราบเรียน 
ทานประธานวา ในสวนที่เกี่ยวของกับโครงการตรงนี้ ผมไดมีโอกาสมีสวนเกี่ยวของ 
มาตั้งแต พ.ศ. ๒๕๓๙ กอนเปน ส.ส. ครั้งแรก เพราะวาตอนนั้นไดมีโอกาสไปชวยงาน 
ที่กรุงเทพมหานคร  แลวก็ได รับมอบหมายจากทานผูวาราชการกรุงเทพมหานคร 
ในขณะนั้นใหไปประสานงานกับการเคหะแหงชาติในเร่ืองโครงการฟนฟูเมืองดินแดง  
จึงจะกราบเรียนทานประธานเบื้องตนกอนครับวา โครงการฟนฟูเมืองดินแดงนี้มีมานาน 
ไมใชเพิ่งมีในยุคสมัยรัฐบาลที่เพิ่งผานมาไมกี่รัฐบาลนี้แตมีมานานแลว ในเบื้องตนนี้ 
อยากกราบเรียนทานประธานวา  ปญหามันปะทุและระอุมากขึ้นก็คือวาตอนนี้
นอกเหนือจากเรื่องของปญหาที่จะทําการพัฒนาพื้นที่ร้ืออาคารแฟลตเดิม แลวก็สราง 
 



๑๔๘ 
สผ ๒๑/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)        จีรนุช ๖๖/๒ 
 
แฟลตใหมตามโครงการฟนฟูเมืองดินแดงนั้นไดมีปญหาเพิ่มมาอีก ๑ เร่ือง ในขณะที่
โครงการฟนฟูเมืองดินแดงก็ยังไมจบยังหาขอยุติตาง ๆ ไมไดนั้นกลับมีปญหาขึ้นมา 
อีกอันวาสภาพอาคารของประชาชนที่พักกันอยูนั้นมันเสื่อมโทรมถึงขั้นที่จะตองเปน
อันตรายพังลงมา ถาหากวาทานประธานจําไดเมื่อหลายปมานี้มีการบอกวาตองยายออก
โดยเรงดวนกอนจะมีการยุบสภาเมื่อป  ๒๕๔๙  บอกถาไมยายใน  ๗  วันนี่พังแน  
ถาทานประธานจําได แลวก็ไมพังครับ ตอมาหลังจากยุบสภาไปแลวก็มีคณะรัฐบาล
เกิดขึ้นใหมในชวงที่มีการรัฐประหาร วันดีคืนดีก็มีขึ้นมาอีกครับ แลวก็บอกวาถาไมยายออก 
ก็พังอีก แลววันนี้ก็ยังไมพัง และถาหากวาทานประธานนึกยอนหลังไปได หรือจําขาวคราว
ไดหลังจากที่มีกรณีเร่ืองนี้ครั้งที่ ๒ นั้นเกิดแผนดินไหวครับ หลายอาคารในกรุงเทพมหานคร 
ที่เปนตึกสูงแลวสรางมาทีหลังประชาชนอพยพอลหมานครับ แตวาอาคารแฟลต ๔ ชั้น
ของดินแดงที่อยูริมถนนวิภาวดีรังสิตซึ่งวาจะพังไมพังแหลนี่ไมรูสึกแลวก็ไมไดรับความ
เสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น ประเด็นจึงเกิดขึ้นมาครับวาวันนี้เรามีเร่ือง ๒ เร่ืองกลายมาเปน 
เร่ืองเดียวกัน หลังจากนั้นการเคหะแหงชาติก็พยายามที่จะหยิบยกเรื่องของสภาพอาคาร
มาเปนประเด็นใหญ เปนประเด็นสําคัญ แลวก็บอกวาตองรีบขนยายคนออกแลวเขาจะ 
ร้ือทิ้ง และจากการรื้อทิ้งนั่นแหละครับ จะนําโครงการฟนฟูเมืองดินแดงเขามาสวมทับ 
ประเด็นจึงเกิดวาจริง ๆ แลวเรื่องนี้เปนเรื่องจริงวาสภาพอาคารมันจะพังจริงไหม หรือวา
เปนอีกกลอุบายหนึ่งของเจาของที่ดูแลพื้นที่อยู ซึ่งถาหากวาเรื่องแรกเปนเรื่องจริง 
ไมมีใครขัดครับ ไมมีใครขวางวาตองดําเนินการแกไข แตถาเปนเรื่องที่ ๒ ผมคิดวา 
มันเปนความชั่วรายที่ไมควรจะเกิดขึ้น เพราะเอาชีวิต เอาอนาคต เอาความสุขสงบของ
ประชาชนมาเลนการเมืองหรือเอามาใชเปนเครื่องมือ ผมไมอยากใหเปนประเด็นที่ ๒  
ตรงนี้ที่ผมอยากจะกราบเรียนทานประธานวามีเหตุผลที่ผมอยากจะใหสภาผูแทนราษฎร
แหงนี้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญมาศึกษาเพื่อใหไดทราบขอเท็จจริง นี่คือเหตุผลเบื้องตน 
อยากกราบเรียนทานประธานตอไปครับวา หลังจากที่มีขาวคราวเรื่องนี้เกิดขึ้น ------------- 
 

- ๖๗/๑ 



๑๔๙ 
สผ ๒๑/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                 วันทนา ๖๗/๑ 
 
พี่นองประชาชนนอนไมหลับเลยครับ ๒-๓ ปมานี้ที่มีขาวบอกวา เดิมทีสมัยกอนมีแต
ปญหาเรื่องเขาจะมารื้อทิ้งเพื่อสรางโครงการฟนฟูเมืองดินแดง แลวเราจะอยูตอไดไหม  
คาเชาที่เขาจะเก็บจากเราใหมเราจะจายไหวไหม ทานประธานอยาลืมนะครับ คนที่นี่ 
สวนใหญผมไมไดบอกวาทั้งหมดทุกคน สวนใหญเปนผูมีรายไดนอย แลวสวนใหญก็เปน 
ผูหาเชากินค่ํา เขามีที่นี่อยูกันมันไมใชเปนแคแฟลต ไมใชแคที่พัก แตประชาชนที่อยูที่นี่
แฟลตแหงนี้คือชีวิตครับ ไมใชแคที่พัก คนจํานวนมากที่อยูที่นี่อยูกันมาตั้งแตรุนพอรุนแม
จนมารุนลูก บางคนอยูมาเปนรุนหลาน พอแมที่เคยอยูที่นี่ตั้งแตยังหนุมยังสาว วันนี้เปน
คุณยาย คุณยา คุณปู คุณตาก็มี คนที่นี่เขาตื่นขึ้นมาก็ลงมาทํามาหากิน ขายอาหารหรือวา 
สงลูกไปเรียนแถวนั้น การที่จะทําโครงการตรงนี้ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นไมไดคิดกันแคงาย ๆ วา
เสร็จแลวสรางใหอยูใหม การรื้อยายอาคารที่นี่มันเปนเรื่องของการทุบทําลายชีวิตของเขา
โดยแท หลังจากเสร็จถาเขาอยูไมได ทานประธานครับ ไมใชแคยายบาน ชีวิตเขาจะทํา
อยางไร จะทํามาหากินอยางไรที่ไหนตอ ลูกหลานที่เคยเรียนอยูแถวนี้ โรงเรียนใกล ๆ  
แถวบานจะไปเรียนที่ไหน วันนี้ทานประธานคงทราบ  หาที่ เรียนใหมก็ยากนะครับ 
เพราะฉะนั้นเรื่องตรงนี้มันไมใชแคร้ือถอนแลวสรางใหม แตมันเปนเรื่องของชีวิตคน 
นับพันนับหมื่นที่จะตองมีผลกระทบจากเรื่องนี้ ตรงนี้จึงทําใหโครงการฟนฟูเมืองดินแดง 
ยังไมสามารถยุติได แลวก็ตรงนี้มีการพยายามชี้นํามาตลอด มีการเอาเรื่องนี้ จากเดิม
ไมไดเปนประเด็นเลย ผมเรียนทานประธานเบื้องตนแลววาเรื่องนี้เกิดขึ้นมาตั้งนานแลว 
ตั้งแตกอน พ.ศ. ๒๕๓๙  ที่ผมจะไดมีโอกาสเขามาเกี่ยวของครั้งแรกในชีวิตในฐานะที่ปรึกษา 
ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร ที่ผมทราบในชวงนั้นเพราะวาทานผูวาราชการกรุงเทพมหานคร
ในขณะนั้นบอกวา พีระพันธุไปเปนตัวแทน กทม. หนอย ผมก็บอกวาไปไหนครับ ทานบอกวา 
ใหไปประชุมกับการเคหะแหงชาติที่สํานักงานการเคหะแหงชาติ ผมเคยเรียนถามวา 
ไปเรื่องอะไร ทานบอกวามันจะมีเร่ืองโครงการฟนฟูเมืองดินแดงซึ่งทางการเคหะแหงชาติ
กับกรุงเทพมหานครจะทําโครงการนี้รวมกัน ถามวาทําไมจะทําโครงการนี้รวมกัน 
เพราะวาทานประธานครับ พื้นที่บริเวณตรงนั้นถาหากวาทานประธานนึกออกจากบริเวณ 
 
 



๑๕๐ 
สผ ๒๑/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                วันทนา ๖๗/๒ 
 
สามเหลี่ยมดินแดงถนนวิภาวดีรังสิต ถาหากวาทานประธานเริ่มตนตรงจุดนั้นจะวิ่งไป
สนามบินดอนเมืองทางฝงขวามือตั้งแตจุดเริ่มตนของวิภาวดีรังสิตนั้น ทานประธานจะเห็น
อาคารแฟลตเต็มไปหมดเลย ตรงนั้นละครับคือจุดปญหา บริเวณแถวนั้นเจาของที่ดิน 
รายใหญจริง ๆ แลวผมไมอยากจะบอกวา กทม. กับการเคหะแหงชาติ เจาของที่ดิน 
รายใหญมีอยูรายเดียวครับคือราชพัสดุ กรมธนารักษ แตมีผูใชสิทธิอยู ๒ สวนคือ 
กรุงเทพมหานครกับการเคหะแหงชาติ แตวามีการใชสิทธิกันมานานจนหลงลืมไปคิดวา
ตัวเองเปนเจาของกรรมสิทธิ์ คิดวาตัวเองใชอะไรกับที่ดินก็ได ลืมไปวาที่ตรงนั้นไมใชที่ของ
ตัวเอง เปนที่เชา หรือที่ที่เจาของที่เขาใหใช เหมือนกับทานประธานไปอาศัยที่คนอื่นอยู 
เราจะทําอะไรกับที่ดินตรงนี้ก็ตองถามเจาของ แตเผอิญอยูมานานเลยคิดวาเปนเจาของ
เอง ตรงนี้ก็คือจุดที่ทําใหเกิดความหลงลืม ผมจึงอยากจะกราบเรียนทานประธาน 
ดวยความเบื้องตนให เขาใจกอนวา  โครงการหรือปญหาทั้ งหมดที่ตองนําเขาสู 
สภาผูแทนราษฎรมันมีความเปนมาอยางนี้ แลวเมื่อผมไดมีโอกาสไปรวมประชุมกับ 
การเคหะแหงชาติครั้งแรกเมื่อประมาณกลาง ๆ ป ๒๕๓๙ ถึงไดมารูเร่ืองราว การเคหะแหงชาติ
เขาดูแลพื้นที่บริเวณนี้อยู แลวก็พื้นที่บริเวณแหงนี้ก็อยากจะกราบเรียนทานประธาน
เร่ิมตนตรงนี้เลยครับ พื้นที่แหงนี้เปนพื้นที่แหงแรกเรียกวาแหงแรกในประเทศไทยเลย 
ที่รัฐบาลในอดีตมีการริเร่ิมและมีความเปนหวงพี่นองประชาชนผูมีรายไดนอยวาจะไมมี 
ที่อยูอาศัย ตั้งแต พ.ศ. ๒๔๘๐ กวา ยาวมาเรื่อยจนกระทั่ง พ.ศ.  ๒๔๙๔ ที่เปนจุดเริ่มตนของ
แฟลตดินแดง ตั้งแตสมัยรัฐบาลทาน จอมพล ป. อะไรมาโนนเลย มีการสรางตรงนี้  
มีบริเวณตรงนี้ใหกรมประชาสงเคราะหเปนคนดําเนินการ เมื่อกอนเปนที่ทิ้งขยะครับ 
ทานประธาน บอกไปดินแดงไมมีใครอยากไป เพราะวาเปนที่ทิ้งขยะ ใหไปอยูก็ไมเอา  
แตวาดวยเหตุนี้ เขาถึงไดมาเกลี่ยพื้นที่แลวสรางเปนโรงแถวไมใหพี่นองประชาชน 
ผูมีรายไดนอยอยู ใหอยูกันอยางเปนระเบียบเรียบรอย ใหมีที่พักอาศัย ใหถูกสุขลักษณะ
อนามัย -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
                                                                                                                     - ๖๘/๑ 
           



๑๕๑ 
สผ ๒๑/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                     รัชนีพร ๖๘/๑ 
 
รัฐบาลในสมัยนั้นขณะนั้นก็มีกําลังทรัพยเทาที่เพียงพอจะทําได จึงสรางเปนโรงไมครับ  
เปนอาคารไม แลวก็พอมาป ๒๔๙๔ ป ๒๔๙๕ ก็สรางขึ้นมาครับเปนโรงไม แลวก็ให 
พี่นองประชาชนซึ่ ง เดิมอยู ในสลัมครับ  น้ํ าครําอยางนี้ละครับ  สกปรกไปหมด  
ที่เปนน้ําครําดําไปหมดนี่ละครับใหขึ้นมาอยูตรงนี้เพื่อยกฐานะ ทานประธานเห็นไหมครับ 
นี่คือจุดเริ่มตน เพราะรัฐบาลและหนวยงานที่เกี่ยวของในขณะนั้นยังไมมีการเคหะ
แหงชาติ เปนกรมประชาสงเคราะหเขาเปนหวงผูมีรายไดนอย จึงไดเอาที่ดินบริเวณนี้ครับ 
เวนคืนมาเปนที่ราชพัสดุของกรมธนารักษ แลวก็ใหกรมประชาสงเคราะหใชประโยชน 
เพื่อสรางที่อยูอาศัยใหผูมีรายไดนอย ผูมีรายไดนอยเหลานี้ก็อยูอาศัยกันมาเรื่อย 
จนกระทั่งวันหนึ่งประมาณป ๒๕๐๖ ป ๒๕๐๔ แถว ๆ นี้ครับ ก็มีการคิดวาไมไหว 
แลวครับ อาคารไมที่เปนเรือนแถวนี่มันทรุดโทรมครับ พังงาย สภาพแวดลอมก็ไมดี แลวก็
บอกวาถาหากวาตรงนี้นี่อายุมันอยูประมาณ ๓๐-๔๐ ปก็หมดแลว ควรจะปรับปรุง 
เปลี่ยนสภาพใหเปนอาคารคอนกรีตที่เรียกวา แฟลต แลวก็ไปดูตัวอยางในตางประเทศเขา  
ตรงนี้คือจุดเริ่มตนของแฟลตดินแดงนี่ครับ เดิมเปนเรือนไมคนก็ไมเอาอีกครับ คนเขา 
ไมเอา ทานประธานครับ แตวามีการประชาสัมพันธกันอะไรตาง ๆ กัน จนทายที่สุด 
พี่นองประชาชนที่อยูกันแถวนั้นก็ยินยอมรื้อ ยาย บานที่เปนโรงไมเปลี่ยนเปนแฟลต 
เพราะวาทุกคนไดรับความมั่นใจวาโครงการนี้ทําใหเขา รัฐบาลก็สุจริตใจครับ โครงการ
ตรงนั้นทําใหกับประชาชนจริง ๆ ครับ หลังจากนั้นก็มีการพัฒนาตรงนั้นมาเรื่อย  
แลวทายที่สุดมีการตั้งการเคหะแหงชาติขึ้นมา เมื่อมีการตั้งการเคหะแหงชาติขึ้นมา 
จึงโอนภารกิจตรงนี้ทั้งหมดที่อยูกับกรมประชาสงเคราะหมาใหกับการเคหะแหงชาติ  
แลวการเคหะแหงชาติก็ดูแลมาตลอด การเคหะแหงชาติในอดีตสมัยกอนครับทานประธาน  
ผมไปตรวจสอบ ตรวจคนมา โครงการเหมือนโครงการฟนฟูเมืองดินแดงนี่ไมใชเพิ่งเกิด 
ไมใชเพิ่งมีครับ เขามีมานานแลว จากเอกสารหลักฐานตาง ๆ ที่ตรวจคนมาไดยอนหลังไป
ตั้งแต พ.ศ. ๒๕๑๗ จนมาถึง พ.ศ. ๒๕๓๕ รัฐบาลเกือบจะทุกรัฐบาลตั้งแต พ.ศ. ๒๕๑๗ 
ที่ผมตรวจคนมาไดตอเนื่องมาเปนระยะ ๆ มีการเสนอโครงการตาง ๆ เขาสูคณะรัฐมนตรี 
 
 



๑๕๒ 
สผ ๒๑/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                     รัชนีพร ๖๘/๒ 
 
เพื่อที่จะใหพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ที่เรียกวา แฟลตดินแดง แถวนี้ละครับ อยางตอเนื่อง 
มาตลอด ทานประธานครับ เอกสารชุดนี้ตั้งแตป ๒๕๑๗-๒๕๓๕ ทานประธานลองนับ
คราว ๆ ดูสิครับ อยางนอย ๆ ก็ ๑๘ ปถึงป ๒๕๓๕ มีการพัฒนาโครงการทํานองนี้ 
มาตลอดครับ เพียงแตวาถาหากวาทานประธานดูในนี้ทุกเรื่องที่มีการพัฒนาโครงการในนี้ 
ทานประธานครับ ในนี้จะเปนเรื่องเพื่อประโยชนของประชาชนเดิม ที่พักอาศัยเดิม 
เพื่อประโยชนของผูมีรายไดนอย ไมไดมีสักเรื่องเดียวในอดีตที่เปนเรื่องของการทํา 
ธุรกิจครับ ไมไดมองสักครั้งหนึ่งวาที่ดินตรงนี้สามารถทําประโยชนในเชิงพาณิชย 
หรือเชิงธุรกิจได ตรงนี้ละครับที่มันแตกตางจากโครงการฟนฟูเมืองดินแดง ตอมาครับ 
ที่ผมไดมีโอกาสเปนตัวแทนไปรวมประชุมถึงไดทราบวามันเปนอยางนี้ ถึงไดรูวาโครงการ
ฟนฟูเมืองดินแดงเขาตองการพัฒนาพื้นที่ ความจริงดีทานประธาน ไมใชไมดีครับ  
เหมือนเราละครับมีคนมาบอกวาสรางบานใหอยูใหมเอาไหม  มีใครไมเอา ทานประธาน 
มีคนมาบอกวาของเกามันโทรมแลวจะเอาไหม ไมมีใครไมเอา ปญหาวาแลวเราไดอยูจริง
หรือเปลาครับทานประธาน แลวเราจะอยูไดไหม เขาใหอยูฟรีไหม เปลา เขาเก็บคาเชา  
คาเชาที่เขาจะเก็บนี่เก็บเทาไร ถาหากยังตกลงกันไมได เขาใจกันไมได ผมวาผมยอมอยู 
บานเกา ๆ โทรม ๆ ดีกวาไมมีที่อยูอาศัย ตรงนี้ก็คือจุดเริ่มตนของปญหาครับทานประธาน 
เพราะวาโครงการตรงนี้เมื่อเกิดขึ้นมาปบ ตอมา พ.ศ. ๒๕๔๐ ทานประธานคงจําได 
เกิดวิกฤติเศรษฐกิจขึ้นครับ โครงการตรงนี้จะใชเงินมากทีเดียวทานประธานครับ ณ ปนั้น
ประมาณหมื่นกวาลานบาท และบริเวณถนนดินแดงซึ่งวันนี้ตัดเปนสี่แยกแมพระ ถาหาก 
ทานประธานเคยผานไปตรงโนนนะครับ จะวิ่งไปสี่แยก อสมท. ตรงนั้นระหวางทาง 
ตรงกลางเขาเรียกสี่แยกแมพระ เดิมเปนสามแยกแมพระ กอนที่จะตัดถนนเสนหลัง 
ตรงนั้นเปนสามแยกแมพระ โครงการนี้เ ร่ิมตั้งแตตรงนั้นเลย แลวก็มีความคิดวาจะ
ตอเชื่อมกับตรงนี้ครับทานประธาน ตรงบึงมักกะสัน สมัยนั้นยังไมมีรถไฟฟาที่จะไป
สุวรรณภูมิ แตคิดเอาไวแลว โครงการนี้มีการออกแบบถนนตั้งแตถนนประชาสงเคราะห 
วิ่งยาวขามสามแยกแมพระเดิมไปถึงบึงมักกะสัน แลวก็เพื่อจะนําความเจริญมาสูตรงนี้
แลวอยากจะจัดระบบตรงนี้ใหม ถาดูตรงนี้ไมใชสิ่งที่ไมดี --------------------------------------- 
                    - ๖๙/๑ 



๑๕๓ 
สผ ๒๑/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)             สุทธาทิพ ๖๙/๑ 
 
ประเด็นปญหามันคือ ๑. ใชเงินเยอะมาก เพราะฉะนั้นพื้นที่ตรงนี้ทางกรุงเทพมหานคร 
กับทางการเคหะแหงชาติจึงมาหารือกันครับ แบงหนาที่กันทํา กรุงเทพมหานครกับ 
การเคหะแหงชาติจะเอาพื้นที่ที่ใชประโยชนอยูรวมกันมาจัดสรรทําผังกันใหม เสร็จแลว
ทานประธานครับ ตอมาเกิดวิกฤติเศรษฐกิจโครงการลมไมเปนทาเลยเมื่อป ๒๕๔๐ 
เพราะวาไมมีใครมีเงินทําอีกแลว การเคหะแหงชาติเองก็ไมมีสตางค กรุงเทพมหานครเอง
ก็ไมมีสตางค ถาทานประธานผานไปวิภาวดีรังสิตวันนี้ทานประธานจะเห็นนะครับ  
อาคารสํานักงานแหงใหมของกรุงเทพมหานครที่อยูตรงฝงนั้นละครับ สรางมาตั้งแตนั้น 
ยังสรางไมเสร็จเลย และหยุดสรางไปครับ หยุดสรางไปเพราะวิกฤติเศรษฐกิจ โครงการ
ฟนฟูเมืองดินแดงนี้จึงลมเลิกไปครับ เมื่อลมเลิกไป ทานประธานครับ จนกระทั่งตอมา
สมัยที่ทานนายกรัฐมนตรีสมัคร สุนทรเวช ขออภัยเอยนามทาน แตเปนเรื่องจริงไมได 
เสียหายนะครับ ทานมาเปนผูวาราชการกรุงเทพมหานคร พอทานมาเปนผูวาราชการ
กรุงเทพมหานครไดสักระยะหนึ่ง ตรงนั้นละครับ ทานก็ไปหยิบอาคารตรงนั้นมาทําตอ  
เร่ิมที่จะเดินหนาสรางอาคารสํานักงานของกรุงเทพมหานครตรงนั้นใหม การเคหะแหงชาติ 
ก็มาดูบอก อาว ตกลง กทม. เขาเดินหนาตอแลว เราจะเดินหนาตอไหม ตรงนี้ก็คือ
จุดเริ่มตนปญหาละครับทานประธาน เพราะวาในชวงนั้นการเคหะแหงชาติก็ไปเอาศึกษา
แลวทายที่สุดเห็นวาจะเอาเรื่องนี้เดินตอเหมือนกันเรื่องฟนฟูเมืองดินแดง นําพื้นที่มาพัฒนา
ปรับปรุงใหม จึงมีการนําเรื่องนี้เขาสูคณะรัฐมนตรีสมัยนายชวน หลีกภัย เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๓ 
แตวาทานประธานที่เคารพครับ คณะรัฐมนตรีสมัยนั้นก็ไดพิจารณาเห็นนะครับวา  
ตามกฎหมายการเคหะแหงชาติหนาที่คือจะตองดูแลผูมีรายไดนอยใหมีที่อยูอาศัย  
เปนประเด็นสําคัญนะครับ  
   ประเด็นที่  ๒  ก็คือวาได เห็นวาโครงการนี้ เปนโครงการขนาดใหญ 
ไมเหมือนกับโครงการที่เคยเสนอเขามาในอดีตเกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่ จะทําใหเกิด
ปญหาเรื่องสิ่งแวดลอม เร่ืองมลภาวะ เร่ืองการระบายน้ํา เร่ืองอะไรสารพัดหลายอยาง  
ซึ่งโครงสรางพื้นฐานตรงจุดนั้นรองรับไดหรือไมก็ยังไมทราบ นอกจากนั้นทานประธานครับ 
ยังเห็นวาเมื่อมีการลงทุนขนาดใหญแบบนี้พี่นองประชาชนที่ เคยอยูอาศัยอยู เดิม 
 



๑๕๔ 
สผ ๒๑/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)             สุทธาทิพ ๖๙/๒ 
 
เขาจะอยูตอไดไหม เมื่อตนทุนของการลงทุนมันสูงขนาดนี้ แลวสิ่งที่การเคหะแหงชาติ
จะตองได รับกลับจากประชาชนที่ เขามาอยู มันเปนอยางไร  มีการประชุมหารือ 
กันครับทานประธาน  ผมก็ยังบอกครับวา  ถาบอกกับพี่นองประชาชนนะครับวา  
เออบานของเราวันนี้มัน ๔ ชั้น แตวันนี้ผูมีรายไดนอยเขามีมากกวาสมัยที่พวกเราอยูกัน  
การเคหะแหงชาติเขาอยากขอสรางเปน ๑๐ ชั้น ๑๔ ชั้น ๒๐ ชั้นใหผูมีรายไดนอยคนอื่น
มาอยูกับเราดวย ผมเรียนทานประธานครับ พี่นองชาวดินแดงหรือแฟลตดินแดง 
ไมมีใครรังเกียจและไมมีใครคัดคาน ไมมีใครบอกวาอยาใหใครมาอยูกับเราเพิ่ม 
แตประเด็นมันอยูที่วาแลวตนทุนมันอยางนั้นจะตกลงคาเชากันไดไหม ที่เราจะอยูตอ
หลังจากตองทุบ ๔ ชั้น แลวสรางเปน ๑๕ ชั้น ๒๐ ชั้น ฉะนั้นตรงนี้ทานประธานครับ 
ที่ผมอยากกราบเรียนทานประธานวาตรงนี้คือปญหา คณะรัฐมนตรีในสมัยนั้นนะครับ  
จึงไดพิจารณาแลวก็บอกการเคหะแหงชาติวาโครงการนี้อยาเพิ่งทํา เอาไปศึกษา
รายละเอียดขอมูลกอน แลวก็ตองมีหลักประกันใหกับพี่นองประชาชน จึงไดออกเปนมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๓ ครับทานประธาน เพื่อที่จะใหการเคหะแหงชาตินําไป
ปฏิบัติ รายละเอียดอยูในเอกสารฉบับนี้ สวนใหญจะเปนเรื่องหลักประกันของประชาชน  
พูดงาย ๆ โดยสรุปก็คือวาประชาชนที่อยูอาศัยเดิมเขาตองไดอยูตอถาเขาอยากอยู  
   ๒ .  อัตราคา เช าที่ เ ขาจะอยู นั้ น เขาตองตกลงดวย  เห็นชอบดวย  
และเขาจายได   
   ๓. เมื่อมีประชาชนมาอยูเพิ่มมากขึ้นและจะตองมีการทําการคาพาณิชย 
เพื่อการเคหะแหงชาติบอกวาจะเอาตรงนี้มาชดเชยคาเชาที่อาจจะเก็บไดนอยจากพี่นอง
ประชาชน ตรงนี้ตองใหพี่นองประชาชนเดิมเขามีโอกาสเขามาเปนคนแรกที่จะใช
ประโยชนในการทําการคาพาณิชยเพื่อหารายไดใหกับตัวเองกอน แตที่สําคัญก็คือวา
ทั้งหมดตองมีการทําสํามะโนประชากร  ทําอะไรกันเยอะแยะ  ตองมีการสํารวจ  
มีการประชุม แลวจึงใหประชาชนเห็นชอบพรอมกันเสียกอนอยาใหเกิดความขัดแยง  
ใหประชาชนทุกคนสบายใจวาชีวิตไมถูกทําลาย รัฐบาลก็ดี ใครก็ดี จะเอาความเจริญมา
ใหพี่นองประชาชนเดิม แตขอคนใหมอยูดวย กรณีไมเปนอยางนั้นครับทานประธาน  
 



๑๕๕ 
สผ ๒๑/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)             สุทธาทิพ ๖๙/๓ 
 
ปญหามันเกิดขึ้นตอมาครับวาเรื่องการเมืองนี่เอาเขาไปยุง อยูดี ๆ ครับ วันดีคืนดี  
ก็มีนักการเมืองที่คิดจะหาคะแนนเสียงกับพี่นองประชาชนเพียงแคตรงนี้ครับ --------------- 
 

  - ๗๐/๑ 



๑๕๖ 
สผ ๒๑/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)             สุภาภรณ ๗๐/๑ 
 
จึงทําใหเปนปญหาอีนุงตุงนังสืบเนื่องไมจบสิ้นมาจนวันนี้ ไปบอกกับประชาชนครับวา  
มติคณะรัฐมนตรีมีมติใหทุบแฟลตแลว โอโฮ ทานประธานครับ เปนทานประธานไมตกใจหรือ 
อยูดี ๆ รัฐมนตรีที่ไหน ครม. ที่ไหนจะมาทุบบานทิ้ง ไมมีครับ แตไปพูดอยางนั้น บอกวา
อยาไปเลือก ส.ส.  ชุดเดิม อยาไปเลือกพรรคเดิม เพราะวาเลือกมามันจะมาทุบตามมตินี้ 
มตินี้ทานประธานไปอานแลวมีตรงไหนใหทุบ แลวก็ทานผูวาการการเคหะแหงชาติคนเดิม
สมัยป ๒๕๔๔ คือ คุณสุกรี  คุมพันธุ ตองออกใบปลิวนะครับทานประธาน ขออนุญาต
แสดงเอกสารนะครับ ขออนุญาตทานประธาน ออกใบปลิวชี้แจงประชาชน บอกอยางนี้ 
ขออนุญาตอานครับ โดยสรุปขอสุดทาย การเคหะแหงชาติขอยืนยันวามติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน  ๒๕๔๓ ไมมีกําหนดการรื้อ ยาย ทําลายอาคารแฟลตของ 
ผูอยูอาศัย และการกอสรางใด ๆ จนกวาจะไดรับการอนุมัติโครงการจากคณะรัฐมนตรี 
หลังจากการศึกษาความเปนไปไดของโครงการในทุก ๆ ดาน แตวาคณะมนตรีคนที่จะ
บอกใหทุบหรือไมทุบไมใชคณะรัฐมนตรีชุดนั้นครับ ชุดหนา ชุดอื่น เพราะนั่นจะครบวาระ
อยูแลวครับ ป ๒๕๔๓ นี่ก็มีแจกไปครับ เปนเอกสารของการเคหะแหงชาตินะครับ 
ทานประธาน ตราการเคหะแหงชาติ แตวามีการพยายามไปบิดเบือนครับ คนที่เอาเขา ครม. 
ตาง ๆ พรรคประชาธิปตยทั้งนั้น ตรงนี้ที่ผมเรียนทานประธานวามันมีเอกสาร หลักฐานวา
การนําโครงการตาง  ๆ  เหลานี้ เขาสูคณะรัฐมนตรีมันมีมาตั้งแตป ๒๕๑๗ แตวา 
ทุกโครงการมันเปนโครงการเพื่อประโยชนของประชาชน เมื่อโครงการนี้คณะรัฐมนตรี 
เห็นวา ประชาชนจะมีหลักประกันไหม จึงยังไมใหทําไมเหมือนกับโครงการอื่นที่ผมเรียน
ตั้งแตป ๒๕๑๗ ถึงป ๒๕๓๕ ไมเหมือนกัน โครงการนี้จึงยังไมใหทํา แลวก็วางเงื่อนไขไว
ประมาณ ๑๐ หัวขอ ทานประธานผมไมอยากเสียเวลาสภาเอามาอาน แตเร่ืองมันเปน
อยางนี้ ทีนี้หลังจากนั้นก็เกิดปญหาสิครับ ชาวบานก็ตกใจ เอะ เร่ืองอะไรกันแนอยูดี ๆ  
จะมาทุบบานฉัน จึงทําใหเกิดความสับสนวุนวาย เจาหนาที่การเคหะแหงชาติดี ๆ ก็มีนะครับ 
ไมใชไมมี เขาก็พยายามชี้แจงวาไมเกี่ยว ไมใช แตประชาชนตกใจไปหมดแลว จึงทําให
เกิดความเขาใจผิด เร่ืองนี้จึงกลายเปนประเด็นการเมืองนับแตป ๒๕๔๔ เปนตนมา  
 
 



๑๕๗ 
สผ ๒๑/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)             สุภาภรณ ๗๐/๒ 
 
แลวผมก็เสียดายครับวาแทนที่พี่นองประชาชนจะไดเจรจากันอยางสันติวิธีกับการเคหะแหงชาติ 
กลายเปนประจันหนาเขาหากัน เจาหนาที่ที่ไมดีการเคหะแหงชาติก็มีครับ หวังจะเจริญกาวหนา 
หรืออะไรก็ไมทราบเอาใจนักการเมืองที่ไมดีไปเปนลูกมือใหเขา ไปชี้นําบางอะไรบาง  
เร่ืองนี้เลยเละเทะเลยทานประธาน ทีนี้ปญหาวันนี้มันไปยิ่งกวานั้น เมื่อมันเดินไมได 
จึงเกิดปญหาวาจะทําอยางไรตอไป ปญหาที่จะทําอยางไรตอไปในระหวางนั้นมีการบอกวา 
ตองไปศึกษาขอมูลอะไรเยอะแยะทานประธาน การเคหะแหงชาติก็พยายามจะบอกครับ
วาศึกษาแลว แลวผมเรียนทานประธานครับไมมีใครยืนยันไดเลย ศึกษาสํามะโนประชากร
ศึกษาอยางไร ขอดูก็ไมเคยไดเห็น ไปศึกษาความเห็นของประชาชนก็ไมถูกตอง ถาทานประธาน
จําได แตวาทานประธานวิปรัฐบาลนาจะจําได เพราะวาทานเปนกรรมาธิการงบประมาณ
อยูสมัยหนึ่ง ผมขึ้นมาพูดทานก็ยังมาพูดสนับสนุนผมครับ ผมจะเรียนทานประธานวา 
เอกสารที่รัฐมนตรีในขณะนั้น ขออภัยเอยนามไมไดเสียหาย ทานดีดวย เพราะทานชวยดวย 
คือ ทานสรอรรถ  กลิ่นประทุม ครับ ผมลุกขึ้นมาอภิปรายในงบประมาณปนั้นทานประธานครับ 
ผมบอกวาการเคหะแหงชาติมาเสนองบประมาณทุบแฟลตไดอยางไร ตอนนั้นผมเปน 
ฝายคานนะครับ ระบุในเอกสารงบประมาณ ป ๒๕๕๐ เลย ผมบอกวามติคณะรัฐมนตรี  
ป ๒๕๔๓ มันยันอยู มันค้ําอยู ยังไมใหทํา แลวมาเสนองบประมาณทุบไดอยางไร  
ทานรัฐมนตรีก็ลุกขึ้นมาครับ บอกวาทางการเคหะแหงชาติเขามาแสดงวาไปสํารวจแลว 
ประชาชน ๘๐ ๙๐ ๗๐ เปอรเซ็นต  เห็นดวยหมดเลย ผมบอกทานรัฐมนตรีไปดูใหดี 
ประชาชนแฟลตหนึ่งทานประธาน ๑ แฟลตนะครับ ๔ ชั้น ๘๐ หอง ตีเสียวา ๑ ครอบครัว 
มี ๒ คน พอ แม มีลูกเปน ๓ เทานั้นละครับ ความจริงมากกวา ๓ นะครับ แตเอาแค ๓ ๘๐ 
หอง ๓ คน มัน ๒๔๐ คนนะครับ แตวาในนั้นถามคนประมาณ ๑๐ คน ๘ ใน ๑๐ เห็นดวยบอกวา 
๘๐ เปอรเซ็นต  โอโอ ทานประธานแลวอีก ๒๐๐ กวาคนไปอยูไหน  แลวเอาขอมูลเหลานั้น 
ละครับมาใหทานรัฐมนตรี ทานรัฐมนตรีสรอรรถก็บอกวาเดี๋ยวผมจะไปดูให ถาหากมัน
เปนอยางนั้นจริงผมจะไมใหเอาตรงนี้ไปดําเนินการ ผมถึงเรียนวาทานก็ฟงครับ แลวก็ตอง
ขอบคุณทานลุงชัยของผม ลุงชัย  ชิดชอบ ทานประธานวิปรัฐบาล ตอนนั้นทานก็เปนกรรมาธิการ
งบประมาณ ทานก็บอก ทานเห็นดวยกับผม แลวก็เห็นใจผม ทานก็บอกวาอันนี้จะตั้งเปน 
 



๑๕๘ 
สผ ๒๑/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)             สุภาภรณ ๗๐/๓ 
 
ทานเห็นดวยกับผม แลวก็เห็นใจผม ทานก็บอกวาอันนี้จะตั้งเปนเงื่อนไขไว เพราะฉะนั้น 
เร่ืองนี้ผมเรียนทานประธานวามันมีมานาน จริง ๆ แลวใครกันแนที่ตั้งงบทุบ เราคัดคาน 
มาตลอด เร่ืองมันถึงเดินไมไดประชาชนก็สับสนในขอมูล วันดีคืนดีหลังจากนั้นมันยุติ
ไมไดครับ พอมันยุติไมไดทานประธานครับบอกวาอยางไรครับ แฟลตจะพัง -----------------  
 

       - ๗๑ /๑  
 



๑๕๙ 
สผ ๒๑/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)      ประภาลักษณ ๗๑/๑ 
 
เพราะวาหาทางใหคนออกไมได แฟลตจะพัง ทานประธานครับ ตรงนั้นแฟลตทั้งหมด 
๑๓๐ กวาแฟลต แตบริเวณที่จะทําโครงการของตรงนี้กอนนี่ไมถึง ตรงบริเวณที่เรียกวา 
ดินแดง ๑ ฝงถนนดินแดง เขาจะทําโครงการแฟลต ๑-๘ แลวก็ ๙-๒๐ ฝงถนนวิภาวดี
รังสิต ตามแผนงานเดิม ผมพูดตามแผนงานเดิมก็คือวาตั้งแตแฟลต ๒๑ ถึงแฟลต ๓๒  
ที่ทานประธานวิ่งจะไปดอนเมืองฝงขวามือนั่นละครับ พี่นองประชาชนที่อยูตรงนั้นกัน  
ตรงนั้นเปนแหงแรกที่เดิมเปนเรือนไมแลวเปลี่ยนเปนแฟลต ตอนนั้นก็ไปบอกประชาชน 
มีเอกสารการเคหะแหงชาติบอกวาใหยายกันเถอะมาอยูที่แฟลตอันนี้อันใหม ขอให 
ยายออกเดี๋ยวสรางตึกใหเปนปูนอยูได ๑๐๐ ป  ป ๒๕๐๖ ครับ นี่ป ๒๕๕๑ ความจริง 
๒๕๔๔ ที่เกิดเรื่องมันเพียงแคยังไมถึง ๔๐ ปเลย บอกวา ๑๐๐ ป ยังไมถึง ๔๐ ป 
ไลเขาแลว ประเด็นปญหามันอยูตรงนี้ละครับ ทําอยางไรจะใหประชาชนออกไป  
ผมยืนยันครับ แฟลตไมพัง เพราะวาอะไรครับ เพราะวาจากผลการสํารวจของ เอไอที 
(AIT : สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย) นะครับ เอาเอไอทีกอน ที่การเคหะแหงชาติออกมา
แสดงกับประชาชน แสดงกับ ครม. แสดงกับทานรัฐมนตรีบอกวาจะพัง ๆ นี่นะครับ 
ปรากฏวาหลังจากที่มีการคัดคานอะไรก็ดี มี ๒ หนวยงานเขาไปดู คือสภาวิศวกร 
กับวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ผลรายงานอยูนี่ครับ เขาบอกวาบริเวณที่วาตั้งแต
แฟลต ๒๑-๓๒ ตอนแรกบอกบริเวณนี้เปนพื้นที่สีแดงจะพังแลวตองยายออกใน ๗ วัน 
เพราะตอนแรกจะทําโครงการตรงนี้กอน แฟลต ๒๑-๓๒ จะพังแลวตองรีบยายออกนะ  
ไมยายออกแยนะ พังลงมาไมรับผิดชอบ ตายนะ ไปขอ กทม. ใหออกเปนพื้นที่สีแดง  
ทานประธานครับ ผลการสํารวจของคนอื่นที่เขามีสวนไดเสีย เขาบอกวา ตรงนี้แฟลต  
๒๑-๓๒ ประมาณ ๒๐ แฟลตมีอยูแค ๒ หลังเองที่มีปญหาถึงขั้นนั้น แลวการเคหะแหงชาติ
ถาทานประธานจําไดบอกวา ซอมนี่ไมคุม ซอมไมคุมเพราะวาอะไรครับ ไมคุมคาลงทุน 
ทานประธานครับ มันมี ๒ ประเด็น ซอมใหดีกับซอมเพื่อปองกันการพังทลาย การจะ
พังทลายอาคารตองมีปญหาเรื่องโครงสราง ถาไมมีปญหาเรื่องโครงสรางนี่มันไมพัง  
ผลการสํารวจหรือการตรวจสอบของวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยกับคณะ และสภา
วิศวกรเขาบอกวาอาคารที่นาจะเปนหวงมีแค ๒ หลังครับ และ ๒ หลังนี่ใชงบประมาณ 
ทานประธานทราบไหมครับเทาไร ๔.๒ ลานบาทครับ 
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๔.๒ ลานบาทเทานั้นครับ แตวาทานประธานครับ เขาไมไดทําแคนี้ ไปที่ไหนครับ  
อยูดี ๆ การเคหะแหงชาติซึ่งเปน ๑ ในคณะกรรมการปองกันภัยฝายพลเรือนวิ่งไปหา 
เขาเลยครับ ตั้งแตป ๒๕๔๙ ไปบอกวาอาคารแฟลตดินแดงจะพัง คณะกรรมการปองกันภัย
ฝายพลเรือนเขาบอกคุณก็ไปดูสิ ไปแกไขใหเรียบรอย ไปบอกวาสิ่งที่ตัวเองดูแลรับผิดชอบ
จะพังลงมา เพราะวามันเสื่อมโทรม เขาก็ไปดูครับ ปรากฏวาจนป ๒๕๕๐ เปนอยางไร
ครับ เปนหวงประชาชนมากยังไมซอมเลย จนคณะกรรมการปองกันภัยฝายพลเรือนเขาไป
ตรวจสอบเขาก็ถามเลยวา อาว คุณบอกวาอาคารคุณมีปญหาทําไมคุณไมซอม ก็ยังไมทํา 
ทายที่สุดจะไปยืมมือเขาอีกครับ จะไปทําอะไรผมไมทราบ เขาเลยมีหนงัสอืตอบกลบัมาครบั  
ผมไมอานใหเสียเวลาแตโดยสรุปใหทานประธานฟง เขาบอกวา ตรงนี้ตามกฎหมายเปน
หนาที่ของเจาของอาคารตองดูแลใหอาคารอยูในสภาพมั่นคงแข็งแรง เมื่อคุณเห็นวา
อาคารคุณไมม่ันคงแข็งแรงคุณก็ซอมเสียสิ เห็นไหมครับทานประธาน แทนที่ตัวเอง 
จะซอม ถาเจตนาดีกับพี่นองประชาชนวาแฟลตจะพัง อาคารจะพังแทนที่จะซอม 
ไมละครับไปเที่ยวบอกใหทั่วบานทั่วเมืองวามันจะพัง ๆ แตตัวเองไมทําอะไร นี่หรือครับคือ
เจตนาที่ดี แลวก็จะทุบครับ พอจะรื้อเลยอาศัยตรงนี้บอกวาจะรื้อ เพราะวามันไมคุม 
ร้ือเฮี้ยนเลย ตั้งใจจะรื้อตรงนั้น กอนแฟลต ๒๑-๓๒ ริมถนนวิภาวดีรังสิต โดยอาศัยบอก
ว าแฟลตจะพั ง  มันมีปญหาโครงสร า งแค  ๒  หลั งครับ  แตจะ ร้ือทั้ งหมดเลย  
๒๐ กวาหลังแลวก็จะทําโครงการขึ้นใหม ตรงนี้ตลกทานประธาน ตลกเพราะอะไร 
ปจจุบันโครงการนี้ใชเงินไมใชหมื่นกวาลานบาทแลว อยางนอย ๒๕,๐๐๐–๒๗,๐๐๐  
ลานบาท------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                                                                                                        
                                                                                                                      - ๗๒/๑            
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เงินไม มีครับ  ทานรัฐมนตรีที่มาตอบแทนทานรัฐมนตรีสุธาเงินมี ไหมครับวันนี้  
การเคหะแหงชาติมีเงินไหม รัฐบาลตั้งเงินไวใหไหม ไมมีครับ นอกจากไมมีแลว ยังจะมา
ขอรัฐบาลนี้ดวยครับจะขอใหไปค้ําประกันใหครับ ทานรัฐมนตรีสุธาทานก็ดีครับ ทานบอก
จะเอาที่ไหนไปค้ําแคนี้ก็จะตายอยูแลว แตทานประธานมันตลกตรงไหนครับ บานประธาน
จะพัง ทานประธานยังไมมีเงินเลย ทานประธานจะรื้อบานทิ้งและกางเต็นทอยูไหม 
ก็เงินมันยังไมมีแลวจะทุบทําไมทานประธาน แลวเงินที่มันมีปญหา หลักฐานทางวิชาการ
เขาบอกวาใชเงินแค ๔.๒ ลานบาทที่จะทําใหโครงสรางที่มีปญหามันดีขึ้นและไมเปน
อันตราย ที่ผมเรียนทานประธานตรงนี้เพราะวาอะไรครับ มีแตการโตตอบกันครับระหวาง
บุคคลที่เกี่ยวของตอนหลังคือทานผูวาการเคหะแหงชาติ แลวก็บุคคลประชาชนรวมถึง
สมาชิกสภาทองถิ่น ก็มีการตอบแทนกันมาวา ทานประธานครับ บอกวาการเคหะแหงชาติ
ไดเตรียมเงินงบประมาณไวแลวประมาณหลายสิบลานบาทที่จะเอาไวใชซอมแซม แลวก็ 
มีการบอกครับวา เงินตรงนี้มีทั้งสิ้น ขออนุญาตอานนิดเดียว ประมาณ ๓๑ ลานบาท 
งบประมาณกลางป ๒๕๔๙ ที่จะเอาไวใชซอมแซม ทานประธานครับ เอกสารราชการ 
ของหนวยงานที่เกี่ยวของวิชาชีพใช ๔.๒ ลานบาท ทําโครงสรางในสวนที่มีปญหาใหมันดขีึน้ 
การเคหะแหงชาติบอกวามีอยู ๓๑ ลานบาทเศษนะครับ ความจริงมากกวานี้ แตเขาบอก
เทานี้ก็เอาเทานี้กอน แตวาทานประธานครับ ใช ๔.๒ ลานบาท ไมไดใชครับ แทนที่ 
มีเงินงบประมาณตรงนี้ หนังสือลงตั้งแตป ๒๕๔๙ ก็มี ป ๒๕๕๐ ก็มี ทําไมไมซอมละครับ 
กลับเที่ยวไปบอกที่สํานักงานปองกันภัยฝายพลเรือน แลวผมถามหนอยครับถาร้ือทิ้ง 
ทานรัฐมนตรีที่มาตอบแทน ทานรื้อแลวทานใหประชาชนผมกางเต็นทอยูหรือครับ 
เพราะวาทานยังไมมีเงินมาทําเลย ปญหาที่สําคัญทานประธานครับมันไมใชสิ พอครั้งที่ ๒ 
หลังจากยุบสภา หลังจากที่มีการรัฐประหารเปลี่ยนรัฐมนตรีใหม โอโฮ ผมบอกดีใจเลย
รัฐมนตรีทานนี้บอกเปน เอ็นจีโอ (NGO) เห็นใจประชาชนแน ๆ ประชาชนไปพบไดแน  
ที่ไหนไดวุนวายหนักกวาเกาอีก แถมไมฟงดวย ถาฟงจบไปแลว ไปเชื่อเขาอีกวาอาจจะพัง 
ผมกับทานหัวหนาพรรคฝายคาน  ทานผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎรวันนี้  
ทานอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ พาพี่นองประชาชนไปพบทานถึงกระทรวง ทานรัฐมนตรี 
ที่เกี่ยวของ ณ ขณะนั้นก็รับปากรับคํากันดีถึงเวลาก็ไมฟงอีก ก็ไมเปนปญหาครับ 
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แตจนวันนี้ยังไมเคยไดคําตอบ ทานรัฐมนตรีชวยตอบดวยมีเงินหรือยัง สําหรับโครงการ
ฟนฟูเมืองดินแดง ถายังไมมีเปนบานทาน ทานจะทุบไหม ไมมีเงินสรางใหม ซอมใหม 
จะทุบไหม จะกางเต็นทอยูไหม ถาทานกางเต็นทอยูใหพี่นองประชาชนผมดูเปนตัวอยาง 
แลวคอยไปทุบบานเขา ถาไมมีอยาทํา ประเด็นมันไมไดอยูตรงนี้ทานประธาน ประเด็น 
มันคืออะไรครับ ประเด็นมันคือวาเมื่อการเคหะแหงชาติไมมีเงินทําแลวทําอยางไร 
ทานประธาน เปนไปไดไหมครับวาก็ใหเอกชนประมูลที่ดินไปทํา แลวถาหากวาประมูล 
ไปแลวทานประธานครับ เอกชนรายไหนสามารถไลประชาชนเปนพันเปนหมื่นคนออก
จากพื้นที่ได ไมมีครับ นอกจากใชอํานาจรัฐ ตรงนี้คือเหตุผลเบื้องหลังหรือเปลา  
ผมไมอยากพูดตรงนี้ แตทานผูวาการการเคหะแหงชาติปจจุบันที่นั่งฟงอยูขางนอก 
ทานเปนคนดี ผมคุยกับทานมาแลว ทานเรียบรอย แลวทานก็เปนลูกผูชายพอที่จะยอมรับ
ความจริงกับผมวาใช เอกชนไลไมได ไปคุยกับใครมาทานก็รู ทานรูดวยวันนี้ทานหลอก
ไมได เพราะคนที่ทานไปคุยมาทานรูแลวนะ ผมคุยกับทานแลววาเปนใคร เพราะฉะนั้น 
ผมรูวาจริง ๆ แลวคืออะไร ที่ผมเรียนทานประธานตรงนี้ ผมจะบอกใหทานประธานฟงวา
มันนาตกใจตรงไหน การเคหะแหงชาติไปทําการจาง ผมไมทราบคนไทยหรือฝร่ังนะครับ 
แตวามีรายงานเปนภาษาอังกฤษเมื่อป ๒๕๔๔ นะครับ หลังจากมติ ครม. ที่วาออกไปแลว 
ไปจางมา ผลการสํารวจของเอกสารฉบับนี้ เมื่อป ๒๕๔๔ โดยสรุปนะครับ ผมไมตองอาน
ใหเสียเวลาทานประธาน บอกวาผลการสํารวจพบวา การดําเนินโครงการจะมีผลกระทบ
กับผูพักอาศัยเปนจาํนวนมากและกระทบในหลาย ๆ ดาน บางกลุมคนจะตองตกงานครับ  
นี่แคยอ ๆ ผมถามทานประธานผานยังทานรัฐมนตรีครับ หนาที่ของการเคหะแหงชาติวันนี้
เปนนักพัฒนาที่ดิน เอาที่ดินมาพัฒนาหาประโยชน หรือมีหนาที่ดูแลผูมีรายไดนอยใหเขา
มีที่อยูอาศัย ทานตองคํานึงถึงผูมีรายไดนอยไมใชคํานึงถึงผลประโยชนหรือศักยภาพ 
ในการพัฒนาที่ดิน ------------------------------------------------------------------------------ -๗๓/๑ 
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นี่คือเหตุผลรายงานที่แทจริงของการเคหะแหงชาติฉบับนี้ที่ไปจางที่ปรึกษาเขาบอก  
ผมไมแปลภาษาอังกฤษ แตนี่แปลไวแลวจะไดเร็วขึ้น เขาวาอยางนี้ แลวผมจะเรียน 
ท านประธานครั บ  เขาบอกว าจากผลของการสํ ารวจ  ผลการสํ า ร วจประชาชน  
๕๙.๒๙ เปอรเซ็นต ไมเห็นดวยครับ ๓๘.๖๒ เปอรเซ็นต เห็นดวย ๑.๒๕ เปอรเซ็นต  
ไมแนใจ ๐.๘๔ เปอรเซ็นต ไมตอบ แตที่นาสงสัยครับ เขามีคําแนะนําทานประธาน  
อันนี้ผมตองขออนุญาตทานประธานอาน เขาเขียนเปนภาษาอังกฤษครับ ขอ ๔.๑๐  
ซักเจสชัน  (Suggestion) แปลวา ขอแนะนํา หรือคําแนะนํา ขอที่ ๑ ของ ๔.๑๐.๑ เขามี (๑)  
บอกวา บิลดิ้ง อะแวรเนส (Building awareness) สรางความรูขึ้นมาใหประชาชนรู 
ในการแกไขปญหา เขาบอกวา ขออนุญาตครับทานประธาน เรสซิ่ง เดอะ พรอพเบล็ม 
ออฟ เอ็กซิสติ้ง บิวดิ้ง ซัค แอส  เดอะ ดิเทียริโอเรชัน ออฟ เดอะ แฟลต (Raising the 
problem of exiting building such as the deterioration of the flat) แปลวาอะไรครับ 
ใหยกประเด็นขึ้นมาสิครับวาแฟลตมันจะพังทลาย เห็นไหมครับ เห็นหรือยังประธาน  
ผมถึงเรียนวาที่เกิดขึ้นมันไมใชธรรมชาติ มันเปนแผนการหรือเปลา เพราะมันอยูใน
คําแนะนําของที่ปรึกษาที่ใหคําปรึกษาตรงนี้ครับ อยูในขอนี้ครับ มันจึงมีเหตุการณเร่ืองนี้
เกิดขึ้น และเมื่อเร็ว ๆ นี้ทานประธานครับ รัฐบาลนี้มาแลว การเคหะแหงชาติไปจางเอไอที
มาใหความเห็นแลว วิศวกรรมสถานออกความเห็นแลว ทําความเห็นแลว ถาหากวา 
ทานประธาน ทานรัฐมนตรีไดเคยฟงวิทยุ ๙๖.๕ เอฟเอ็ม (FM) ตอนชวงเย็นจะเห็น
โฆษณาการเคหะแหงชาติบอกวา แฟลตจะพัง ๆ ทําเปนสปอต (Spot) โฆษณา มีคุณยาย 
คุณลูก คุณหลานมานั่งคุยกันตองเชื่อเขาตองออก นี่มันโฆษณาชวนเชื่อ รูทั้งรูวาเอกสาร
ของวิศวกรรมสถานเขาแยง ทานผูวาการคนนี้ดีครับมาคุยกันที่สภาทานบอกทานไมเคยไดยิน  
ไมเคยรูเร่ือง ผมบอกถาทานไมรูเร่ืองทานตองไปเอาออกเสีย เพราะมันหลอกลวงประชาชน  
ต อ งขอถื อ โอกาสนี้ ข อบคุณครับ  เพ ราะว าหลั ง จากนั้ นท าน เอาออกจริ ง  ๆ  
ผมเชื่อ เพราะไมมีอีกเลย อันนี้ละครับที่ผมอยากจะเรียนทานประธานดูวาพฤติกรรม 
มันเปนอยางนี้ ผมเรียนทานประธานตอเนื่องตอไปครับวา ที่ดินทั้งหมดผมเรียนแลวไมใชของ 
การเคหะแหงชาติครับ เปนของกรมธนารักษ ราชพัสดุครับ ที่ดินตั้งแตเร่ิมตนมาอยากกราบเรียน 
 



๑๖๔ 
สผ ๒๑/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                  สิริพร ๗๓/๒ 
 
ทานประธานครับวา  ที่ ราชพัสดุ เขาบอกวาใหใชสําหรับผู มีรายไดนอยอยูอาศัย 
เพราะฉะนั้นถาหากวาจะมีการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชน ไมใชผูมีรายไดนอย ตองมา
คุยแลวครับ  
  แลวอีกประการหนึ่งก็คือวา ถาหากวาเอาไปใชเพื่อการพาณิชย ใชไมได 
ตองตกลงกันใหม และเปนประเด็นสําคัญที่กรมธนารักษ กระทรวงการคลัง มีหนังสือแจง
ไปยังการเคหะแหงชาติ ความจริงแจงมานานแลวครับ ตั้งแตป ๒๕๔๓ แจงมาหนหนึ่ง 
บอกวาโครงการฟนฟูเมืองดินแดงถาจะทํา ดูแลวแบงพื้นที่เปน ๓ สวน สวนหนึ่งคือ 
สวนอยูอาศัยครับ โอเค (OK) สวนนี้ถาผูมีรายไดนอยอยูอาศัยเหมือนเดิมใชไดตอไป สวน
ที่ ๒ บอกวาสวนที่เปนบริเวณที่จะเปนสวนสาธารณะที่จะใหประชาชนใชประโยชนรวมกนั  
ตรงนี้เปนปญหาครับ เพราะวาตามกฎหมายที่ราชพัสดุปจจุบันนี้ เขาบอกวา การเคหะ
แหงชาตินั้นไมสามารถ ไมใชการเคหะแหงชาตินะครับ รัฐวิสาหกิจไมสามารถใช 
ที่ราชพัสดุของรัฐบาลไดครับ แตเหตุที่การเคหะแหงชาติยังคงใชที่ราชพัสดุตรงนี้ 
อยูตอมาได เพราะไดรับอนุญาตใหใชมากอนที่กฎหมายฉบับนี้จะออกครับ เพราะฉะนั้น
ถาหากมีการเปลี่ยนแปลงการใช ตองยกเลิกครับ แลวมาทําการตกลงกันใหม ก็จะเกิด
ปญหากฎหมายขึ้นมาทันทีวา ตกลงกันใหมจะใชไดหรือครับ ผิดกฎหมาย เพราะฉะนั้น
ประเด็นตรงนี้ครับ ในพื้นที่ที่เปนบริเวณที่บอกวาจะเปนสวนสาธารณะ หรือที่ประชาชน 
ใชประโยชนรวมกัน เขาจึงบอกวาอยางไรครับ กรมธนารักษ กระทรวงการคลัง บอกวา
ตรงนี้จะตองใหหนวยงานทองถิ่นเปนคนใชประโยชนดําเนินการแทน เชน ในกรุงเทพฯ  
ก็คือกรุงเทพมหานคร เห็นไหมครับเร่ิมแตกแลว สวนที่ ๓ สําคัญครับ ในโครงการนี้จะตองมี
สวนที่เปนการพาณิชย เขาบอกวาจําเปน ตางประเทศผมก็เห็นดวยครับ เขาเอารายได 
จากสวนที่เปนอาคารพาณิชย รานคาพาณิชยเอามาชวยเจือจุนคาเชาที่จะเก็บจาก
ประชาชน การเคหะแหงชาติเขาอธิบายแบบนี้ครับ แตจนมาวันนี้ไมเคยเห็นตัวเลขเลย
ครับวาตนทุนของคุณเทาไรแน แลวที่คุณจะไดตรงนี้มาเจือจุนประชาชนไดเทาไร  
ตรงนี้เปนสวนที่จะใชเพื่อการพาณิชย กรมธนารักษ กระทรวงการคลัง บอกไปเลยครับวา
ตรงนี้ทําไมไดครับ -------------------------------------------------------------------------------------                    
                   - ๗๔/๑ 



๑๖๕ 
สผ ๒๑/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)               พรภิมล ๗๔/๑ 
 
เพราะวาสวนที่จะเปนรานคาพาณิชย  ใช เพื่อการพาณิชยนั้นไม ได รับอนุญาต 
การเคหะแหงชาติไมไดรับอนุญาตใหใชครับ และเปลี่ยนแปลงการใชจากเดิมก็ไมได  
ทานประธานครับตรงนี้สําคัญ เพราะอะไรครับ บริเวณตรงนี้ครับทานประธาน คือบริเวณ
ริมถนนวิภาวดีรังสิตฝงขวามือเวลาทานประธานจะไปดอนเมือง ตรงนี้ตามแผนการเดิม 
จะเปนอะไรครับ จะเปนศูนยการคาและเปนอาคารสํานักงานครับ ติดขัด เร่ืองเงียบไปครับ 
จนกระทั่ งผมได มีหนั งสื อ ไปก อนจะมี การ เลื อกตั้ งค รั้ งหลั งสุ ดครับ  ถามไป
กระทรวงการคลัง กระทรวงการคลังก็ยืนยันมาอีกครั้งวาเปนอยางนี้ครับ แลวอยูดี ๆ  
ทานประธานเชื่ อ ไหมครับ  วันดีคืนดีที่ เ มื่ อกี้ ที่ ผม เ รี ยนท านประธานตอนตน  
ไปแจงประชาชนแฟลต ๒๑-๓๒ บอกตรงนี้เปนพื้นที่สีแดงอันตรายจะพังแลว ตองรีบออก
เลยใน ๗ วัน ถาไมออกมีปญหา หลังจากมีปญหาที่ผมเรียนทานประธานเรื่องการใชที่ดิน 
ทานประธานทราบไหมครับ เมื่อไมกี่วันมานี้พื้นที่อันตรายมันเปนเพลี้ยกระโดดเหมือน
ศัตรูพืช มันกระโดดจากตรงนี้ไปตรงโนนไดทานประธาน วันนี้เรียกประชาชนมาบอกใหม
แลวครับวา วันนี้พื้นที่อันตรายที่วามันยายไปอยูที่แฟลต ๑-๘ แลว เพราะจะทําตรงนั้น
กอนทานประธานครับ อาคารทั้งหลังมันพังไปพังมา มันยายที่พังไดหรือครับ เดิมบอกวา 
จะพังตรงนี้ แฟลต ๒๑-๓๒ เวลานี้ปจจุบันที่ยืนพูดกับทานประธานอยู มันขามไปแฟลต 
๑–๘ แลวครับ ตรงนี้อยูตอได แลวงบประมาณที่วาจะไปซอม สิ่งที่ตองการใหเขาไปตรวจ 
บอกวาจะพัง ๆ ไปเที่ยวอาศัยใครเขา คือบริเวณนี้ละครับ แตวาหลังจากตรงนั้นไป  
เขาเรียกวาดินแดง ๒ ทานประธานครับ ดินแดง ๒ มีแฟลต คือแฟลตดินแดงที่ ๓๓  
ไลไปถึง ๖๔ แลวมีโครงการ ๔ เรียกแฟลตขวาง เขาเรียกกันวา แฟลตขวาง แลวมีแฟลต 
ค. ๑ ค. ๒ อีก เงินที่บอกวามีนะครับทานประธาน เวลานี้เอาไปทําตรงโนนครับ ซึ่งไมได
เกี่ยวของกับเร่ืองปญหาเลยครับ ขณะนี้ประชาชน ผูนําชุมชนเขาไปรองเรียน ไปถามวา 
เงินมีไหม ไดรับแจงจากผูรับเหมาบาง อะไรบางบอกวาเงินจะหมดแลวครับ ยังไมไดทํา
ตรงที่บอกวาอันตรายเลย นี่มันอะไรครับ ผมถึงเรียนทานประธานวา ขอมูลตาง ๆ เหลานี้
มันเกิดความสับสน แลวถาหากวาทานประธานไดกรุณาตามเรื่องนี้มากอนที่ผมจะลุก
ขึ้นมาอภิปรายวันนี้นะครับ ทานประธานจะไดยินมีการบอกวา ประชาชนเขาอยากจะยาย 
 



๑๖๖ 
สผ ๒๑/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)               พรภิมล ๗๔/๒ 
 
เพราะวาไดมีการตกลงเจรจากันขอวงเงิน ๑ ลานบาท ถาหากวาไดเงิน ๑ ลานบาท 
แลวก็จะไป ทานประธานครับ เงิน ๑ ลานบาทอยูในเอกสารชี้ชวนของการเคหะแหงชาติครับ 
แลวในเอกสารฉบับนี้ ทานประธานครับ ผมถามวาอยูดี ๆ ไปใส ใหเขาทําไมครับ ไปใส 
ไปถามมีใครมาบอกเอาเงิน ๑ ลานบาท มีใครไมเอา ทานประธาน ก็เอาทั้งนั้น แตทําได
ไหมครับ ถามทานรัฐมนตรีที่นั่งตรงนี้ ทานชดเชยใหเขาคนละ ๑ ลานบาทไดไหมครับ  
ถาไมได ทานปลอยใหการเคหะแหงชาติไปถามแบบนี้ไดอยางไร เพื่ออะไรครับ เพื่อให 
คนมีคําตอบเยอะ ๆ วาเอา ยายอยางไรครับ ทานเคยไปดูไหมครับวา เอกสารอยางนี้ 
ใหออกไปไดอยางไร  แลว เอาคําตอบตรงนี้มาให  ผมถึง เรียนทานประธานวา 
นี่คือกระบวนการอยางไรครับ ถาพูดกันแบบไมดี พูดภาษาแบบไมดี บอกไมไดดวยเลห
เอาดวยกล แตไมอยากพูดแบบนั้น แตวิธีการหรือพฤติกรรมมันเปนอยางนี้ ผมถึงเรียน
ทานประธานวา ทั้งหมดนี่เปนสิ่งที่วันนี้พี่นองประชาชนสับสนมากเลย สับสนวา 
  ประการที่ ๑ ทานประธานครับ บานจะพังไหม เพราะไมมีใครเชื่อครับ  
คนหนึ่งบอกพัง อีกคนหนึ่งบอกไมพัง การเคหะแหงชาติทําหนังสือไปถึง กทม. นะครับ  
ไปถึงสํานักงานเขต เขาก็เรียกมาชี้แจง ทานประธาน บอกวาที่คุณมาบอกวาจะพัง ๆ 
อันตรายใหออกพื้นที่สีแดงคือตรงไหน แลวที่วาจะพังดวยเหตุอะไร ทานประธาน 
เชื่อไหมครับ  ไมไปชี้แจง  แลวมีหนังสือไปทําไม  ก็แบบเดียวกันละครับ  ไปบอก
คณะกรรมการปองกันภัยฝายพลเรือนวาจะพังแลว แตไมซอม ทานรัฐมนตรีมาแทน 
ทานสุธา ทานลองนึกดูสิครับ ถูกไหมครับ เจาของอาคารที่ปลอยใหอาคารจะพังผิด
กฎหมายควบคุมอาคารหรือเปลา ผิด แทนที่จะดูตัวเองนะครับ ทําหนาที่ตัวเองใหครบ  
ใหสมบูรณกอน ไมทําหรอกครับ ไปเที่ยวอยูตรงโนนครับ ไปทําโนนทํานี่ --------------------- 
             

                  - ๗๕/๑ 



๑๖๗ 
สผ ๒๑/๒๕๕๑  (ส. ทั่วไป)               ยุพเยาว ๗๕/๑ 
 
วันนี้ทานประธานเชื่อไหมครับเจาหนาที่การเคหะแหงชาติ ไมกลาพูดกับพวกผม 
โดยเฉพาะผม ใครมาพูดกับผมนี่มองกันตาเปนมันเลยนะ กลัวกันหมด ทานปลอยให
สภาพการณอยางนี้เกิดขึ้นไดอยางไร เจาหนาที่ดี ๆ ของการเคหะแหงชาติ เขาก็มีครับ 
ทั้งหมดนี้มันมี ๒ เร่ืองครับทานประธาน เร่ืองที่ ๑ เร่ืองผลประโยชน อันนี้ใครจะไดบาง 
ผมไมทราบมันตองมีแน เ ร่ืองที่ ๒ คือผลประโยชนทางการเมือง ๒ เร่ืองนี้ที่ทําให 
พี่นองประชาชนแฟลตดินแดงผม แลวแฟลตหวยขวางที่ตอไปในอนาคตเปนโครงการ ๒ 
นอนไมหลับกันมา ๗ ปแลว ตั้งแตป ๒๕๔๔ เด็กบางคน ๗ ป วันนี้อายุ ๑๔ ป ยังไมรู
อนาคตเลย บางคนเพิ่งเกิดเมื่อ ๗ ปที่แลว วันนี้ ๗ ขวบยังไมรูเลยจะเปนอยางไร ไมจบ 
และที่ผมเรียนอยางนี้ทานประธานครับ ที่ผมยกตัวอยางตั้งแตตอนตนเอาเฉพาะใน
กรุงเทพฯ นะครับ มีเฉพาะที่ดินแดงหรือครับที่เปนแฟลตที่เสื่อมโทรม กอนที่จะขึ้นมา
อภิปรายผมคุยกับคุณกรณ จาติกวณิช ขออภัยเอยนามไมไดเสียหาย ทานเปน ส.ส กทม. 
เขต ๒ มีพื้นที่แฟลตอยูในเขตของทานเหมือนกัน แฟลตคลองเตย สลัมคลองเตย 
ทานประธานเคยไดยินไหมอยูไมไกลกันหรอก แฟลตคลองเตยทานประธานไปดูสิ  
แฟลตคลองเตยกับแฟลตดินแดง คุณกรณบอกวาผมวาแฟลตของผมโทรมกวาของพี่ กวา
ที่ดินแดง ทานประธานเคยไดยินไหมครับ เคยไดยินการเคหะแหงชาติเปนหวงเปนใย 
พี่นองชาวคลองเตยเหมือนที่ดินแดงไหมครับ ไมเคยเลย ทําไมมายุงจังอยูที่ดินแดง  
เพราะที่มันมีศักยภาพกวาประชาชนเอกชนหลายคนสนใจมากกวาใชไหม ถาสนใจ 
ความเปนอยูของพี่นองประชาชนจริง ๆ เหมือนที่ปากพูด ทําไมไมพูดถึงคลองเตยบางละ 
ทําไมไมไปพูดถึงคลองจั่นบางละ มีแตเร่ืองนี้ ๗ ปแลวไมเบื่อหรือทานประธาน ผมยังเบื่อเลย 
แตเขาไมเบื่อ มันทําไม มันตองมีอะไรที่ทําใหไมเบื่อ แตประชาชนเบื่อครับ ผมก็เบื่อ  
ผมเชื่อวาทานรัฐมนตรีอนุสรณกับรัฐมนตรีพงศกรที่ขึ้นมาแทน ไมทราบทานพงศกร 
เกี่ยวหรือเปลานะครับ ทานฟงผมพูดแคนี้ทานยังเบื่อเลย ทานประธานคิดสิครับประชาชน
ฟงเรื่องนี้มา ๗ ป ไมเบื่อกวาทานหรือ อยางนั้นทนฟงหนอย ทานตองทนฟงหนอย  
เพราะประชาชนทนฟงเรื่องนี้มา ๗ ปแลว ทานฟงผมมายังไมนานเลย ตองฟงหนอย ฟง
แลวเอาไปทําดวย ผมถึงเรียนทานประธานวาจริง ๆ แลวผมเห็นใจนะครับ รัฐมนตรีทุกคนเลย  



๑๖๘ 
สผ ๒๑/๒๕๕๑  (ส. ทั่วไป)              ยุพเยาว ๗๕/๒ 
 
ไมวาจะเปนกอนชุดนี้นะ รวมไปถึงชุดนี้หรือทานที่ขึ้นมาแทนผมเห็นใจ เพราะพวกเรา 
ไมเคยรูเร่ืองละครับ เร่ืองนี้ทานประธานครับ มันมีคนที่เกี่ยวของรูเร่ืองตอเนื่องที่ไมใช 
พวกเรามี แตวาพวกเราบางคนยอมไปอยูกับเขาเลยทําใหเร่ืองนี้วุนวายแลวไมจบ บางคน
ใชตรงนี้เปนประโยชนทางการเมืองก็เลยทําใหไมจบ ดวยเหตุนี้ทานประธานที่เคารพครับ 
ผมจึงตองเสนอญัตตินี้ แลวผมคิดวาเพื่อใหเปนความชัดเจนที่ผมกราบเรียนทานประธาน 
ผมดูจากหลักฐานของผม จากการตรวจสอบของผม แตวาประชาชนเขาก็ไมรูวาจริงไหม 
การเคหะแหงชาติเขาเถียง ไมใชที่พีระพันธุพูดไมจริง คนโนนพูดก็ไมจริง ทําความจริง 
ใหปรากฏทานประธาน ดวยการใหสภาผูแทนราษฎรชุดนี้ซึ่งเปนสภาของประชาชน  
เปนตัวแทนของประชาชน นี่คือปญหาของประชาชนตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย พวกเราทุกคนเปนตัวแทนปวงชนชาวไทย ทานรัฐมนตรีที่นั่งมาแทนทานสุธา  
รวมทานสุธาเองดวย ทานเปนตัวแทนปวงชนชาวไทย เปนตัวแทนพี่นองชาวแฟลตดินแดง
ของผมดวยเหมือนกัน ทานตองเปนผูหนึ่งที่ตองทําความจริงใหปรากฎดวยการตั้ง
คณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นมาศึกษา แตที่ผมอยากกราบเรียนทานประธานวามันไมใช
เฉพาะที่ดินแดงนะครับ เร่ืองนี้ภาษาอังกฤษบอกเปนไพล็อท (Pilot) เปนตัวนํารอง ผมเชื่อ 
ถาตรงนี้ทําแบบนี้ได ตอไปโดนรื้อหมด โดยอาศัยเหตุแบบนี้ ไมวาจะเปนที่คลองจั่น ไมวา
จะเปนที่คลองเตย ตรงไหนมีศักยภาพ มีนักลงทุนสนใจไปหมด แลวประชาชนผูมีรายได
นอยผมจะอยูตรงไหนครับ พี่นองประชาชนที่อยูดินแดงอยูตั้งแตเปนกองขยะ ไมมีใครไปอยู 
ใหไปอยูฟรียังไมไป เขาตองอยูกัน ทนลําบากอยูกันมา เขาอยูกันมาตั้งแตป ๒๔๘๐ กวา  
ป ๒๔๙๐ กวา ป ๒๕๐๔ ป ๒๕๐๖  จนวันนี้ เขาอยูกันมาจนวันนี้มันเปนดินทองไมใชดิน
แดง  แลววันนี้ทานจะไล เขาไปอยูชานเมืองอีกหรือ  คนเหลานี่ ไม มีสิทธิอยูกับ 
ความเจริญบางหรือ ปญหามันอยูตรงนี้ครับ คาเชาเอาเทาไร เคยยุติไหม ไมเคยครับ  
ผมเคยเสนอไปอยางนี้ทานประธานครับ แทนที่คุณจะไปคิดวาลงทุนตึกนี้ ๔๐๐ ลานบาท 
๕๐๐ ลานบาท  ---------------------------------------------------------------------------------------- 
 

- ๗๖/๑ 



๑๖๙ 
สผ ๒๑/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)               ณัฐชนก ๗๖/๑ 
 
แลวเอาเงินที่ลงทุนแบบนักพัฒนาที่ดินมาคิดวาตองไดรีเทิรน (Return) หรือคาตอบแทนเทาไร 
มาเก็บคาเชา ๕,๐๐๐ บาท ๓,๐๐๐ บาท ๒,๐๐๐ บาท ไมได คุณตองสํารวจกอนสิครับ 
ประชาชนเขาเห็นดวยวาเขาจายคาเชาไหวเทาไร แลวลองเอาคํานวณคาเชาที่เขาจายไหว
คิดยอนทางครับ กลับไปวาฉันจะไดคาเชาเทานี้ ฉันควรลงทุนเทาไร ทําไมไมทํา ถูกไหมครับ 
ทานประธานผานไปถึงรัฐมนตรี ทานก็ทําธุรกิจเหมือนกัน วิธีคิดถาคิดวาแบบนี้มันจะเจง 
ก็คิดอีกแบบสิครับ ทําไมไมทํา แตก็ไมทําจนวันนี้ เพราะฉะนั้นเรื่องเหลานี้มันจึงเปน
ปญหาคาราคาซัง ขอเท็จจริงจะมีเกิดขึ้นเรื่อย ๆ เพียงเพื่อจะยกขึ้นมาใหประชาชนตื่นเตน
ตกใจ ยายออก เอาของมาลอ ทายที่สุดเพื่อทําตรงนี้ใหที่ดินมันวาง จริงไหมครับ ไมมีเงิน
ทุบบานทิ้ง ฉะนั้นตรงนี้เปนเรื่องสําคัญ ผมจึงขอกราบเรียนทานประธานดวยความเคารพ
นะครับวา ขอความกรุณาสภาผูแทนราษฎรแหงนี้ พรรคพลังประชาชนซึ่งเปนเสียงขางมาก 
ทานรัฐมนตรีซึ่งเปนผูแทนปวงชนชาวไทยเหมือนผม เหมือนพี่นองประชาชนคนอื่น ๆ  
ที่เดือดรอน ไมวาจะที่ดินแดงหรือที่ไหนเพื่อนสมาชิกทุกพรรค เราเปนผูแทนปวงชน 
ชาวไทย ขอใหเห็นใจพี่นองชาวดินแดงและพี่นองชาวแฟลตทั่วไป เพราะนี่จะเปนตัวอยาง
วางมาตรฐานครับ ถาคณะกรรมาธิการไดตั้งขึ้นมาทําการศึกษาใหเกิดความรอบคอบ 
ชัดเจน วางมาตรฐาน ตอไปพี่นองประชาชนผูมีรายไดนอยจะไมเดือดรอน ไมมีทางเกิดขึ้น
ไดถาไมมีการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ ผมหวังเปนอยางยิ่งครับวา ขอเท็จจริงโดยยอ
นะครับ  นี่ขนาดโดยยอนะครับทานประธาน  ที่ผมไดนําเสนอสภาผูแทนราษฎร  
ทานคณะรัฐมนตรี ทานรัฐมนตรีและทานสมาชิกจากพรรครัฐบาลซึ่งเปนเสียงขางมาก  
คือพรรคพลังประชาชนจะเห็นใจพี่นองชาวดินแดงและพี่นองผูมีรายไดนอยที่พักอาศัย 
กับแฟลตของการเคหะแหงชาติซึ่งจะมีผลกระทบตอไปในอนาคตในเขตอื่น ๆ อนุญาต
และเห็นชอบเปนฉันทานุมัติใหมีการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นเพื่อศึกษาเรื่องนี้
ตอไปหลังจากมีการพูดคุยเรื่องนี้แลวครับ ขอขอบพระคุณทานประธานครับ  
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :  
สภาผูแทนราษฎรขอตอนรับพี่นองชาวเขตดินแดงนะครับ วันนี้ทานไดมาดู มาฟงการทํา 
 



๑๗๐ 
สผ ๒๑/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)              ณัฐชนก ๗๖/๒ 
 
หนาที่ของผูแทนของทานนะครับในการปกปองผลประโยชนและก็ทําใหทานเดือดรอน
นอยที่สุดครับ เพราะวาขณะนี้เรากําลังพิจารณาญัตติดวน เร่ือง การตั้งคณะกรรมาธิการ
แกไขปญหาของแฟลตดินแดง ซึ่งเสนอโดยคุณพีระพันธุ สาลีรัฐวิภาค และคณะ ซึ่งจริง ๆ 
แลวทานอภิปรายไป ทุกทาน สมาชิกคงตัดสินใจไดอยูในใจนะครับ ฉบับที่ ๒ เสนอโดย
คุณวิชาญ มีนชัยนันท ขอเชิญ คุณวิชาญ มีนชัยนันท ครับ  
  นายวิชาญ มีนชัยนันท (กรุงเทพมหานคร)  :  ทานประธานสภาที่เคารพ 
ผม วิชาญ มีนชัยนันท สมาชิกสภาผูแทนราษฎร กรุงเทพมหานคร พรรคพลังประชาชน 
ในเขตพื้นที่ซึ่งอยูในกรุงเทพมหานครเชนเดียวกันครับ เขต ๗ ครับ ทานประธานครับ  
คงเปนเรื่องซึ่งเปนเรื่องสําคัญนะครับ ไมใชเร่ืองหาผลประโยชน สิ่งที่ผมกําลังจะนําเรียน
กับสภานะครับ ซึ่งมีความสนใจในเรื่องดังกลาวจึงไดเสนอญัตติดวน เร่ืองขอใหตั้ง
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาการแกไขผลกระทบตอประชาชนและชุมชนผูพักอาศัย
ในอาคารแฟลตของการเคหะแหงชาติในพื้นที่เขตดินแดง  
   ขออนุญาตเรียนทานประธานครับ คงจะอานในเนื้อหาสาระสักนิดหนึ่ง 
เนื่องดวยปจจุบันขอเท็จจริงในเรื่องของสภาพอาคารแฟลตของการเคหะแหงชาติในพื้นที่
เขตดินแดงยังไมเปนยุติวามีสภาพชํารุดทรุดโทรมอยางรุนแรงจนถึงขนาดเปนอันตราย 
แกชีวิต จําเปนตองร้ือถอนอาคารแฟลตดังกลาวหรือไม หรือยังอยูในสภาพที่ซอมแซมได 
ซึ่งสงผลกระทบตอประชาชนผูพักอาศัยในอาคารแฟลตเกิดความหวาดระแวง ทั้งในเรื่อง
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ความเครียดในการดํารงชีวิตที่อยูอาศัย ตลอดจน
แหลงทํามาหากิน ซึ่งหากจําเปนตองรื้อถอนอาคารแฟลตดังกลาว แลวยังไมปรากฏวา 
มีหนวยงานใดที่จะออกมารับผิดชอบหรือใหความชวยเหลือบรรเทาความเดือดรอนของ
ประชาชนจากการที่ตองหาที่พักอาศัยใหม หรือการประกอบอาชีพ รวมถึงการเดินทาง
ตาง ๆ หากปลอยใหปญหาดังกลาวดําเนินอยูตอไปโดยไมมีขอยุติ ยิ่งทําใหประชาชนที่
พักอาศัยในอาคารแฟลตไดรับผลกระทบและมีความเดือดรอนยิ่งขึ้น ดังกลาวเปนเรื่องที่มี
ความจําเปนรีบดวนในอันที่จะรักษาความปลอดภัยและบรรเทาความเดือดรอนของ
ประชาชนอยางรุนแรงที่เกิดขึ้น ---------------------------------------------------------------------- 
                   - ๗๗/๑ 



๑๗๑ 
สผ ๒๑/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                สาริศา ๗๗/๑ 
 
ทานประธานครับ ผมเองนั้นเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเชนเดียวกับหลาย ๆ ทานที่เปน
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จึงมีความเห็นถึงความเดือดรอนที่พี่นองที่พักอาศัยอยูในแฟลต
ของการเคหะแหงชาติ ซึ่งการเคหะแหงชาตินั้นเปนหนวยงานของรัฐที่มีหนาที่ดูแลใหที่พัก
อาศัยกับผูที่มีรายไดนอย ไมแปลกหรอกครับในพื้นที่ของผมในเขตพื้นที่เขตเลือกตั้งที่ ๗ นั้น 
ที่บางกะปก็มีแฟลตคลองจั่น ในสวนของพื้นที่เขตมีนบุรีก็มีแฟลตที่พักอาศัยเชนเดียวกัน 
ก็คือ แฟลตการเคหะแหงชาติ ในเขตลาดกระบังก็มีแฟลตรมเกลา แลวรวมถึงแฟลต 
บางชัน ทานประธานครับ ยังอีกหลายแฟลตครับและเอื้ออาทรยังมาตั้งอยูในเขตพื้นที่ผม
อีกมากมาย ขออนุญาตเรียนทานประธานวา สิ่งที่ทุกทานเองกําลังมองเห็นวาการเคหะ
แหงชาตินั้นมีหนาที่ที่จะตองดูแลพี่นองประชาชนที่มีรายไดนอยและยังไมมีโอกาสที่จะมี
บานซึ่งเปนของตัวเอง  ดังนั้นรัฐเองจึงใหการเคหะแหงชาติซึ่งทําหนาที่ดังกลาว  
ทานประธานครับ นอกเหนือจากตรงนี้ในปจจุบันนี้ยังมีอีกหลายสวน ซึ่งภาคเอกชนก็ตาม
หรือสวนที่อยูในสวนราชการที่อยูในระบบก็ไดมีการจัดบานและที่พักอาศัยใหกับ
ขาราชการหรือลูกจางที่มีรายไดนอยเปนสวัสดิการ ดังนั้นไมแปลกหรอกครับ ถาการทํา 
ในสิ่งที่เรียกวาการดูแลคนที่กําลังเดือดรอนคนที่มีความจําเปน แฟลตดินแดงก็เปนสวนหนึ่ง 
ที่การเคหะแหงชาติตองดูแล วันนี้แฟลตที่ใหเชาเรียกวาแฟลตที่การเคหะใหกับผูที่มี
รายไดนอยนั้นไดมีโอกาสพักในอัตราที่ต่ํามีอยูหลายแฟลต ไมใชเฉพาะแฟลตที่นี่และมี
อายุที่ตางกัน แฟลตดินแดงนั้นเปนแฟลตหนึ่งที่มีผูเชาอยูอาศัยเปนจํานวนมากและก็มี
จํานวนอายุที่อยูในเกณฑถึง ๔๐ กวาป ผมขออนุญาตครับวันนี้สภาเองนั้นไดหยิบยก
ปญหาญัตติดังกลาวขึ้นมา แตสิ่งหนึ่งนั้นความกระจางชัดเจนนั้นในเรื่องเอกสาร 
ในเรื่องของความชัดเจนการอภิปรายในสภาแหงนี้มีการจดบันทึกไว สิ่งที่ เ รียกวา 
เปนคําเสนอแนะหรือเอกสารที่ใชอางอิงนั้น วันนี้เราไดพูดและตองบันทึกไว ขออนุญาต
เพื่อนสมาชิกดวยความเคารพ ทานพีระพันธุนั้น ผมยังใหความเคารพ เพราะก็รูจักกับ 
ทานมาตั้งแตทานเองนั้นอยู เปนที่ปรึกษาของทานผูวาราชการกรุงเทพมหานคร  
ขออนุญาตเอยนาม ทานผูวาราชการพิจิตต รัตตกุล แลวผมเองก็เคยพบปะหลายเรื่อง
หลายอยางและหารือกับทาน ครั้งนี้ก็เชนเดียวกันครับไดหารือและมีความคิดเห็นตรงกันวา 
 



๑๗๒ 
สผ ๒๑/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                สาริศา ๗๗/๒ 
 
คงจะตองทําความชัดเจนและความกระจาง สิ่งหนึ่งที่ผมไดคนและก็ขอขอมูลรายละเอียด
จากเอกสารของสภาแหงนี้ ซึ่งถาเท็จผมคิดวาเอกสารฉบับนี้สามารถที่จะเผยแพร 
และแจกใหกับพี่นองประชาชนที่มาเฝาดูในเร่ืองที่ทานเองกําลังคิดและก็หวาดวิตก 
กับความเปนอยูที่อยูอาศัยของทาน เอกสารตรงนี้เดี๋ยวผมจะขออนุญาตอางถึง รวมถึง 
ในเรื่องของขอเท็จจริงซึ่งผมเองไดรับบางสวนเขามาทั้งผูที่อยูอาศัยและสิ่งที่ไดรับมาจาก
ทางการเคหะแหงชาติที่เปนขอมูล รวมถึงไดพูดคุยกับนโยบายแนวทางของทางภาครัฐ 
โดยเฉพาะทางทานรัฐมนตรีเอง ซึ่งวันนี้ไมสามารถมาตอบตอสภาแหงนี้ได เนื่องจาก 
ทานปวย ทานประธานครับ คงไมมีใครหรอกครับที่อยากจะทําเรื่องซึ่งหนักและก็นํา
ปญหาตาง ๆ ไปสูกับมวลชน ผมขออนุญาตเอยอางสักนิดหนึ่ง ในอดีตสมัยทานอดีต 
ผูวาราชการกรุงเทพมหานครพิจิตตในพื้นที่ของผมมีการลงทุน เขาเรียกในขณะนั้น 
เมื่อประมาณ ๔๐ กวาปกอน สุขาภิบาลครับ ----------------------------------------------------- 
 

            - ๗๘/๑ 



๑๗๓ 
สผ ๒๑/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                      บศุยรินทร ๗๘/๑ 
 
เขาเรียกวาสุขาภิบาล เปนหนวยที่เล็กที่สุดในสวนของการปกครอง มีนบุรีสมัยกอนนั้น
เปนจังหวัด ป ๒๔๗๕ ถูกยุบครับ ป ๒๔๗๕ พอถูกยุบเปนเขตพื้นที่สุขาภิบาลเกิดไฟไหม
ใหญครับ  พอไฟไหมปุบคนไมมีที่อยูอาศัย  เอาที่สุขาภิบาลไปสราง  เขาบอกวา 
อยูตลอดชั่วโคตรเขาใชคํานี้ครับ ผมก็ไมทราบวาชั่วโคตรนี้มันนับกันถึงไหน แตเขาบอกวา
ถึงปูยาตายาย การลงทุน ลงทุนอยางไรครับมีแตที่ดิน เอาเงินนะครับ นี่เอาเงิน ๖๐,๐๐๐ บาท
มาปลูกสรางอาคาร ๒ ชั้น สมัยผูวาราชการกรุงเทพมหานคร จําลอง ขออนุญาตเอยนามครับ 
อยูได ๒๕ ป ร้ือ บอกใหร้ือครับ จนกระทั่งยืดไปยืดมาจนถึงสมัยผูวาราชการกรุงเทพมหนคร 
พิจิตร บอกวามาทําโครงการแลวบอกจะรื้อ ก็เอาเขาสูสภา กทม. ผลปรากฏสุดทาย 
เขามีผลสรุปศึกษาตาง ๆ บอกวา จะเอามาทําโครงการที่ดี แสดงวาพวกนี้ตองยาย  
เพราะที่ดินดังกลาวนั้นเปนที่ดินของกรุงเทพมหานครที่รับโอนมา สุดทายครับ พวกนั้นเอง
ไดเฉพาะคาร้ือยายไปประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท แลวก็ยายออกไปสูดานนอก แลววันนี้
ปจจุบันเปนอะไรครับ เปนตลาดจตุจักร ผมเองก็ตอสูครับ จนเขาไดอยูอาศัยเพิ่มอีก 
จนครบ ๓๒ ปเกินไปหนอยหนึ่ง สิ่งที่ผมนําเรียนนั้นเปนสวนหนึ่งซึ่งบอกวา วันนี้คนที่ 
ขาดที่พัก คนที่ไมมีที่อยูอาศัยรัฐตองดูแล รัฐตองใหที่อยู ที่เชา ที่พักอาศัย แฟลตก็เปน
สวนหนึ่ งที่จัด แตการบริหารจัดการนั้นที่ดินเปนของราชพัสดุ  ที่ดินที่ มีนบุ รีครับ  
แฟลตรามคําแหงเปนที่ของกรมการศาสนาเชา ๓๐ ปเหมือนกัน คนเหลานั้นเขารูสภาพวา 
ถาใชที่ดินเมื่อไรตองขยับขยาย ตองขยับเขยื้อน แตตองมีภาระที่สําคัญก็คือวา ที่ดินตองนั้น
ตองมีการพัฒนา ตองเอาไปใชประโยชนใหเต็มที่ในเงื่อนดังกลาว แตตองดูวาอาคารเหลานั้น 
ถาจะลงทุนใหมคุมหรือเปลา สภาพของอาคารที่จะรื้อถอนอยางไร มันเสียหาย มันเนาเปอย
หรือเปลา นี่ผมขออนุญาตนะครับ ที่มีนบุรีนั้น ๒ ชั้น เปนอาคารปูน แตพื้นเปนไมมันเสียหายครับ
มันทรุดโทรมมาก เขาก็อยากจะอยูตอครับ อยากจะปรับปรุง แตเมื่อเขาบอกวามันไมไหว
ก็ออก แลวพวกนั้นลงทุนไปคนละ ๖๐,๐๐๐ บาท ในขณะเงินใหญ ๆ นะครับ ในตอนป ๒๕๑๒ 
ตอนไฟไหมตลาดมีนบุรี แตวันนี้ที่ทุกสวนเปนการลงทุนโดยสวนของการเคหะแหงชาติ  
จะกู จะยืม จะเปนอยางไร ผมไมทราบ นั่นก็คือสวนการเชา อีกสวนหนึ่งคือเอื้ออาทร  
ซึ่งมีการจดระบบวา คนประสงคอยากจะมีที่พักอาศัยก็ใหไปซื้อในราคาอัตราที่รัฐนั้น 
 



๑๗๔ 
สผ ๒๑/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                      บศุยรินทร ๗๘/๒ 
 
กําหนดแลวก็มีเงินตอบแทนในสวนหนึ่ง เพื่อที่เปนบานพักอาศัยและเปนเจาของ อีกสวนหนึ่ง
คือบานมั่นคง สําหรับคนที่พักอาศัยแลวมีความประสงคที่จะขยับขยายพื้นที่ที่เปนพื้นที่ 
ซึ่งในอดีตนั้นอาจจะไมใชเปนที่ของใคร แตเปนที่ของหลวงหรือเปนที่ของคนอื่นแลวก็ 
ไปลงทุนในการสรางที่พักอาศัยขึ้นมา  ผมกําลังเรียบเรียงใหทานประธานฟงวา  
โดยมวลรวมแลวในสวนตนถาเปนของการเคหะแหงชาติ การเคหะแหงชาติตองดูแล  
การเคหะแหงชาติมีสิทธิที่จะพัฒนาหรือปรับปรุง แตวันเรากําลังพูดถึงวาจะเหมาะสม
อยางไรในการที่จะใชที่ดินผืนนี้ และรวมถึงญัตติที่ผมยื่นนั้นมันเปนญัตติที่เกี่ยวของกับ
เร่ืองความแข็งแรงและความมั่นคง ดังนั้นยิ่งตองมีการพิจารณาในเรื่องของความ 
ปลอดภัยเขามา ทานประธานครับ ผมขออนุญาตครับวา แฟลตดังกลาวนั้นมีปญหาก็คือวา 
ในอาคาร  ๑ -๘  อาคาร  ๙ -๒๐  อาคาร  ๒๑ -๓๒  นั้น  ถาเราบอกวาในป  ๒๕๐๖  
กรมประชาสงเคราะหสรางอาคารแฟลตที่ดินแดงขึ้นมา สรางเสร็จแลวก็ใหทางการเคหะ
แหงชาตินี่พอเปนหนวยงานใหมรับถายโอนมา เปนอาคารเชา ๕ ชั้น จํานวน ๖๔ อาคาร 
รวมหนวยที่พักแลว ๔,๑๔๔ หนวย การเคหะแหงชาติสรางเพิ่มเติมอีก ๕๐๙๘ หนวย  
รวมทั้งสิ้น ๙,๒๔๒ หนวย ---------------------------------------------------------------------------- 
 

-๗๙/๑ 
 



๑๗๕ 
สผ ๒๑/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                                                   กมลทิพย ๗๙/๑ 
 
ที่ดินดังกลาวทั้งหมดเปนที่เชาของราชพัสดุ มีการพัฒนาปรับปรุง สมัยกอนผมไมเถียงวา
ดินแดงที่ไหนที่มีคนไปอยูอาศัยเบื้องตนนั้น ความเดือดรอน ความลําบาก ตองมีแนนอน 
แตวันนี้ความเจริญความเปลี่ยนแปลงมันเปลี่ยนไปแลว ทานประธานครับ สภาพของแฟลต 
มันมีอายุการใชงาน ทุกอยางที่เปนโครงสรางมีอายุการใชงานทั้งหมดละครับ มีอายุการใชงาน 
๔๐ ป เขาบอกวาโดยสภาพของมันนั้นอาคารที่เปนตึก สภาพปูน สภาพอายุตาง ๆ นั้น 
มันก็ มีสิทธิผุกรอน โดยเฉพาะสภาพอากาศบานเรามันรอนชื้น ดังนั้นหลายสถาบัน 
ก็ไดมีการวิเคราะห วิจัยถึงสภาพของอาคารที่ใชมานาน ที่จะตองเขาไปดูนั้นผมเชื่อวา 
การ เคหะแห งชาติคง ไมปล อยปละละ เลย  ไม อย า งนั้ นติ ดคุ กครับท านผู ว า 
การเคหะแหงชาติ เจาหนาที่ตองมีความเดือดรอนแน หัวหนาที่ดูแลควบคุมอาคารเหลานั้น
ตองมีปญหาแน รวมถึงพี่นองประชาชนที่กําลังนั่งฟงอยูนี้ก็คงไมปลอย เพราะผมนี่เปนคนหนึ่ง
ที่พูดในสภาบอกวา  การเคหะแหงชาติตองรับผิดชอบกับอาคารที่เชา อาคารหลายอาคารนั้น 
ไดมีการทาสี ไดมีการเปลี่ยนอุปกรณตาง ๆ สมัยป ๒๕๔๖ สมัยทานสรอรรถตอนนั้น
ขณะนั้นมีการเปลี่ยนแปลงเยอะแยะมากมาย ดังนั้นอาคารดังกลาวถาสภาพมันไมไหว 
อยางหนึ่งก็ตองปรับปรุงดูแล เพราะเปนอาคารเชา ทานทราบไหมครับวาคาเชาเทาไร 
๔๐๐ บาทครับ วันนี้อาคารนี้ราคาถาอัตราวันนี้ถาบอกวาเปนของเอกชนคาเชาคงตอง
เปลี่ยนราคาสูงขึ้นไปเรื่อย แตวันนี้ รัฐเองดูแลคนที่มีโอกาส แตขณะนี้ยังเดือดรอน 
ยิ่งสภาวะอยางนี้นาเห็นใจครับ ดังนั้นในเรื่องอาคารดังกลาวเมื่อมีอายุที่มันมาก ปญหาที่
เกิดขึ้นคือการเคหะแหงชาติตองเขาไปดูแล เพราะของทุกอยางนะครับ โดยเฉพาะของที่ 
ที่เปนเรื่องของการเชา สิ่งที่จะตองดูแลก็คือผูที่ เชา ผูที่อยูอาศัยนั้น ถาเกิดผูใหเชา 
ไมเขาไปดูแลเกิดมีเหตุการณอะไรขึ้นมา ฝาพังลงมา คนตาย คนบาดเจ็บยิ่งเปนของรัฐ 
ยิ่งตองดูแลอยางใกลชิด ไดมีการตรวจสอบเช็ควา การเคหะแหงชาติไดเตรียมการสําหรับ
การดูแลแลวก็ปรับปรุงแกไขสภาพตาง ๆ เดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับวาในขณะนี้ไดเขาไป
ศึกษาและก็ดูแลในสิ่งหนึ่ง ผมจะขออนุญาตทานประธานครับ ไดฉายสิ่งที่ไดไปพบเห็นมา
ขึ้นจอนะครับ เพื่อใหเพื่อนสมาชิกไดเห็นสภาพของอาคาร ซึ่งเขาเรียกวาอาคารเหลานั้น
มันมีปลองสําหรับทิ้งขยะของทุกหอง เมื่อเปนปลองตาง ๆ เหลานี้ทิ้งลงมา  เดี๋ยวขออนุญาต 
ทานประธานนะครับ ขออนุญาตใชสื่อ 



๑๗๖ 
สผ ๒๑/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                                                   กมลทิพย ๗๙/๒ 
 
   พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) :  
เชิญครับ 
   นายวิชาญ มีนชัยนันท (กรุงเทพมหานคร) : นี่ครับ จากภาพที่ทานเห็นนั้น 
ก็คือสภาพของอาคารทั้งซายทั้งขวานี่เปนกอนที่จะเขาไปดําเนินการ สภาพของอาคาร 
ที่เห็นนั้นดานขวาดานซาย มันเปนสวนหนึ่งซึ่งเกิดจากอายุการใชงานนะครับ แลวก็มีการผุกรอน
ของคอนกรีตจนเห็นเหล็กครับ ขออนุญาตภาพตอไปครับ จะเห็นวาในแตละอาคารที่ถายมา 
แตละหองมันจะมีจุดหนึ่งก็คือชองสําหรับทิ้งขยะ เดี๋ยวภาพตอไปครับ ก็จะเห็นในสวนตาง ๆ  
ที่ใหเห็น นี่ละครับตัวปญหา จุดทอระบายน้ําปลองที่มันติดกับตัวของอาคาร ซึ่งตรงกับ 
ในสวนของหองน้ํา ซึ่งบอกไดเลยครับวาเราทิ้งของไปแดดตาง ๆ นั้นไมมีโอกาสที่จะทําให
พื้นที่ของโครงสรางอาคารนั้นแหง ดังนั้นเกิดความชื้นครับ หองน้ําตาง ๆ มันก็เลยเกิด
ลักษณะที่เห็นนะครับ คือเปนรอยราว รอยแตก แลวปรากฏรอยราว รอยแตกนะครับ 
 

- ๘๐/๑  



๑๗๗ 
สผ ๒๑/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                                                    กมลมาศ ๘๐/๑ 
 
อันนี้จะเห็นภาพวามีการกะเทาะแลวก็ซอมไปบางสวนนะครับ ขออนุญาตภาพตอไปครับ
ที่จะไดเห็นเหล็กตาง ๆ มันก็จะมีโครงสรางที่มันหลุดออกมาแลวก็เปนเหล็ก เหล็กที่วานั้น
ในตัวของโครงสรางของอาคาร แตสมัยกอนนั้นมันไมมีโครงสรางที่ เปนพื้นสําเร็จ  
เพราะมันหลอออกมามันใชการตั้งแบบแลวก็เท เมื่อเทแลวโอกาสที่เรียกวาในการกอสราง
ไดดีเหมือนสมัยนี้ก็คงจะไมดีเทาสมัยนี้ เมื่อมีอายุที่นานประกอบกับความชื้น ประกอบกบั
รางที่สําหรับใชทิ้งขยะซึ่งมันปดอยูในชองของตัวอาคารในสวนของหองน้ําก็เกิดปญหา
ความชื้น ทําใหพื้นที่ดังกลาวมีรอยแตกรอยแยก ตัวโครงสรางที่เปนปูนมันหลุดลงมา
กะเทาะออกมา  เมื่อมันหลุดกะเทาะออกมาเหล็กที่ เปนโครงสรางมันก็ผุกรอน  
ทานประธานครับ ถึงแมวาจะเอาปูนไปอุด ไปซอม  โดยเหล็กแลวก็ความชื้นนั้น 
เมื่อมันผุกรอนมันก็จะเบงแตก อาคารพื้นตาง ๆ ไมสามารถที่จะอยูได ยกเวนทําอยางไรครับ 
ทุบพื้นออก ซอมเสีย ก็ตองทุบปลอง เราซอมอาคาร ซอมเขาไปในเนื้อของบานแตละหลัง
เพื่อที่จะรักษาสภาพโครงสรางตาง ๆ เหลานั้น มันมีตรงนี้แหละครับที่เปนหัวใจ และจาก
ตรงนี้ มันก็คอย  ๆ  ลาม  เมื่อเหล็กทอนหนึ่ง เสนหนึ่ งมันคอย  ๆ  ระเบิด  ผมคิดวา 
เพื่อนสมาชิกก็คงจะเห็นอาคารเกา ๆ ในลักษณะอยางนี้ แลวบอกไดเลยครับวา 
ถาดําเนินการในการแกไขในการซอมแตละหอง แตละอาคารชุดแตละสวนตองใช
เวลานานพอสมควรครับ ประมาณ ๘ เดือน ถึง ๑ ป เพราะจะตองใหคนนั้นเขาออก 
ยกยายสิ่งของตาง ๆ แลวก็จะตองมีการทุบ มีการรื้อปลองตาง ๆ เหลานี้ออก เพราะเปน
อาคารเกาซึ่งเขาออกแบบไวในลักษณะอยางนี้ ทานประธานครับ ผมเองนั้นอาจจะไมใช
ผูเชี่ยวชาญ อาจจะไมใชผูซึ่งเปนคนที่ลงไปดูในเรื่องของเทคนิครายละเอียด แตทานประธาน
ทราบไหมครับวา การดูในสวนนี้นั้นไดมีสถาบันที่เขาไปดูแลการตรวจสอบความมั่นคง
แข็งแรงของอาคาร นอกจากการซอมบํารุงรักษาอาคารไปแลวในบางสวน แตมันเยอะครับ
ทานประธาน  การเคหะแหงชาติจึ ง ไดมอบหมายสถาบันเทคโนโลยีแหงชาติ  
หรือเรียกสั้น ๆ เอไอที ดําเนินการตรวจสอบสภาพและความแข็งแรงในโครงสรางอาคาร
เมื่อป  ๒๕๔๕  ป  ๒๕๔๖  แลวก็ตรวจสอบซ้ําอีกทีป  ๒๕๕๐  เขาเปนหวงนะครับ  
มีการตรวจสอบอยูตลอดทานประธาน ผลการตรวจสอบออกมาบอกวารอยละ ๖๐  
 



๑๗๘ 
สผ ๒๑/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                                                    กมลมาศ ๘๐/๒ 
 
ของอาคารทั้งหมดมีสภาพเกาทรุดโทรมและชํารุดเสียหายคอนขางมาก โดยเฉพาะอยางยิ่ง 
มีรอยแตกราวซึ่งสงผลกระทบตอความมั่นคงแข็งแรงของโครงสรางอาคารโดยตรง  
และอาจกอใหเกิดผลกระทบกับความปลอดภัยของผูอยูอาศัย เห็นไหมครับทานประธาน 
ทั้งนี้คณะกรรมการ ผมก็ไมทราบนะครับ เมื่อกี้ทานพีระพันธุอางผมก็ตองอางละครับ 
แหลงที่เดียวกันแตอาจจะคนละตอน คนละสวน ไมเปนไรครับ ทั้งนี้คณะกรรมการปองกัน
อุบัติภัยแหงชาติ กปอ. ไดพิจารณาผลการตรวจสอบอาคารแลวมีมติในการประชุม  
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๐ วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๐ เห็นวาอาคารแฟลตดินแดงมีความเสี่ยงครับ 
หากซอมจะไมคุม ขอใหกรุงเทพมหานครรับเร่ืองและสั่งใหระงับการใชอาคารที่เสี่ยง  
ไปดําเนินการตามอํานาจหนาที่ และใหการเคหะแหงชาติดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของ 
เชน ในการสรางความมั่นใจใหกับประชาชนผูอยูอาศัย รวมทั้งตองมีขอมูลผานสื่อ 
ไปสูประชาชนที่ถูกตอง ชัดเจน และไมสับสน --------------------------------------------------- 
 
                     - ๘๑/๑ 



๑๗๙ 
สผ ๒๑/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)          พรรษวรรณ ๘๑/๑ 
 
ทานประธานครับ นอกจากตรงนี้การเคหะแหงชาติไดดําเนินการซอมความเสียหาย
บางสวนไปโดยมีวิศวกรรมสถาน สภาวิศวกร สถาบันเอไอทีแลว ในวิธีการซอมแตละสวน
เขาจะมีการกําหนดและการบอกมานะครับ แตสภาพนั้นถาดูความเสียหายตาง ๆ  
ดูจากภายนอกก็จะไมเห็นอะไร เพราะเราดูอาคารก็คืออาคารละครับ ยกเวนคุณไป 
ทาสี ใหม มันก็ สวยขึ้ นมา  แต เ ขาบอกใหดู ภายใน  แต ถ าดู ภายในจะ เห็นว า 
มีความรุนแรงมาก โดยเฉพาะบริเวณปลองขยะที่เมื่อกี้ชี้ใหเห็นครับ มีการแตกราว  
มีความเสียหายตรงบริเวณลานซักลาง เห็นไหมครับ ทานประธานครับ ภาพนี้ยิ่งชัดเลย 
บริเวณคานเหล็กเสริมภายในเปนสนิมแลวก็ลุกลามไปเรื่อย ๆ คอนกรีตอาจหลน 
ไดทุก เวลา  เปนจุดที่ อาจเกิดอันตรายแกผู อยู อาศัย  ทั้ งหมดมีความเสียหาย 
ซึ่งเชื่อมตอกันมาหลายจุด นี่เปนรายงานนะครับที่ผมกําลังอานใหฟง ผมคงไมได 
เปนคนที่จะตองไปตรวจสอบ แตเปนรายงานที่ไดรับมา สรุปไดวาศูนยกลางความเสียหาย
อยูที่ปลองขยะแลวกระจายออกไปโดยทั่ว ถึงแมวาการซอมไปแลวก็ยังเปนปญหาครับ 
ผมเรียนแลวครับ ซอมไปแลวเหล็กมันยังอยู ยกเวนทานทุบเหล็กออก ทานเปลี่ยน
โครงสรางอีกเรื่องหนึ่ง ความเสียหายจะไมหมดไป เพราะมีความเสียหายเกิดขึ้นเรื่อย ๆ 
มันจะลามไปเรื่อย ๆ เหมือนมะเร็ง ซอมตรงนี้ตรงนี้ลาม ตรงนี้ลาม เพราะอาคาร 
สภาพที่มันเกิน ๔๐ ป โดยโครงสรางมันยิ่งโครงสรางสมัยกอนมันตางกับสมัยนี้ครับ  
สวนที่ไมไดซอมก็จะเสียหายตอไปนะครับ ไมสามารถที่จะหยุดยั้งความเสื่อมตรงนี้ได 
ทานประธานครับ ความจําเปนในการจัดทําโครงการที่ฟนฟูที่เรียกวาการแกไขปญหา
ดังกลาว ผมไมไดบอกวาสภาแหงนี้จะตองมาพิจารณาในการตั้งคณะกรรมาธิการเพื่อหา
ขอเท็จจริง แตในสวนหนึ่งนั้นก็มีสภาพการพิจารณาตาง ๆ จากสถาบันตาง ๆ จริง ๆ วันนี้ 
พรุงนี้ก็นัดกันไดครับ เอาตัวแทนจากประชาชนที่เขาเห็นวาเขาเดือดรอน เห็นวาถาเกิดเขา
อยูตอไปเขาชักไมม่ันใจในเรื่องของปญหาดังกลาว เชิญทานพีระพันธุในฐานะตัวแทน 
ในพื้นที่ ขออนุญาตเอยนามนะครับ ทานธนา ทานธนาเองกับผมก็เพื่อนกันเปน ส.ก.  
รุนเดียวกัน หรืออีกหลายทานที่เปน ส.ส. ในพื้นที่ที่เกี่ยวของ แลวก็อาจจะตั้งคนที่สนใจ 
ที่ เข า ไปแลวมีความรู เ ข า ไปหาขอยุตินะครับ  แตผมมองตอนแรกวานาจะตั้ ง 
 



๑๘๐ 
สผ ๒๑/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)         พรรษวรรณ ๘๑/๒ 
 
คณะกรรมาธิการ แตพอตอนหลังแลวมันมีขอที่เปนขอสรุปนาจะทําไดเร็วกวา ถาไปใช
คณะกรรมาธิการในสภาเดี๋ยวมันจะยืดออกไปตรงโนนตรงนี้ คนที่ไดรับความเสียหายคือ
ประชาชน ก็ออกมาอยางนี้ครับวา ในสมัยอดีตยอนไปนิดหนึ่งตอนที่เกิดปญหาที่จะตองมี
การศึกษาฟนฟูสิ่งตาง ๆ เมื่อ ๒๕๓๓ นั้น จะเห็นวาอาคารดังกลาวทั่วไปมีสภาพเสื่อม 
เพราะการใชงานมานะครับ โดยไดนําเสนอในขณะนั้น ในขณะนั้นก็คือการเคหะแหงชาติ
จึงไดสรุปผลการศึกษาแผนแมบทการพัฒนาและฟนฟูแฟลตดินแดง โดยนําเสนอ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๓ ซึ่งในสมัย ขออนุญาตเอยนามครับ  
สมัยทานนายกรัฐมนตรีชวน หลีกภัย ในคณะรัฐมนตรีไดอนุมัติแผนแมบทโดยใหการ
เคหะแหงชาตินั้นไปจัดทําแผนวิธีการลงทุนและโครงการ ไมใชในสมัยนี้ หรือในสมัยรัฐบาล
ชุดที่ผานมา สมัยโนนแลวครับ ตลอดจนการศึกษา การแกไข ปรับปรุงพระราชบัญญัติ
การเคหะแหงชาติ ๒๕๓๗ ใหสามารถพัฒนาและบริหารชุมชนขนาดใหญไดอยาง 
มีประสิทธิภาพในสวนที่ เกี่ยวของกับผูอยูอาศัยเดิม  ------------------------------------ 
 
                   - ๘๒/๑ 

 



๑๘๑ 
สผ ๒๑/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                กุลนิษฐ ๘๒/๑ 
 
และใหการเคหะแหงชาตินั้นจัดทําแผนการรื้อยาย ศึกษา พิสูจน ทราบ จํานวน จัดทํา
บัญชีรายชื่อผูอยูอาศัย ตลอดจนชี้แจงทําความเขาใจกับผูอยูอาศัยอยางทั่วถึงกอนเริ่มตน
โครงการ ทานประธานครับ เห็นไหมครับ ทุกรัฐบาลไมใชเฉพาะรัฐบาลนี้เปนหวงเปนใย 
พี่นองชาวแฟลตดินแดงหมดละครับ ไมใชบอกวาจะเอาที่ไปพัฒนาเพื่อประโยชน  
หรือเพื่อสิ่งตาง ๆ แตถามีการศึกษา ดังนั้นในเรื่องแนวทางการจัดการฟนฟูแฟลตดินแดง 
ก็ตองมีการที่จะตองเขาไปดูแล ผมเชื่อวาการที่รัฐจะลงทุนอะไรสักอยางนั้นถาไมได
ประโยชนกับประชาชน โดยเฉพาะการเคหะแหงชาตินั้นมีหลักอยูแลว ไมใชมุงเนน 
กําไรครับ ถามุงเนนกําไรวันนี้คาเชาตองขึ้นแลวครับ วันนี้คาใชจายตาง ๆ ก็ตองสูงขึ้น  
แตนี่ไมไดมีการขึ้นคาเชาที่สรางมา ที่ใหเชาเพิ่ม แถวมีนบุรีก็ ๑,๐๐๐ กวาบาทครับ 
๑,๒๐๐-๑,๓๐๐ บาท แตสิ่งหนึ่งที่กําลังดูอยูครับวา จะทําอยางไรใหสามารถหาขอยุติ
แลวก็แกไขในเรื่องประเด็นดังกลาวได ทานประธานครับ ในเรื่องดังกลาวนี้เราเอง 
คงจะตองฟงในสวนของการเคหะแหงชาติอยูสวนหนึ่ง เพราะเขาเองเปนสวนของการ
ปฏิบัติ ผมเองกับเพื่อนสมาชิกนั้นก็ไดแตหาขอมูลฟงพี่นองประชาชน แตพี่นองประชาชน
ที่มารับฟงนี้ตองมีจุดหนึ่ง คือจุดยืน คือตองตั้งมั่นวาสิ่งที่เขาจะเอามาเขาทําเพื่อประโยชน
สวนรวมของเราหรือเปลา เขาทําแลวเราไดประโยชนไหม ผมไมเถียงครับที่ดินทุกแปลง
มันมีราคามูลคา ถาบอกวามันย่ําอยูกับที่คงเปนไปไมได อายุตั้ง ๔๐ ป มันตองเปลี่ยนแปลง  
ตองพัฒนาการลงทุนตาง ๆ ระบบเดินรถ รถขนสงมวลชน รถใตดินก็มาถึง อะไรก็มาถึง 
แถวนั้นจะเปนสิ่งที่เรียกวาประตูหนาบานของกรุงเทพมหานครอีกสวนหนึ่ง ถามีการพัฒนา 
ปรับปรุงในทิศทางที่ดีคนที่ไดประโยชนไมใชใครครับ ไมใชการเคหะแหงชาติ แตเปนพี่นอง
ประชาชน  พี่นองครับ เพราะจะตองมีสิ่งที่เรียกวาไดรับประโยชน ขออนุญาตทานประธาน 
สิ่งที่เรียกวาไดรับประโยชนกับผูอยูอาศัยก็คือ ถามีการพัฒนาจริง ๆ มีการปรับปรุงจริง ๆ  
จะเปนอาคารสูงอยางไร อันนี้ก็แลวแตการจัดทําแผน แตประชาชนตองไดรับประโยชน 
แลวคนที่อยูเดิมนั้นก็ตองไดอยูเดิมตอไป คนที่มีคาเชาที่ต่ําอยูในหลักการเดิมก็คือ  
๔๐๐  บาท ก็คงจะตองใชราคาเดิมใหเขาอยู แตคนที่มาอยูใหมในสวนที่สรางขยายขึ้น 
ก็ตองดูภาวะที่จะเกิดขึ้น เพราะแฟลตวันนี้หรืออาคารตาง ๆ ที่สูงขึ้น ถาสรางไปแลว  
 



๑๘๒ 
สผ ๒๑/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                กลุนษิฐ ๘๒/๒ 
 
สรางไปสรางมาในบริเวณใกลเคียงนี่ผมบอกไดเลยครับวา ผมไมไดบอกวาจะเอามา
เปรียบเทียบแลวมาทําเปนการพาณิชยนะครับ แตอาคารชุดแถว ๆ นั้นไมต่ํากวา  
๒-๓ ลานบาท แตถาเราพัฒนาแลวคนที่ไดอยูนี่คือพวกพี่นองที่จะมีโอกาสไดอยู แลวจะ
อยูในสิ่งที่เรียกวาไมนอยหนา ไมตกต่ํา มีการพัฒนาในเรื่องของที่ดินและการดูแล  
ขออนุญาตนะครับ ประโยชนที่จะไดรับ การพัฒนาที่ดินในสวนนี้ถามีการพัฒนา มีการ 
ดูวาคุมทุนหรือเปลา มีการตรวจสอบวาอาคารที่วานั้นสถาบันตาง ๆ มาพูดมาคุยวา 
มันอันตราย มันเสื่อม มันเสีย มันพัง ถามันจริงก็ตองมาดูวาตองพัฒนาแลวก็ปรับปรุง  
อันนี้ผมพูดเลยออกไปนะครับ เพราะเมื่อกี้เพื่อนสมาชิกบอกวาเอามากลัววาจะเปน 
อยางนั้นอยางนี้ ผมก็มองวาถาเกิดมันจําเปนตองพังหรือเสียหาย พี่นองอยูไมได 
จริง ๆ ก็ตองมาดูวาจะแกไขอยางไร แลวไดประโยชนอยางไร สิ่งที่เขาบอกวาไปดูแลวก็ 
ไปหาขอสรุปในการที่จะพัฒนาตรงนี้  ๑. ผลดานการพัฒนาสังคม ประชาชนผูมีรายไดนอย 
จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในอาคารใหมที่ มีความปลอดภัยและสภาพสิ่ งแวดลอม   
๒. สรางความมั่นคงในการอยูอาศัย โดยเฉพาะอยางยิ่งผูที่ มีรายไดนอยที่อาศัย 
ในโครงการโดยการเชาระยะยาวในการที่อยูอาศัยใหม ------------------------------------------ 
 
                  - ๘๓/๑ 
 
 
 



๑๘๓ 
สผ ๒๑/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                  ดวงใจ ๘๓/๑ 
 
๓. มีแหลงทํางานที่เกิดขึ้นในโครงการทั้งในสวนราชการ ภาคเอกชน และบริษัท หางราน 
ที่อยูอาศัย มีโอกาสที่จะไดรับการจางงานในสวนตาง ๆ ๔. ในดานการพัฒนาเมือง 
เนื่องจากเปนใจกลางเมืองนั้นก็จะมีสถานที่ตั้งสวนราชการอยูแลว ก็จะมีโรงเรียน 
โรงพยาบาลเกิดขึ้นมาอีก เพราะมีคนอยูจํานวนมากขึ้น จึงมีผลตอการพัฒนาในการ
รองรับระบบคมนาคมที่จะเกิดขึ้น ไมวาจะเปนรถไฟสายสีสมซึ่งเกิดแนนอนที่จะมีตามมา 
หรือระบบเอ็มอารที (MRT) ในสวนหนึ่งที่จะใชประโยชนคุมคา สวนที่ ๕ คือรัฐเองก็ได
พัฒนาที่ดิน ไดพัฒนาอาคาร ไดมีมูลคาในสวนของอสังหาริมทรัพย ก็คือทรัพยสินตาง ๆ 
เหลานี้สูงมากขึ้นตามภาวะกลไกของปจจุบัน  
   แลวก็ยังมีขอหนึ่งซึ่งเรียกวาเปนหวงวิตก ผมก็เปนหวงครับ ผมจึงสรุป 
ในเรื่องของขอมูลจากเอกสารตรงนี้ออกมาวา ถาการเคหะแหงชาติตองทํา นี่พูดถึงวา 
ตองทํานะครับ ดวยเหตุผลวาอาคารมันไมไหวแลวมันมีปญหา แลวประชาชนเอง 
ก็ตองลงมาดูวาจะไดอะไร ผูเชาเดิมมีสิทธิดังนี้ครับ ที่เขาบอกตามที่เขาเสนอใหสภา 
เพราะเมื่อกี้นี้ไมมีใครบอกถึงนะครับ 
   ๑. เลือกในโครงการที่อยูอาศัยใหม สําหรับผูที่อยูอาศัยในพื้นที่ในแผนการ
พัฒนาโครงการระยะที่ ๑ มีทางเลือก คือยายไปอยูในที่ใหมโดยอยูในอาคารแฟลต ๑ 
หรือ ๒ ในขณะที่กําลังกอสราง คือเรียกวาไปอยูตรงนั้นเลยแลวก็มีคาขนยายกลับมาอีก 
๕,๐๐๐ บาท  
   ๒. คนที่ไมประสงคที่จะอยูรับเงินไปเลยครับ ๒๕๐,๐๐๐ บาท นี่คือที่เขา
วิจัย เช็ค แลวก็ตรวจออกมา หรือไดรับเงินชวยเหลือในการขนยายอีก ๑๐,๐๐๐ บาท 
เพิ่มเติมเขาไป ในสวนนี้สิ่งตาง ๆ เหลานี้นั้นมันมีสวนที่เขาเรียกวามีการวิเคราะห 
ในสวนของสถาบันตาง ๆ ที่เขาดูแลว เชน สถาบันจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ซึ่งศึกษาวิจัย
และสํารวจความเห็นของพี่นองประชาชนในสวนนี้ตั้งแตป ๒๕๔๓-๒๕๔๔ ที่รัฐบาล 
ชุดเกาเขาไปทําเปนแผนแมบท แลวก็ใชเงินไปแลวในสวนหนึ่งเพราะมีการอนุมัติเงิน  
เขามีการอนุมัติเงินไป ตอนนั้นอนุมัติใหไปเตรียมโครงการ ๗๙๓ ลานบาท ระยะเวลา  
๑๐ ป ซึ่งขณะนี้ใชเงินไป ๑๐๙ ลานบาท และในขณะนี้กระทรวงการพัฒนาสังคม 
 



๑๘๔ 
สผ ๒๑/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                  ดวงใจ ๘๓/๒ 
 
และความมั่นคงของมนุษยไดเสนอเพื่อศึกษาในเรื่องดังกลาวอยู แสดงวาทํามาตั้งแตสมัย
รัฐบาลชุดที่ผานมาแลวครับ ตั้งแตป ๒๕๔๓  
   ในสวนที่เปนสวนของการศึกษานะครับ ศูนยสันติวิธีและธรรมาภิบาล
สถาบันพระปกเกลาก็ดําเนินการในกระบวนการสรางการมีสวนรวมของภาคประชาชน 
ที่ลงไปดู ป ๒๕๔๖-๒๕๔๗ ทําไปแลว การเคหะแหงชาติลงไปดูเอง ป ๒๕๔๓-๒๕๔๗ 
แลวก็การใหสัมมนาจํานวนทั้งหมด  ๘ ครั้ง  หาขอสรุปตาง  ๆ  ในเร่ืองของอาคาร 
และคุณภาพชีวิต  มาตรฐานเมืองตาง  ๆ  ผมคงขออนุญาตนะครับ  รวมถึงรับฟง 
ความคิดเห็นในสวนตาง ๆ แลวก็มีความคิดเห็นออกมาที่ เปนตัวเลขนิดหนึ่งครับ  
การสํารวจความคิดเห็นในเรื่องของการจัดตั้งขอมูลขาวสารที่จะตองเผยแพรใหกับคนที่
อยูอาศัยไดรับรู เพราะบางทีขอมูลขาวสารตาง ๆ ผมเองดวยซ้ํานะครับก็ตองอาศัยขอมูล
จากสภา ทานประธานครับ ไดมีแบบสอบถามขอคิดเห็นในการจัดทําโครงการนี้ทั้งหมด 
๓,๙๑๒ ราย เห็นดวยรอยละ ๖๑.๕ ไมเห็นดวย ๒,๔๔๔ ราย คิดเปนตัวเลขประมาณ 
๓๘.๕ แลวก็คณะสังคมสงเคราะหศาสตรจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรดําเนินการ 
ในดานของการมีสวนรวมของประชาชนและสรางกระบวนการกลุมทางเลือก ตรงนี้ก็มี 
ผลวิเคราะหออกมา ----------------------------------------------------------------------------------- 
 
                   - ๘๔/๑ 



๑๘๕ 
สผ ๒๑/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                 เบญจมาภรณ ๘๔/๑ 
 
กลุมที่รวมพัฒนาในโครงการใหมนั้น ๗๖๖ ราย คิดเปน ๔๑ เปอรเซ็นต คือเห็นดวยกับ
การดูแลในเรื่องของการทําโครงการนะครับ ถามันมีปญหาผมนี่พูดเรื่องโครงสราง 
ถามันมีปญหาสงผลไปตองมีการปรับปรุงนะครับ อยาเขาใจผิดวาผมจะเอาโครงการ 
ไปทํานะในการนําเสนอตรงนี้ กลุมตองการเงินชดเชย  ๑๕๔ ราย คิดเปนรอยละ ๘  
กลุมตองการแลกเปลี่ยนบานเอื้ออาทร ๙๒ ราย คิดเปนรอยละ ๕ กลุมตองการ
แลกเปลี่ยนหองที่แฟลตดินแดง ๒ ๖๗ ราย คิดเปนรอยละ ๔ กลุมที่ตองการซอมแซม 
๕๓๐ ราย คิดเปนรอยละ ๒๘ กลุมที่ยังไมตัดสินใจมีอยู ๒๕๖ ราย คิดเปนรอยละ ๑๔  
จากการสํารวจตรงนี้นะครับจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร คือ ๑,๘๖๕ ราย ทานประธาน
ครับ สิ่งที่ผมไดเสนอญัตติในเรื่องดังกลาวนั้นเพื่อที่จะใหพี่นองประชาชนเองนั้นในฐานะ 
ที่เปนตัวแทนก็เปนหวงวิตกกังวลเหมือนกัน ถาเกิดวันดีคืนดีเมื่อ ๒ สัปดาหที่แลว  
๓ สัปดาหเราอภิปรายในเรื่องของรอยเลื่อนของเปลือกโลก เกิดอาคารหลังนี้ซึ่งมีความ
ม่ันคงแข็งแรงอยูในสภาพที่หลายสถาบันเขามีความเห็นวามันไมนาที่จะเหมาะสมกับการ
อยูอาศัย ทั้งนี้ทั้งนั้นตองทําความกระจางครับ ถาเกิดรอยเลื่อนดังกลาวมันเกินกวา  
๖-๗ ริกเตอรขึ้นไป ๕ ริกเตอรก็เร่ิมมีปญหาแลว มันเกิดเสียหายขึ้นมาพี่นองประชาชน 
ที่พักอาศัยจะไดรับความปลอดภัยอยางไร ทานประธานครับ สิ่งที่เรียกวาการกอสราง 
ใด ๆ ก็ตามมันมีอายุนะครับ ถาเกิดไมไดรับการดูแลปรับปรุง ไมมีการพัฒนา ผมเชื่อวา
ทุกอยางมันมีอายุขัยของมัน แตวันนี้อายุขัยบางอยางนั้นถาเกิดดูแลวมันไมสามารถที่จะ
ดําเนินการซอมหรือบํารุงใหดี มันตองเปลี่ยน เราก็ตองเปลี่ยนในหนทางที่ดีเพื่อประโยชน
ของประชาชนที่อยูอาศัย แลวก็เปลี่ยนใหกับสิ่งที่เรียกวาทันสมัยในการพัฒนา ในการที่จะ
ปรับปรุงใหมันเขากับยุคสมัย ไมใชบอกวา ๔๐ ปแลวเราก็ตองคงสภาพ ผมเขาใจพี่นอง
ประชาชนที่อยูอาศัย เพราะบางคนอยูตั้งแตหนุมจนวันนี้ก็มีความผูกพันในสวนตาง ๆ   
แตวันนี้นี่ถาเกิดเราอยูแลวความปลอดภัยมันไมมี เราก็ตองหาทางเลือกใหมในการที่จะ
แกไขในสิ่งที่เกิดขึ้น ผมเองผมขออนุญาตครับวา สิ่งที่ผมไดอภิปรายมาดวยความหวงใย 
พี่นองประชาชน เพราะผมเองนั้นก็เปนคนหนึ่งครับที่เปนตัวแทนในสวนของสภาแหงนี้ 
แลวก็ไมไดบอกนะครับวาจะไมไดสนใจพี่นองที่อยูตางเขต เพราะวามันมีผลกระทบ 
 



๑๘๖ 
สผ ๒๑/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                 เบญจมาภรณ ๘๔/๒ 
 
ตอสภาเหมือนกัน ถาเกิดเอาญัตติเขาแลวเราเองเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรก็ตอง 
มีสวนในเรื่องของการแสดงความคิดเห็น แตถาไมรูก็ไมเปนไร แตถาทราบแลวในเรื่อง 
สิ่งตาง ๆ ที่เปนสิ่งที่เราทราบเราก็ตองนําเรียนตอสภา ทายที่สุดนี้นะครับคงจะตองไดรับ
ความเห็นและไดรับการแกไขในขอกระจางตาง ๆ เดี๋ยวทานรัฐมนตรีเองก็คงจะมีบทตาง ๆ 
ที่จะตอบตอพี่นองประชาชนที่มานั่งรับฟงความคิดเห็นของสภาครับ ขอบคุณครับ 
  พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) :  
เฉพาะผูเสนอญัตติก็ใชเวลาไปประมาณ ๒ ชั่วโมงกวารวม ๓ ชั่วโมงนะครับ ในชวงนี้ 
ทานรัฐมนตรีจะตอบกอนไหมครับ เชิญทานรัฐมนตรีอนุสรณ  วงศวรรณ ครับ 
  นายอนุสรณ   วงศวรรณ   ( รัฐมนตรีวาการกระทรวงวัฒนธรรม)  :   
กราบเรียนทานประธานที่เคารพและทานสมาชิกผูทรงเกียรตินะครับ กระผม อนุสรณ  
วงศวรรณ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดลําพูน รัฐมนตรีวาการกระทรวงวัฒนธรรม  
ในฐานะรัฐมนตรีรักษาการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย โดยไดรับ
มอบหมายจากทานสุธา  ชันแสง รัฐมนตรีวาการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย และทานสมชาย  วงศสวัสด ซึ่งดูและกระทรวง พม. นะครับ ก็เนื่องจาก 
ทานสุธาปวยนะครับไมสามารถจะมาปฏิบัติไดในวันนี้ ก็คงเปนลักษณะมวยแทนนะครับ  
 

- ๘๕/๑ 
 



๑๘๗ 
สผ ๒๑/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                                                      สายชล ๘๕/๑ 
 
มวยแทนก็คงจะตอบไดเฉพาะเรื่องขอเท็จจริง แลวก็สิ่งที่การเคหะแหงชาติไดทําอะไรไปบาง 
แลวก็จะทําอะไรตอไป  สวนกรณีความคิดเห็นหรือนโยบายตาง ๆ ผมก็คงจะตอบแทนไมได  
ขอประทานโทษดวยเนื่องจากวามวยแทน เพราะฉะนั้นแลวอะไรที่อยูตอหนาผมนี่ก็คือ
คําตอบ ถาทานสมาชิกผูทรงเกียรติจะอภิปรายตอจากนี้ไปถาจะกรุณาผมก็กรุณาถาม 
ใหตรงคําตอบดวยก็แลวกันนะครับ กอนอื่นในฐานะสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเหมือนกัน 
ก็ตองขอขอบคุณทานพีระพันธุ สาลีรัฐวิภาค ซึ่งรักชอบคอกับผมนั่นก็พี่นองกัน และคณะ
ของทาน รวมทั้งทานวิชาญ มีนชัยนันท ที่ไดมีความเปนหวงเปนใยพี่นอง ความปลอดภัยของ 
พี่นองประชาชนและความเปนอยูของพี่นองประชาชน และความปลอดภัยในชีวิต 
และทรัพยสินของพี่นองประชาชน โดยเฉพาะชาวแฟลตดินแดงที่รักทุกทาน  
   ในสวนจากการอภิปรายที่ผานมาเทาที่สรุปก็คงจะมีเร่ืองที่ทานถามบาง 
แนะนําบาง แลวก็อะไรตาง ๆ นี้สวนที่แนะนําหรือสวนที่คิดวาคาดวานาจะทําอยางนั้น
อยางนี้ ผมก็คงจะรับไปเพื่อที่จะไปรายงานตอใหทานผูที่เกี่ยวของ คือ ฯพณฯ รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยนะครับ ก็สรุปไดวาเรื่องที่ทานไดอภิปราย 
มานั้น ก็มีประเด็นเกี่ยวกับปญหาสภาพของแฟลตดินแดง ทานวิชาญก็ไดเสนอรูปภาพ 
มาดวย ขณะเดียวกันก็คงจะเปนปญหาเกี่ยวกับวาการซอมแซมหรือไมซอมแซมอยางไร 
แลวก็อีกสวนหนึ่งก็คือการดําเนินการโครงการฟนฟูเมืองดินแดงของการเคหะแหงชาติ 
หลักการแลวก็จะทําอยางไรกับผูที่อยู แลวอีกสวนหนึ่งก็คงจะเปนเรื่องเกี่ยวกับจะทํา
อยางไรกับผูเชาเดิม บานก็โดนทุบ แลวก็จะไปนอนอยูในเตนทหรือเปลา และอีกสวนหนึ่ง
ก็คงจะเปนเรื่องเงิน ถาไมมีเงินก็ไมนาจะไปทุบบาน สุดทายก็คงจะเรื่องการมีสวนรวมของ
พี่นองชาวแฟลตทั้งหลายวาเขามีสวนรวมในการรับฟงขอคิดเห็นตาง ๆ ก็คงจะอานตามนี้
ยอ ๆ ปญหาเรื่องสภาพอาคารแฟลตดินแดง อาคารแฟลตดินแดงเปนอาคารสงเคราะห
ประเภทแฟลตแหงแรกในประเทศไทย มีอายุใชงานมานานกวา ๔๐ ป ปจจุบันมีสภาพ
เสื่อมโทรมดวยทั้งตัวอาคารแลวก็สภาพแวดลอม ซึ่งเปนสภาพของความทรุดโทรม 
ตามกาลเวลาและการใชงาน ปจจัยที่เปนสาเหตุของการเสื่อมโทรมของตัวอาคาร 
 



๑๘๘ 
สผ ๒๑/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                                                      สายชล ๘๕/๒ 
 
และสภาพแวดลอมของพื้นที่โดยรอบ ก็ไดแก ปจจัยการออกแบบอาคาร ปจจัยดานการกอสราง  
ปจจัยดานการใชงานดูแลรักษา ปจจัยดานสภาพแวดลอม 
    ปจจัยดานการออกแบบอาคารดินแดงที่สรางรุนแรกตั้งแตป ๒๕๐๖  
มีการออกแบบใหมีปลองขยะอยูหลังหองพักอาศัยทุกหอง ผูที่อยูอาศัยสามารถทิ้งขยะ 
ลงมาไดในปลองไดตลอดเวลา  
   ปจจัยในดานการกอสราง เนื่องจากวาอาคารดังกลาวกอสรางมาแลว 
นานกวา ๔๐ ป เทคนิคการกอสรางเปนไปตามเทคนิคที่ใชในชวงเวลาดังกลาว ซึ่งก็นาจะลาสมัย  
สมัยนั้นครับ  
   ปจจัยในดานการใชงานดูแลรักษา พฤติกรรมในการใชปลองขยะทําใหเกิด
ปญหาความเสื่อมโทรมของอาคารโดยตรง คือผูที่อยูอาศัยจะทิ้งขยะทุกชนิดลงในปลองขยะ 
รวมทั้งขยะที่สภาพเปนกรด เชน น้ําแกง เศษอาหาร ซึ่งทําใหเกิดการกัดกรอนจนเสียหาย
มากและลามไปถึงบริเวณใกลเคียง เชน ลานซักลาง หองน้ํา เปนตน ในบางสวนหองน้ํา 
ก็อยูในตัวหองพักอาศัยก็ยิ่งเปนตัวที่ทําใหเกิดความชื้นมากขึ้น นอกจากนี้การใชงาน 
ในหองพักของผูอยูอาศัยในแฟลตดินแดง---------------------------------------------------------- 
 
                                                                                                                      - ๘๖/๑ 



๑๘๙ 
สผ ๒๑/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)        จีรนุช ๘๖/๑ 
 
   (นายธนา  ชรีวินิจ ไดยืนและยกมือขึน้) 
   พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) :  
ทานรัฐมนตรีครับ มีผูประทวงครับ  
   นายอนุสรณ วงศวรรณ (รัฐมนตรีวาการกระทรวงวัฒนธรรม) : ครับผม  
   พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) :  
คุณธนาประทวงอะไรครับ  
   นายธนา  ชีรวินิจ (กรุงเทพมหานคร) : กราบเรียนทานประธานสภา 
ที่เคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติครับ ผม ธนา ชีรวินิจ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
กรุงเทพมหานคร พรรคประชาธิปตย ตองกราบขออภัยทานรัฐมนตรีจริง ๆ นะครับ  
คือความจริงถาทานรัฐมนตรีจะอนุญาตใหพวกผมซึ่งเปนผูเสนอญัตติไดเสนอญัตติ 
ใหครบถวน ทานรัฐมนตรีจะไดมีขอมูลทั้งหมดจะไดตอบในคราวเดียว ผมวานาจะ
ประหยัดเวลา แลวก็ทําใหรัฐมนตรีมีขอมูลในการที่จะชี้แจงในคราวเดียวได ก็เลยอยาก
ฝากทานประธานสักนิดเดียว และทานรัฐมนตรีเองก็ไมไดกํากับดูแลเรื่องนี้โดยตรง 
เพราะฉะนั้นขอมูลในสวนลึกก็คงจะไมมาก เพราะฉะนั้นอยากจะใหผูเสนอไดอภิปราย 
ใหจบกอนไดไหมครับทานประธานครับ  
   พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) :  
คุณธนาไมไดประทวงนะครับ แตขอโอกาสที่วาผูรวมเสนอญัตติจะขออภิปรายใหจบ  
แลวทานรัฐมนตรีตอบทีเดียวเลย แตจริง ๆ แลวตามขอบังคับนะครับ ถาทานรัฐมนตรี
ตองการจะตอบ จะตองตอบไดทุกเมื่อนะครับ ก็แลวแตทานรัฐมนตรีพิจารณาครับ รอให 
ผูอภิปรายอภิปรายใหจบสักนิดดีไหมครับ  
  นายอนุสรณ วงศวรรณ (รัฐมนตรีวาการกระทรวงวัฒนธรรม) : คืออยางนี้ 
สถานการณนี้มันไมเหมือนสถานการณโดยทั่วไปนะครับ ผมถึงไดเรียนใหทานทราบ 
วาผมมีคําตอบอยูนี่นะครับ เพื่อที่วาทานจะถามคราวใหมจะไดไมซ้ําคําตอบกับผม  
แลวเราจะได ถาทานถามตรงคําตอบผมมันก็จบไปนะครับ ทานถามอันใหมเดี๋ยวเขาก็
ตอบขึ้นมา คราวนี้มันก็จะประสานกัน ขอนิดเดียวนะครับทานครับ  
 



๑๙๐ 
สผ ๒๑/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)        จีรนุช ๘๖/๒ 
 
   พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) :  
ถาอยางนั้นคุณธนารอสักนิดก็แลวกันนะครับ  
   นายอนุสรณ วงศวรรณ (รัฐมนตรีวาการกระทรวงวัฒนธรรม) :  นอกจากนี้
การใชงานในหองพักของผูอยูอาศัยในแฟลตดินแดงนะครับ สภาพของครอบครัวมีจํานวน
สมาชิกมาก การตอเติมตาง ๆ ทุกทานที่ผานไปก็คงจะเห็นนะครับ มีการตอเติมนอกชาน
เขาไปขางหลัง  ซึ่ ง เปนการเพิ่มน้ํ าหนักของอาคารโดยตรงนะครับ  ปจจัยดาน
สภาพแวดลอมกับการพัฒนาระบบโครงการพื้นฐานของเมือง เชน ถนน ระบบขนสง  
การเพิ่มขึ้นของปริมาณจราจร การจราจรโดยรอบแฟลตดินแดงซึ่งมีปริมาณมากที่สุด  
ซึ่งแถว ๆ นั้นก็คงจะเห็นแลวเวลารถติดเปนมากที่สุด เปนหนึ่งของกรุงเทพมหานคร  
ซึ่งจริง ๆ แลวการเคหะแหงชาติก็ไดเฝาระวังแกไขซอมแซมสภาพความเสียหายที่เกิดจาก
ความเสื่อมโทรมดังกลาว เพื่อใหเกิดความปลอดภัยแกผูอยูอาศัย อยางไรก็ตามครับ 
ความเสื่อมโทรมก็ยังมีอยูและมากขึ้นตามอายุการใชงานโดยไมอาจหยุดยั้งได  
การตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของอาคารหลังที่มีเร่ืองนะครับ แตละฝายก็ขอใหมี 
การตรวจสอบ นอกจากการซอมแซมบํารุงรักษาอาคารเปนประจําแลว การเคหะแหงชาติ
ก็ไดมอบหมายใหสถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย คือ เอไอที ดําเนินการตรวจสอบสภาพ
ความแข็งแรงของโครงสรางอาคาร  ครั้งแรกเมื่อป ๒๕๔๕  ถึงป ๒๕๔๖  นะครับ  
ซึ่งขณะนั้นสถาบันเอไอทีก็ไดดําเนินการนําเสนอผลการสํารวจความเสียหายของอาคาร 
๑-๓๒ เก็บรายละเอียดตาง ๆ ตําแหนงความเสียหายของโครงสรางอาคารเปนหลัก  
หาสาเหตุของการเสื่อมสภาพการออกแบบ การซอมแซมและประมาณราคาสําหรับ 
การซอมแซม ปรากฏวารายงานวาเนื่องจากลักษณะของอาคารมีปลองขยะทุกหองเชื่อม
ติดกับโครงสรางหนัก ปญหาที่เกิดความเสียหายรุนแรง เนื่องจากทิ้งขยะลงในปลอง 
ดังกลาวคือชาวบานจะทิ้ งทุกสิ่ งทุกอยางลงมา  ดังนั้นคอนกรีตจึงถูกกัดกรอน 
โดยขยะเหลานั้นมานานถึง ๔๐ ป จึงเปนจุดที่มีความเสียหายรุนแรงมากที่สุด ซึ่งเดิม 
เมื่อป  ๒๕๔๖  สํารวจแลวพบวามีความเสียหาย  ๒๐  อาคาร  คือ  ๑-๘   ๒๑-๓๒   
แตปจจุบันสํารวจซ้ําอีกเมื่อป ๒๕๕๐ พบวาอาคาร ๑-๓๒ มีความเสียหายในระดับ 
 



๑๙๑ 
สผ ๒๑/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)        จีรนุช ๘๖/๓ 
 
ใกลเคียงกัน ซึ่งทานพีระพันธุก็ไดกลาวเรื่องนี้ดวยนะครับ สภาพความเสียหายตาง ๆ  
ก็ไมปรากฏชัดเจนเหมือนกันครับภายนอก แตมีความรุนแรงภายในโดยเฉพาะบริเวณ
ปลองขยะมีการแตกราว คอนกรีตอาจจะหลนไดทุกเวลา เปนจุดที่อาจจะเกิดอันตราย 
แกผูอยูอาศัย ------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
                  - ๘๗/๑ 
 
:  
 
 
 
  
 



๑๙๒ 
สผ ๒๑/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)               วันทนา ๘๗/๑ 
 
นอกจากการเสียหายตรงบริเวณดังกลาวแลว บริเวณลานซักลางก็มีความเสียหาย 
เชื่อมตอกัน  มีการซอมไปแลวก็ยังมีปญหาอยู ซึ่งทุกวันนี้การเคหะแหงชาติ ก็ไดรายงาน 
มาวาไมไดนิ่งนอนใจนะครับ ก็มีการซอมแซมอยูตลอดเวลา และทุกวันนี้ก็ยังมีเศษปูน 
เศษตาง ๆ หลนลงมาโดยไมไดคาดหมายอยู สรุปแลวการเปรียบเทียบความเสียหาย 
เมื่อป ๒๕๔๖ กับป ๒๕๕๐ พบวารอยราวตาง ๆ เสียหายตาง ๆ ลุกลามเปนอันตราย 
ในอัตราที่นาเปนหวง ดังนั้นถึงแมวาจะมีการซอมแซมในป ๒๕๕๐ แลว ความเสียหาย 
ก็ยังไมหมดไป จะมีสภาพความเสียหายไปเรื่อย ๆ สวนที่ไมไดซอมแซมก็เสียหายอีก  
ไมสามารถหยุดยั้งได เอไอที ทางการเคหะแหงชาติก็ไดพยายามหางบประมาณมา 
เพื่อซอมแซมและใหเอไอทีออกแบบวิธีการซอมแซม ปรากฏวาเมื่อป ๒๕๕๐ ขณะที่ 
เอไอทีไดไปสํารวจเพื่อออกแบบในการซอมแซมก็ปรากฏวามีการเสียหายเพิ่มขึ้น  
และอาจจะเปนอันตรายเพิ่มขึ้นดังไดกลาวไปแลว อีกสวนหนึ่งในการสํารวจก็ไดมี 
สภาวิศวกรซึ่งไดไปสํารวจและผลการสอบปญหาอาคารดินแดงนั้น คณะทํางานของ 
สภาวิศวกรก็ ไดตรวจสอบเบื้ องตนและศึกษาปญหาเฉพาะอาคารหลั งที่๑-๘  
บริเวณแนวถนนดินแดง กับอาคาร ๒๑-๓๒ ซึ่งมีอายุการใชงานใชสอยแลว ๓๐-๔๔ ป  
พบวาอาคารมีสภาพชํารุดเนื่องจากขาดการบํารุงรักษา การกอสรางที่ไมสมบูรณบางสวน  
การเสื่อมสภาพ การใชสอยของอาคารและสภาวะสิ่งแวดลอม จากการเสื่อมสภาพของ
อาคารก็พบวาอาคารการเคหะแหงชาติควรพิจารณาซอมแซมโดยดวน ทั้งในสวนที่
เกี่ยวของกับความมั่นคงแข็งแรงและประโยชนการใชสอยดังกลาวขางตน เพื่อใหเกิด
ความปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสินของผูอยูอาศัย อีกสวนหนึ่งก็เปนการสํารวจของ
วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย คือ สวท. ก็ไดสรุปวา  ๑. ไมพบอาคารทั้ง ๒๐ หลัง 
มีการทรุดตัวผิดปกติแตอยางใด ๒. การขุดตรวจสอบฐานรากที่แฟลต ๒ พบวาเสาเข็ม 
ที่ใชเปนเสาเข็มสี่เหลี่ยมตันอยูในสภาพสมบูรณ มีคากําลังรับน้ําหนักปลอดภัยอยูที่  
๒๕-๓๐ ตันตอตน  ๓. การทดสอบความแข็งแรงของคอนกรีตโครงสรางโดยวิธีไมทําลาย 
อุลตราโซนิก พัลซ เวโลซิตี้ เทสท (Ultrasonic pulse velocity test) จํานวน ๓๒ จุด  
พบวาคอนกรีตมีคุณภาพอยูในเกณฑปานกลางถึงดีมาก  ๔. การตรวจสอบเหล็กเสริม 
 



๑๙๓ 
สผ ๒๑/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)               วันทนา ๘๗/๒ 
 
โครงสรางจากบริเวณที่การผุกรอนอยางเห็นไดชัดพบวาเกิดการผุกรอน ๑๗.๗ เปอรเซ็นต  
ซึ่งคาต่ํากวามาตรฐาน โดยไมสามารถหาจุดคาได เนื่องจากเกิดการปริแตกกอน   
๕. การตรวจวัดการแทรกซึมของปฏิกิริยาคารโบเนชั่น (Carbonation) ในคอนกรีต พบวา
โดยทั่วไปโครงสรางหลักของอาคาร คือ เสาและคานนั้นมีคาระยะหุมคอนขางสูง  
แตในสวนของโครงสรางพื้นโดยเฉพาะกันสาดจะมีระยะหุมต่ํา ๖. การตรวจสอบวัด
ปริมาณคลอไรด(Chloride) ในเนื้อคอนกรีตพบวาคาเปอรเซ็นตของปริมาณคลอไรด 
สูงกวามาตรฐาน จะทําใหเหล็กเสริมเกิดสนิมไดงาย  ๗. การทดสอบ อิมแพค เอคโค
(Impact echo) พบวาโครงสรางหลัก เสา คานและพื้นหองสวนใหญไมเกิดการแยกตัว
จากคอนกรีตและเหล็กเสริม นั่นก็คือโครงสรางมีความสมบูรณ และเหล็กเสริมยังไมเกิด
ปญหาผุกรอน แตในสวนของพื้นกันสาดและพื้นหองน้ําพบวามีการพบวามีการแยกตัว
ของเนื้อคอนกรีตและเหล็กเสริมในหลายจุด นอกจากนี้ สวท. ไดมีความเห็นประกอบ 
การพิจารณาวาการจะดําเนินการซอมแซมหรือไม การเคหะแหงชาติควรพิจารณาปจจัย
ดานเศรษฐศาสตรประกอบดวย ดังนั้นก็จะเห็นวาการตรวจสอบของสถาบันทั้ง ๓  
มีความแตกตางกันในวิธีการตรวจสอบ จึงไดขอมูลรายละเอียดในการวิเคราะห 
ที่แตกตางกัน ------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
                  - ๘๘/๑ 
 



๑๙๔ 
สผ ๒๑/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                     รัชนีพร ๘๘/๑ 
 
อยางไรก็ตามในเชิงวิศวกรรมแลวสภาพความเสียหายทุกประเภทสามารถซอมได  
แตการจะซอมตองพิจารณาถึงผลกระทบที่จะตามมาเปนสาระสําคัญดวย  
  ผลการตรวจสอบอีกอันหนึ่งคือ จากคณะกรรมการปองกันอุบัติภัย
แห งชาติ  กปอ .  ซึ่ ง ไดพิจารณาผลการตรวจสอบอาคารและมีมติ ในที่ประชุม  
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๐ วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๐ เห็นวาอาคารแฟลตดินแดงมีความเสี่ยง  
หากซอมจะไมคุมคาก็ขอใหกรุงเทพมหานครรับเร่ืองการสั่งระงับการใชอาคารเสี่ยง 
ไปดําเนินการตามอํานาจหนาที่และใหการเคหะแหงชาติไดดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของ 
เชน การสรางความมั่นใจใหกับประชาชนผูอยูอาศัยเดิม รวมทั้งตองมีขอมูลผานสื่อไปสู
ประชาชนที่ถูกตอง ชัดเจน และไมสับสน ในสวนของการซอมแซมอาคาร การซอมแซม
อาคารนั้นการเคหะแหงชาติไดดําเนินการซอมแซมอาคารที่เสียหายรุนแรงตามความเห็น
ของสภาวิศวกร สถาบันเอไอทีแลว แตสวนการซอมแซมในบริเวณอื่น ๆ ตามผล 
การตรวจสอบของรัฐบาล เอไอที การเหคะแหงชาติอยูระหวางการดําเนินการอยูเพื่อใหมี
ความปลอดภัยตอการอยูอาศัยไดระดับหนึ่ง คณะกรรมการการเคหะแหงชาติพิจารณา
จากรายงานการตรวจสอบอาคารทั้ง ๓ สถาบันแลวมีมติวา อาคารแฟลตดินแดงไมอาจใช
เปนที่อยูอาศัยของประชาชนไดอีกตอไป ชีวิตและความปลอดภัยของชาวแฟลตดินแดง 
มีความสําคัญที่สุด จึงมอบการเคหะแหงชาติหารือแนวทางกับชุมชนดินแดงเพื่อพัฒนา
ชุมชนดินแดงใหม โดยมีจุดยืนสําคัญดังนี้ 
     ๑.  ผูอยูอาศัยในดินแดงไดอยูในโครงการ 
      ๒. การเคหะแหงชาติไมแสวงหากําไรจากการทําโครงการ 
     ๓. ชาวชุมชนดินแดงจะทํางานรวมกับการเคหะแหงชาติ พัฒนากลไก 
และกระบวนการการทํางานรวมกัน ครับอันนี้คือสิ่งที่ไดทํามานะครับ  
     สวนอีกเรื่องหนึ่งที่จะไดพูดกันทั้ง ๒ ทานก็คือ โครงการฟนฟูเมืองดินแดง
ของการเคหะแหงชาติ ซึ่งทานวิชาญก็ไดพูดไปบางสวนนะครับ แตผมจะพูดเพียงยอ ๆ 
อานเพียงยอ ๆ นะครับ จากสภาพทรุดโทรมของอาคารและสภาพแวดลอมในชุมชน 
ดินแดง ทําใหสภาพการอยูอาศัยของชาวชุมชนไมไดรับมาตรฐานทั้งดานคุณภาพชีวิต 
 



๑๙๕ 
สผ ๒๑/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                     รัชนีพร ๘๘/๒ 
 
และความปลอดภัย การเคหะแหงชาติไดศึกษาแนวทางจัดทําโครงการฟนฟูเมือง 
เพื่อแกไขปญหาดังกลาวในระยะยาว แนวทางการจัดทําโครงการฟนฟูเมืองชุมชนดินแดง 
โครงการฟนฟูเมืองชุมชนดินแดงจะมีการพัฒนา โดยการสรางอาคารใหมทดแทน 
อาคารเดิมที่ทรุดโทรมให มีสภาพเหมาะสมทั้ งทางดานตัวอาคาร  การใชที่ดิน 
สภาพแวดลอม การจราจรเพื่อทําใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตความเปนอยูที่ดีขึ้น  
เพิ่มประสิทธิภาพการใชที่ดินใหเปนยานธุรกิจการคาและพาณิชยกรรมที่หลากหลาย 
รวมทั้งการปรับปรุงสภาพแวดลอมใหมีความเหมาะสมตอการเปนที่อยูอาศัยที่มีความ
หนาแนนสูงในอนาคตตอบสนองความตองการดานที่อยูอาศัยของประชาชน  
แตถาแนวคิดในการสรางใหเกิดแหลงงานที่อยูใกลกับพื้นที่ชุมชนพักอาศัยและมีสวนชวย
ในการลดปญหาจราจรติดขัดจากการที่ประชาชนบางสวนตองเดินทางออกไปทํางาน 
นอกพื้นที่ หลักการการจัดทําโครงการฟนฟูเมืองชุมชนดินแดง 
     ๑. ผูอยูอาศัยเดิมจะไดรับภาระคาเชาไมเกินรอยละ ๕๐ ของอัตรา 
ค า เช าที่ คิ ดจากบุคคลภายนอก  บุคคลภายนอกก็สามารถ เข า ไปอยู ด วยได  
อยางทานพีระพันธุไดถามนะครับ ไปอยูดวยได แตผูที่อยูเดิมนี่นะครับ จะจายคาเชา  
๕๐ เปอรเซ็นต ของผูที่จะเขาไปอยูใหม หรือวาราคาตลาดนะครับ  
  ๒. การรับเงินอุดหนุนจากรัฐจะมีใหนอยที่สุดเพื่อไมใหเปนภาระมากเกินไป  
ในการที่จะดําเนินโครงการ  
      ๓. จะไมแสวงหากําไรจากการทําโครงการ  
     ๔. การหารายไดจากการนําที่ดินไปพัฒนาเปนศูนยการคาและอาคารชุด 
พักอาศัยเพื่อขายหรือใหเชาบางสวนในอัตราคาเชาที่สูงนั้น เปนไปเพื่อการวางแผน 
ดานการเงิน การลงทุน เพื่อหารายไดจากพื้นที่ที่พัฒนาในเชิงพาณิชยมาชดเชยคากอสราง 
ที่พักอาศัย ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

                      - ๘๙/๑ 



๑๙๖ 
สผ ๒๑/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)             สุทธาทิพ ๘๙/๑ 
 
สําหรับผูอยูอาศัยเดิมเปนหลัก เพราะการลงทุนกอสรางอาคารตองใชเงินลงทุนจํานวนสูง 
หากกอสรางเปนอาคารที่อยูอาศัยทั้งหมด ก็ไมสามารถเก็บรายไดจํานวนมากจากอาคาร
ดังกลาวได การเคหะแหงชาติจําเปนตองบริหารจัดการเพื่อใหสามารถชดเชยดานการเงิน 
ในโครงการไดเอง เพื่อจะพึ่งพาเงินจากรัฐบาลใหนอยที่สุด 
   ๕. โครงการฟนฟูเมืองจะมีสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผูอยูอาศัย 
ที่ไดมาตรฐาน เชน การสาธารณูปการที่จําเปน พื้นที่โลงเพื่อการพักผอนและทํากิจกรรม
รวมกันของชุมชน รานคาชุมชน สําหรับผูที่อยูอาศัย สามารถประกอบการคาได เปนตน   
   สุดทายละครับ ประโยชนที่จะไดจากการทําโครงการ การพัฒนาพื้นที่ 
ดินแดงจะทําใหเกิดประโยชนหลายประการ ทั้งตอผูอยูอาศัยและประชาชนผูมีรายไดนอย 
รวมถึงประชาชนผูตองการที่อยูอาศัยที่ใกลแหลงงานเปนหลัก ไดแก ผลดานการพัฒนาสังคม 
ประชาชนผูมีรายไดนอยจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในอาคารใหมที่มีความปลอดภัย
สภาพแวดลอมที่ดี สรางความมั่นคงในการอยูอาศัย โดยเฉพาะอยางยิ่งผูมีรายไดนอย 
ที่สามารถอาศัยอยูในโครงการ โดยการเชาระยะยาวในอาคารพักอาศัยใหม มีแหลงงาน 
ที่เกิดขึ้นในโครงการของหนวยงานราชการและเอกชน บริษัทรานคา ที่ผูอยูอาศัยมีโอกาส
และจะไดรับการจางงาน รวมทั้งการคาขายและงานบริการที่จะมีและตองรองรับจํานวน 
ผูอยูอาศัยที่เพิ่มขึ้น และผูใชบริการจากภายนอกชุมชน  
   สวนคําถามเกี่ยวกับพื้นที่ ที่ดินนะครับ เร่ืองพื้นที่ที่จะเชาจากกรมธนารักษ 
การเคหะแหงชาติไดทําความตกลงกับกรมธนารักษในเบื้องตนแลว โดยพื้นที่ที่อยูอาศัย  
กรมธนารักษจะคิดคาเชาตารางวาละ ๑ บาท ในสวนการพาณิชยจะคิดตามขอเท็จจริง 
ตามระเบียบของกรมธนารักษตอไป และกรมธนารักษก็มีความยินดีที่จะรวมมือกับ 
การเคหะแหงชาติในการพัฒนาพื้นที่ดินแดงนี้นะครับ  
   ตอไปเกี่ยวกับการทําความเขาใจนะครับ ปจจุบันนี้ถึงแมวาเราไดรายงาน
ไปแลว การเคหะแหงชาติยังทําความเขาใจกับชาวดินแดงอยู การเคหะแหงชาติ 
อยูในระหวางดําเนินการรวมกับชาวดินแดงโดยใชคนกลาง คือคณะสังคมสงเคราะหของ 
 



๑๙๗ 
สผ ๒๑/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)             สุทธาทิพ ๘๙/๒ 
 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทําความเขาใจกับชาวบาน โดยนําความเขาใจในรอบป 
ที่ผานมา คือป ๒๕๕๐ ไดความตองการของชาวแฟลตมาในระดับหนึ่ง ในป ๒๕๕๑  
จะทําตอเพื่อใหไดกลุมทางเลือกของชาวดินแดง  จนไดรายชื่อทุกราย  โดยเอา 
ความตองการของชาวดินแดงเปนหลัก แลวจึงนํารายละเอียดทั้งหมดมาพิจารณาลงทุนเสนอ 
คณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการ โดยผานความเห็นชอบของสํานักสิ่งแวดลอมนะครับ อันนี้ 
ก็เปนเรื่องทําความเขาใจนะครับ เร่ืองการซอมแซม ก็ไมไดไมซอมแซมนะครับ ขณะนี้ 
การเคหะแหงชาติก็กําลังซอมแซมอยูในจุดวิกฤติเปนวงเงินประมาณ ๒๐ ลานบาท  
ก็ไมไดปลอยปละละเลย ลําดับตนคงมีเทานี้กอนครับ ขอขอบคุณครับ 
   พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) :  
ตองขอขอบคุณทานรัฐมนตรีนะครับ วันนี้เราคงไมไดมีการลงมติ แตอยางไรก็ตาม 
ผมจะเปดโอกาสใหผูเสนอญัตติไดอภิปรายตอตามสมควรนะครับ ขอเชิญคุณธนา  
ชีรวินิจ ไมจําเปนตองถามใหตรงคําตอบก็ไดนะครับ 
   นายธนา ชีรวินิจ (กรุงเทพมหานคร) : กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ 
ผม ธนา ชีรวินิจ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร กรุงเทพมหานคร  พรรคประชาธิปตย  
ทานประธานที่ เคารพครับ ไดฟงทานรัฐมนตรีชี้แจงแลวผมก็มีความรูสึกครับวา 
ดวยการตอสูของพี่นองประชาชนในเขตดินแดงและพวกเราทุกคน วันนี้การเคหะแหงชาติ
ไดเปลี่ยนโฉมจากการดําเนินการตางจากตอนที่เร่ิมโครงการนี้อยางสิ้นเชิง เพื่อที่จะ 
ใหเปนคําตอบที่ถูกตองกับประชาชน ----------------------------------------------------------- 
 

 - ๙๐/๑ 
 



๑๙๘ 
สผ ๒๑/๒๕๕๑ (ส ทั่วไป)             สุภาภรณ ๙๐/๑ 
 
แตทานประธานที่ เคารพครับ  ผมอยากจะกราบเรียนวาโครงการนี้ เปนโครงการ 
ที่มีขบวนการดําเนินการเพียงเพื่อใหไดมาซึ่งการพัฒนาอสังหาริมทรัพย ถาทานประธาน
ไดฟงคําอภิปรายผมจนจบแลวทานประธานจะเห็นวาพี่นองชาวดินแดงนั้นโชคราย 
ที่เจอกับขบวนการตาง ๆ มากมายเพียงเพื่อผลประโยชนมหาศาล ก็สรางขบวนการ  
สรางเหตุการณ เพื่อใหเกิดความหวาดวิตกเพียงเพื่อนําไปสูการเริ่มตนของโครงการ  
ทานประธานที่เคารพครับกอนที่ผมจะเริ่ม ผมอยากจะกราบเรียนทานประธานนิดเดียว
ครับวาการเคหะแหงชาติมีเจตนารมณในการเริ่มตนอยางไร เมื่อป ๒๕๑๖ คณะปฏิวัติ 
ได มี ป ระกาศฉบับหนึ่ ง เ รี ยกว า  ฉบับที่  ๓๑๖  เ จตนารมณก็ คื อ  ในอดี ตนั้ น 
มีกรมประชาสงเคราะหดําเนินการชวยเหลือพี่นองผูยากไร ให มีบานพักอาศัย 
แตการดําเนินการนั้นไมเปนเอกเทศมีหลายหนวยงานขึ้นตอหลายกระทรวง ทายที่สุด
คณะปฏิวัติไดมีประกาศขึ้นมาฉบับหนึ่งรวมหนวยงานเกี่ยวกับการสงเคราะหผูยากไร 
และไมมีที่อยูอาศัยใหอยูภายใตการดําเนินการของการเคหะแหงชาติ โดยเจตนารมณของ
การจัดตั้งการเคหะแหงชาติเขียนไวชัดทานประธานครับวา โดยที่คณะปฏิวัติไดพิจารณา
เห็นวาในปจจุบันประชาชนผูมีรายไดนอยและรายไดปานกลางจํานวนมากยังขาดแคลน 
ที่อยูอาศัย และแมวาจะมีหนวยงานทางราชการ องคการของรัฐและของเอกชนหลายแหง
ไดดําเนินการชวยเหลือสําหรับที่อยูอาศัยเพิ่มขึ้นก็ตาม แตการดําเนินการดังกลาวเปนไป
ในลักษณะเอกเทศขาดความรวมมือและประสานงานอยางจริงจัง ทําใหนโยบายของรัฐ 
ในการชวยเหลือประชาชนไมเปนไปตามเปาหมาย จึงไดมีการตั้งการเคหะแหงชาติขึ้น 
เพราะฉะนั้นเจตนารมณชัดเจนของการเคหะแหงชาติก็คือการดูแลผูมีรายไดนอย 
ใหมีที่อยูอาศัย ทานประธานที่เคารพครับ วันนี้การเคหะแหงชาติเดินหนาไปถึงการพัฒนา
อสังหาริมทรัพย ซึ่งผมจําเปนจะตองตั้งเปนขอสังเกตไปยังทานประธานวา กําลัง
ดําเนินการขัดตอเจตนารมณของกฎหมายหรือไมอยางไร ทานประธานที่เคารพครับ
อาคารแฟลตที่เราพูดถึงในญัตติในวันนี้นั้น ตองขออนุญาตเรียกรวม ๆ วาเปนอาคาร
แฟลตดินแดง ตอนที่มีการดําเนินการเปดอาคารแฟลตดินแดงครับ พี่นองชาวดินแดง 
เขาอุตสาหเก็บสมุดคูมือผูเชาไวซึ่งอยูในมือผม เมื่อประมาณป ๒๕๐๗ รัฐมนตรีวาการ 
 



๑๙๙ 
สผ ๒๑/๒๕๕๑ (ส ทั่วไป)             สุภาภรณ ๙๐/๒ 
 
กระทรวงมหาดไทยไดกลาวรายงานกับ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีในขณะนั้นถึงความจําเปน
ในการสรางแฟลตดินแดงขึ้น และทายที่สุดทานประธานมีอยูขอความหนึ่งครับไดระบุ
ความเชื่อม่ันของการสรางแฟลตดินแดงไววา ดานการสรางเปนตึกแบบแฟลตจะคงทน 
อยูไดไมต่ํากวา ๑๐๐ ป และคาซอมแซมก็มีนอยดวยเหตุดังกลาว เดี๋ยวผมจะอภิปราย
ตอไปวาการกอสรางแฟลตดังกลาวนั้นสอดคลองกับคํากลาวของรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทยอยางไร ทานประธานที่เคารพครับ โครงการนี้ที่ผมไดกราบเรียน
เบื้องตนวาเกิดขึ้นดวยเจตนาไมสุจริต และถาเรื่องนี้ผมเชื่อวาพี่นองประชาชนไดรับทราบ
ขอมูลในการอภิปรายวันนี้จะเขาใจขอเท็จจริงไดดียิ่งขึ้น การเคหะแหงชาติไมเคยเปดเผย
ถึงโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพยใหกับประชาชนไดทราบเลย จะขอขอมูลอยางไร 
ก็ไมให และสอดคลองกับสิ่งที่ทานพีระพันธุ  สาลีรัฐวิภาค ไดอภิปรายไปแลววา 
เมื่อประมาณป ๒๕๔๔ ไดจางคณะที่ปรึกษาซึ่งเปนชาวตางประเทศขึ้นมาคณะหนึ่ง 
เพราะมีการคิดวาจะเริ่มฟนฟูพื้นที่สวนนี้ก็ไปจางที่ปรึกษาชาวตางประเทศ จางกัน
มากมายจายเงินเปนมหาศาล สิ่งหนึ่งที่คณะที่ปรึกษาเขาก็ทราบครับวาการที่พี่นอง 
ประชาชนอยูกัน ๙,๐๐๐ กวาครอบครัว  ๙,๐๐๐ กวาหองไมใชเร่ืองงายที่การเคหะแหงชาติ  
จะไปดําเนินการโครงการฟนฟู  แลวก็ขนยายพี่นองประชาชนออกจากพื้นที่ ได 
เพราะฉะนั้นคําแนะนําหนึ่งในปฏิบัติการครั้งนี้ก็คือ การสรางความหวาดกลัวในอาคาร 
ที่พักอาศัยใหกับประชาชน ทานประธานที่เคารพครับมติ ครม. ป ๒๕๔๓ ที่ ฯพณฯ ชวน  
หลีกภัย เปนนายกรัฐมนตรี เปนยันตกันผีใหกับพี่นองประชาชนชาวดินแดงมาตลอด  
ถาไมมีมติ ครม. ฉบับนี้ วันนี้พื้นที่ดินแดงไมเปนอยางที่เปนอยูนี้แนนอน ทานประธาน 
ที่เคารพครับ ผมอยากจะกราบเรียนทานประธานยอนเหตุการณมาใกล ๆ ครับ ------------- 
 
                     - ๙๑/๑ 



๒๐๐ 
สผ ๒๑/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                ประภาลักษณ ๙๑/๑ 
 
ประมาณป ๒๕๔๙ ขบวนการเลวรายที่ไดเร่ิมตนขึ้นเปนรูปรางก็คือ เมื่อวันที่ ๑ กันยายน 
๒๕๔๙ มีการลงหนังสือพิมพในหนังสือพิมพสําคัญ ๆ ทั้งไทยรัฐ เดลินิวส มติชน พาดหัวขาว
เหมือนกันตรงกัน พาดหัวขาวในลักษณะเดียวกันวาแฟลตดินแดงจะถลม พี่นองประชาชน
หวาดวิตก เปนหวงเปนใย อานหนังสือพิมพฉบับนี้เสร็จแลว ไมมีใครกลาเขาไปอยู 
ในหองพัก ทานประธานที่เคารพครับ พอมีขาวฉบับนี้ขึ้นมา ผมเองซึ่งขณะนั้นเปนสมาชิก
สภากรุงเทพมหานคร เขตดินแดง และไดมีโอกาสเปนประธานสภากรุงเทพมหานคร  
เมื่อมันมีขาววาบานของพี่นองประชาชนที่อยูในเขตเลือกตั้งเขาจะถลม ผมอยูเฉยไมได
ครับทานประธาน ผมก็ไดทําการเดินสํารวจอาคารที่มีปรากฏตามหนาหนังสือพิมพวา 
จะเปนอาการอันตรายนั้น ก็ไดเดินสํารวจ ก็ไมปรากฏสิ่งผิดปกติ แตทานประธานที่เคารพ 
ชีวิตของพี่นองประชาชนนั้นเราเสี่ยงไมได ผมไดไปกราบเรียนทานผูวาราชการ
กรุงเทพมหานครใหกองควบคุมอาคาร สํานักงานโยธาของกรุงเทพมหานครเรงเขา
ดําเนินการสํารวจอาคารตามที่ เปนขาววา  มีอันตรายตามที่ เปนขาวจริงหรือไม  
ทานประธานที่เคารพครับ สํานักงานโยธากรุงเทพมหานครนี่เขารับผิดชอบโดยตรงกับ
อาคารในกรุงเทพมหานคร เขามีความตื่นตัวอยางยิ่งครับ หลังจากที่มีขาวลงแลว เขาก็ได
ตั้งคณะกรรมการขึ้นชุดหนึ่งเพื่อตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของอาคารแฟลตดินแดง  
ซึ่งการเคหะแหงชาติและทุกหนวยงานไมเคยพูดถึง การเคหะแหงชาติพูดอยูอยางเดียวคือ 
รายงานของเอไอที แลวเดี๋ยวผมจะกราบเรียนทานประธานวา การเคหะแหงชาติมีเจตนาไมสุจริต
ในการที่จะเผยแพรขอมูลกับประชาชน ไมใชมีสถาบันเดียว เอไอทีที่เขามาสํารวจ 
ความเสียหาย มีกรุงเทพมหานคร และสําคัญที่สุดก็คือวิศวกรรมสถาน ซึ่งถาเมื่อสักครูนี้
ทานรัฐมนตรีไมพูดถึงรายงานของวิศวกรรมสถาน ผมก็จะเสียใจมากวาเปนขบวนการ 
ที่จะปดบังขอเท็จจริงประชาชน แตสิ่งที่รัฐมนตรีไดเรียนที่ประชุมนั้นไมชัดเจน ซึ่งผมจะใช
เวทีนี้ชี้แจงใหประชาชนซึ่งเขาฟงอยูไดทราบวา อาคารของเขาเปนอยางไร ทานประธาน 
ที่เคารพครับ คณะกรรมการชุดนั้นไดดําเนินการสํารวจอาคารทั้งหมดตามที่เปนขาว  
และไดมีมติยืนยันครับวา อาคารทั้งหมดมีความมั่นคงแข็งแรง จะไมเปนอันตราย แตเมื่อได
ทําการสํารวจแลวเห็นวาอาคารมีอายุ ๒๐-๓๐ ป เปนเรื่องปกติที่ตองมีการซอมแซมเปนปกติ  



๒๐๑ 
สผ ๒๑/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                ประภาลักษณ ๙๑/๒ 
 
กรุงเทพมหานครจึงไดทําหนังสือแจงการเคหะแหงชาติวา จากการสํารวจนั้นไมพบ
อันตรายรายแรง เพียงแตวาการเคหะแหงชาติในฐานะเจาของอาคารจะตองดําเนินการ
ซอมแซมตามปกติในการดูแลอาคารของตัวเอง เร่ืองเมื่อเดือนกันยายน ป ๒๕๔๙ ก็เงียบหายไป 
มาปรากฏเปนขบวนการขึ้นอีกครั้งหนึ่งครับ ขบวนการนี้แปลกครับ จะอาศัยจังหวะที่คิดวา
เหมาะสมที่จะโหมลุกเพื่อใหไดดําเนินการตามโครงการนี้ และในชวงพฤษภาคม ๒๕๕๐  
ก็มีการประกาศในหนาหนังสือพิมพอีกครั้งหนึ่งวา อาคารแฟลตดินแดงจะถลม ทานประธาน 
ที่เคารพ คราวนี้ครับ ผมเองขออนุญาตมีเอกสารอยูในมือ เพราะวันนี้พี่นองชาวดินแดง
ควรจะไดรับทราบขอเท็จจริงวา บานที่ เขาอยูนั้นมีความมั่นคงแข็งแรงเหมือนกับที่ 
การเคหะแหงชาติไดออกขาวใหกับประชาชนหรือไม การเคหะแหงชาติปดบังขอเท็จจริง 
ที่ประชาชนควรจะทราบหรือไม ทานประธานที่เคารพครับ ขบวนการของกรุงเทพมหานคร
เม่ือไดทราบวา มีการออกขาววาอาคารจะชํารุด ก็ไดมีการดําเนินการอีกครั้งหนึ่งครับ  
ผมขออนุญาตทานประธานที่จะเรียนใหทราบ เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม เร่ืองที่มันเกิดขึ้น 
ทานประธานดูนะครับวามันแยบยลขนาดไหน  หลังจากที่เ ร่ืองเงียบหายไป คราวนี้ 
โดยรั ฐบาลที่ ไม ได มาจากการเลื อกตั้ ง  ขออนุญาตเอ ยนาม  ซึ่ งผมผิ ดหวั งมาก  
พลเอก สุรยุทธ  จุลลานนท ไดยืมมือกระทรวงมหาดไทย การเคหะแหงชาติทําหนังสือขึ้นมา 
ฉบับหนึ่ งส งไปที่ ผู ว าราชการกรุ งเทพมหานคร  จดหมายฉบับนี้ ถ าดู เผิ น ๆ แล ว 
มันก็เปนเรื่องปกติของจดหมายทางราชการ แตมันแฝงนัยที่สําคัญครับวา จะใชขบวนการ
เร่ืองความไมม่ันคงแข็งแรงกับพี่นองประชาชนอีกครั้งหนึ่ง และยืมมือกรุงเทพมหานคร 
มาดําเนินการ จดหมายฉบับนี้บอกครับวา อาคารตามที่ไดมีการสํารวจนั้น เปนรายละเอียด 
อยูบนหนังสือ ผมจะไมเสียเวลาสภาแหงนี้มาก ------------------------------------------------ 
 
                            - ๙๒/๑ 
 
 



๒๐๒ 
สผ ๒๑/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)              จงถนอม ๙๒/๑ 
 
แตทายที่สุดครับ ขมวดกอนที่จะจบสิ้นจดหมายฉบับนี้วาขอใหทาน คือกรุงเทพมหานคร
ในฐานะเจาพนักงานทองถิ่นตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารดําเนินการ 
ตามอํานาจหนาที่ มาตรา ๔๖  มาตรา ๔๖ ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ป ๒๕๒๒ 
คืออะไรครับทานประธาน คือให กทม. ไปประกาศวา อาคารแฟลตดินแดนเปนอาคาร
อันตรายที่จําเปนจะตองอพยพโยกยายประชาชนออกจากอาคารดังกลาว และตองทํา
แผนอพยพใหเปนไปตามกฎหมายควบคุมอาคาร ทานประธานเห็นไหมครับ ไปใชหนังสือ
จากกระทรวงมหาดไทย ไมมีใครทราบครับ เพราะเปนหนังสือที่สงภายในสําหรับ 
หนวยราชการดวยกัน หลังจากนั้นทานประธาน เมื่อกรุงเทพมหานครไดรับหนังสือ 
ในฐานะเจาพนักงานทองถิ่น กรุงเทพมหานครโดยสํานักงานเขตซึ่งมีพื้นที่อาคารแฟลต 
อยู ในพื้นที่ ก็ ไดทําการตั้ งคณะกรรมการขึ้นอีกชุดหนึ่ ง  เดิม เคยสํารวจไปแลว 
เมื่อเดือนกันยายน ๒๕๔๙  เมื่อทางกระทรวงมหาดไทยมีหนังสือมาก็ตองตั้งตามที่
กระทรวงมหาดไทยรองขอ และไดมีการขอใหหนวยงานอื่นไมวาจะเปนวิศวกรรมสถาน
เขารวมเปนกรรมการดวย ทานประธานที่เคารพ คณะกรรมการชุดนี้ก็ไปดําเนินการ  
ในขณะเดียวกันกรุงเทพมหานครโดยเขตดินแดนไดทําหนังสือถึงการเคหะแหงชาติ  
๓ ฉบับ สอบถามไปที่การเคหะแหงชาติวา ตามที่ทานไดแจงวาแฟลตของการเคหะ
แหงชาตินั้นมีอันตรายจนอาจจะเกิดอันตรายเกี่ยวกับชีวิตและทรัพยสินของประชาชน  
ถึงขั้นจะตองใหประกาศเปนพื้นที่สีแดง ขอใหทานในฐานะเจาของอาคารชวยชี้แจง 
ความเสียหายหรือมารายงานผลที่จะกอใหเกิดความเสียหาย  ในการที่จะขอให 
เจาพนักงานทองถิ่นออกประกาศตามมาตรา ๔๖  ๓ ฉบับ การเคหะแหงชาติไมตอบเขา
ครับวา ความเดือดรอนหรืออันตรายที่อางวาจะถลมนั้นเปนอยางไร เมื่อไมตอบ
กรุงเทพมหานครก็ตั้งคณะกรรมการขึ้นไปพิจารณาตรวจสอบอาคาร เมื่อวันที่ ๒๙ 
มิถุนายน ๒๕๕๐ คณะกรรมการชุดนี้ไปดําเนินการตรวจสอบอาคารครับ แลวก็ได 
มีการรายงานผลเมื่อวันที่  ๑๐  สิงหาคม  ๒๕๕๐  เ รียน  ผู อํานวยการเขตดินแดง 
ตามที่คณะกรรมการไดพิจารณาตรวจสอบอาคารดังกลาวเมื่อวันที่ ๑๓ ถึงวันที่ ๑๘ 
กรกฎาคม ๒๕๕๐ มีความเห็นอยางนี้ทานประธานครับ จากการตรวจสอบอาคารแฟลต 
 



๒๐๓ 
สผ ๒๑/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)             จงถนอม ๙๒/๒ 
 
ที่ ๑-๘  และแฟลตที่ ๒๑-๓๒ พบวาสภาพทั่วไปของอาคารมีสภาพเกาชํารุดแตกราว  
มีคอนกรีตหลุดรวงบางสวน จากการตรวจสอบบริเวณอาคารแฟลต ๑-๘  แฟลต ๒๑-๓๒ 
พบวาพื้น คสล. ชนิดวางบนดินมีการทรุดตัวแตกราว แตไมพบการทรุดตัวของเสา 
และฐานราก เพราะฉะนั้นคณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวาอาคารดังกลาวสามารถ
ซอมแซมบํารุงรักษาใหอยูในสภาพดีได จึงไดแจงการเคหะแหงชาติใหดําเนินการนะครับ 
ระบุไวเลยครับวาฐานรากที่สําคัญนั้นไมมีปญหา สามารถดําเนินการซอมแซมไดเปนปกติ
เหมือนอาคารทั่ว ๆ ไป นี่คือสิ่งที่ผมอยากจะกราบเรียนทานประธานวา หนวยงานของ 
รัฐคือ เจาพนักงานทองถิ่นไดไปดําเนินการสํารวจ ดําเนินการทุกอยางถูกตอง นี่เปน
เอกสารชิ้นหนึ่ งที่การเคหะแหงชาติไม เคยหยิบยกเรื่องของการทําสํารวจของ
กรุงเทพมหานคร ซึ่งเปนเจาพนักงานทองถิ่นตามกฎหมายขึ้นมากลาวอางเลยแตประการ
ใด การเคหะแหงชาติหยิบยกแต เอไอที ซึ่งเดี๋ยวผมจะกราบเรียนทานตอไป 
  มีจดหมายอยูฉบับหนึ่ งครับทานประธาน  พอการเคหะแหงชาติ 
โดนกรุงเทพมหานครรุกหนักครับ ในวันที่ประมาณเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๐ การเคหะแหงชาติ 
บอกขณะนี้ก็กําลังดําเนินการโดยมอบเอไอที แตวาในขณะเดียวกันก็ขอความรวมมือจาก  
สภาวิศวกรและวิศวกรรมสถานเขารวมตรวจสอบพื้นที่ และใหความเห็นเพิ่มเติม นี่เปน
ประเด็นสําคัญทานประธานที่ผมอยากจะกราบเรียนทานวา การเคหะแหงชาติปดบังขอเท็จจริง 
ที่ประชาชนควรจะไดรับทราบ และเปนเรื่องสําคัญกับชีวิตและทรัพยสินของเขา วันหนึ่ง 
เมื่อทานเห็นวาเอไอทีมีมติหรือมีความเห็นไปในทิศทางเดียวกับทาน ทานก็ใชเอไอที  
แตเมื่อกระแสทางสังคมไมรับผลเอไอที ทานก็อางวาจะเอาวิศวกรรมสถานเขามาดวย ---- 
 
                            - ๙๓/๑ 



๒๐๔ 
สผ ๒๑/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                  สิริพร ๙๓/๑ 
 
ฉบับนี้ยืนยันครับวาการเคหะแหงชาติไปติดตอวิศวกรรมสถานเขามา แตการเคหะ
แหงชาติไมเคยอางผลสํารวจของวิศวกรรมสถานตอพี่นองประชาชน หรือสาธารณชนเลย 
เพราะอะไรทราบไหมครับทานประธาน เพราะวิศวกรรมสถานเขายืนยัน และขอมูล 
ที่เขาไปพิจารณานั้นไดตอบกลับเอไอทีอยางชัดเจน และเดี๋ยวผมจะเรียนทานตอไปวา  
ผมตั้งขอสังเกตวาทําไมเอไอทีถึงรายงานความเสียหายตรงตามเจตนารมณของ 
การดําเนินการกอสรางโครงการฟนฟูเมืองดินแดง เพราะมีเจาหนาที่ที่เกี่ยวของดวย
หรือไม ทานประธานที่เคารพครับ สิ่งที่อยูในมือผมคือ รายงานสรุปสําหรับผูบริหาร 
หมายถึงวาคนที่จะเห็นรายงานฉบับนี้ได คือผูบริหารการเคหะแหงชาติเทานั้น รายงานนี้
คือรายงานโดยวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ รายงานการสอบ
ทานปญหาและตรวจสอบเพิ่มเติมโครงการอาคาร ๑-๘ และ ๒๑-๓๒ เคหะชุมชนดินแดง 
๑ เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๐ ทานประธานที่เคารพครับ การเคหะแหงชาติไมเคย 
หยิบยกรายงานฉบับนี้ขึ้นมาชี้แจงใหประชาชนทราบ ผมจะขออนุญาตทานประธาน 
จําเปนจะตองอานจริง ๆ ครับ เพราะพี่นองประชาชนที่เขตดินแดงเขายังมีความวิตกวา 
อาคารที่เขาอยูมีความมั่นคง แข็งแรงหรือไม แตเมื่ออานรายงานฉบับนี้แลว พี่นอง 
ชาวดินแดงและทานรัฐมนตรีเองจะไดเขาใจตรงกันวา อาคารของแฟลตดินแดงนั้น 
มีความมั่นคงแข็งแรงขนาดไหน จากการสอบทานรายงานการตรวจสอบของเอไอที  
เขายันเลยนะครับวา เขาสอบทานรายงานตรวจสอบเอไอทีดวย และของกรมโยธาธิการ
และผังเมือง ซึ่งคณะกรรมการไดสุมตรวจอาคารในทางวิศวกรรมเชิงลึก และไดใช 
การตรวจสอบอาคารทางเอเอสซีจี (ASCG) ขอรายงานดังนี้ วันที่ ๒๑ พฤษภาคม คณะทํางาน 
ไดทําการเดินตรวจสอบความเสียหายทางกายภาพดวยสายตา วิซซวล อินสเปกชั่น 
(Visual inspection) ของอาคารหมายเลข ๑-๘ และหมายเลข ๒๑-๓๒ พบวาความเสียหาย  
ที่เกิดขึ้นสวนใหญมาจากความชื้น ซึ่งบริเวณที่พบหลัก คือปลองทิ้งขยะ พื้นกันสาด  
พื้นหองน้ํา สําหรับโครงสรางสวนอื่นอยูในเกณฑปกติ มีการชํารุดที่โครงสรางสําคัญบาง
ในบางจุด แตคณะทํางานไมพบสิ่งบอกเหตุใดที่แสดงถึงความไมม่ันคงอยางมากของอาคาร  
ที่จะทําใหอาคารเกิดการถลมลงมาได  ๖.๒ วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๐ คณะทํางานไดทํา 
 



๒๐๕ 
สผ ๒๑/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                  สิริพร ๙๓/๒ 
 
การตรวจสอบอาคารหมายเลข ๒ เพื่อทําแผนผังแสดงความเสียหาย ซึ่งจะขออนุญาตนะครับ 
เสียหายเฉพาะจุด จุดที่พบคือบริเวณโครงสรางที่มีการสัมผัสกับน้ําหรือความชื้น ก็คือ 
บริเวณปลองขยะ อยางที่ไดมีการพูดจากัน ผลการตรวจวัดระเบียนการทรุดตัวของอาคาร 
ทานประธานฟงใหดีนะครับ ไมพบวาอาคารทั้ง ๒๐ หลัง มีการทรุดตัวผิดปกติแตอยางใด 
ซึ่งสอดคลองกับผลการตรวจสอบทางกายภาพ สําหรับรอยราวลักษณะเฉียง ๔๕ องศา  
ที่ตามรายงานของเอไอทีระบุวาอาจมีสาเหตุจากการทรุดตัวนั้น จริง ๆ แลวไมใชรอยราว
จากการทรุดตัวไมเทากัน แตมีสาเหตุจากการยืดขยายตัวของโครงสรางชั้นที่ ๕  
อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ ซึ่งจะสังเกตไดวารอยแตกราวบริเวณดังกลาว 
พบที่บริเวณหัวและทายในชั้นบนสุดของอาคารเทานั้น เนื่องจากในบริเวณที่สามารถ
ขยายตัวไดงาย โดยไมพบในบริเวณชั้นลางของอาคาร ซึ่งหากเปนรอยราวจากการทรุดตัว
จะตองพบที่ชั้นลางดวย การขุดตรวจสอบฐานรากอาคารหมายเลข ๒ พบวาเสาเข็ม 
ที่ใชเปนเสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน ขนาด ๑๘ คูณ ๑๘ เซนติเมตร ความยาว ๒๐ เมตร จํานวน 
๒ ตนตอฐาน อยูในสภาพสมบูรณดี ซึ่งสันนิษฐานวา เสาเข็มดังกลาวผลิตโดยบริษัท
ผลิตภัณฑและวัสดุกอสรางซีแพ็ค (CPAC) ในสมัยกอน โดยมีคากําลังรับน้ําหนักปลอดภัย  
อยูที่ ๒๕–๓๐ ตัน ทานประธานครับ ตอไปนี้ผมจะใหทานประธานดูวา ผลการสํารวจ 
ซึ่งยืนยันชัดเจนวามีความมั่นคงแข็งแรง ๖.๕ ผลที่ไดจากการตรวจสอบความแข็งแรง 
ของคอนกรีตโครงสราง โดยวิธีไมทําลายอุลตราโซนิก พัลซ เวโลซิตี้ เทสท จํานวน ๓๒ จุด  
พบวาคอนกรีตมีคุณภาพอยูในเกณฑปานกลางถึงดีมาก มีคาความเร็วของคลื่นที่วิ่งผาน 
โครงสรางคอนกรีตอยูในชวง ๓,๔๐๐-๔,๒๐๐ เมตรตอวินาที---------------------------------- 
 

- ๙๔/๑ 



๒๐๖ 
สผ ๒๑/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)               พรภิมล ๙๔/๑ 
 
ทานประธานที่เคารพครับ เขาทํากราฟ (Graph) มาดวยครับวา ความสัมพันธระหวาง
คอนกรีตกับความเร็วคลื่นที่วิ่งนั้น ถาต่ําตองต่ํากวา ๒,๕๐๐ ถาพอใชหมายถึงวา 
เปนคอนกรีตที่ไมมีปญหา ๒,๕๐๐–๓,๐๐๐ ถาปานกลาง ๓,๐๐๐– ๓,๕๐๐ ถาดี 
๓,๕๐๐–๔,๐๐๐  ดีมากคือเกินกวา ๔,๐๐๐ การทดสอบในลักษณะนี้มีคาเกินถึง  
๔,๒๐๐ เมตร นั่นแสดงวาปญหาเรื่องความแข็งแรงของคอนกรีตไมมีปญหาเลย  
และมีคุณภาพดีกวามาตรฐานดวยซ้ําไป ทานประธานที่เคารพครับ ผลการเจาะแทง 
เก็บตัวอยางคอนกรีต  ซึ่ งในการตรวจสอบทั้ งหมด  ผมจะยกตอนทายนะครับ  
ดังนั้นในการออกแบบจึงกําหนดใหคาแฟกเตอร (Factor) เทากับ ๔๕ กิโลกรัมตอตาราง 
เซนติเมตร ซึ่งถาเราคํานวณยอนกลับจะพบวากําลังอัดประลัยของคอนกรีตที่ใชในการกอสราง 
จะมีคาประมาณ ๑๒๐ กิโลกรัมตอตารางเซนติเมตร ดังนั้นผลการสํารวจตรวจอาคาร 
เราพบวา คาคอนกรีตในเกณฑสูงกวามาตรฐานของวัสดุที่ใชในขณะนั้น ในการตรวจสอบนี้ 
ไดนําตัวอยางของเหล็กเสริมโครงสรางจากบริเวณที่มีการผุกรอนอยางเห็นไดชัดกับ 
ในบริเวณใกลกัน ซึ่งยังไมปรากฏความเสียหายมาทําการสํารวจ พบวาเหล็กเสริมที่ได
บริเวณที่เสียหายเกิดการผุกรอน ๑๗.๗ เปอรเซ็นต เหล็กเสริมจากบริเวณใกลกันมี 
การผุกรอน ๑.๒ เปอรเซ็นตเทานั้น ซึ่งเมื่อนําตัวอยางเหล็กเสริมไปทดสอบรับแรงดึงพบวา 
กําลังแรงดึงของเหล็กเสริมอยูในสภาพดีไดคาที่สูงกวาคามาตรฐาน ทําไมการเคหะแหงชาติ  
ไมเอารายงานฉบับนี้แจงใหประชาชนทราบละครับ เขาจะไดอยูบานของเขาดวยความสบายใจ 
ทําไมถึงยังไปออกขาววาตึกจะถลม ทั้ง ๆ ที่วิศวกรรมสถานเปนคนรายงานขอเท็จจริง
ทั้งหมดนี้ใหกับการเคหะแหงชาติ ทานประธานที่เคารพครับ ใครที่ไมมีบาน ใครที่ไมเปน
คนยากไร ไมเขาใจหรอกครับ หลายคนออกมาพูดครับวา คาเชามันถูกไป ทานตองเปน 
คนที่มีรายไดนอย ทานตองมีปญหาในครอบครัว คาเชาเดือนละ ๘๐๐ บาท ๙๐๐ บาท  
ก็เปนปญหาหนักสําหรับคนที่เปนผูดอยโอกาสในสังคม และโดยเฉพาะปญหาเศรษฐกิจ
ในปจจุบัน วันนี้ทานทราบไหมครับวา ขบวนการสรางวาตึกจะถลมเกิดขึ้นตรงกับรายงานเสนอ 
ของคณะกรรมการที่ปรึกษาเมื่อป ๒๕๔๔ ที่การเคหะแหงชาติจาง ทําไมครับทานประธาน 
ทําไมจะตองสรางเรื่องตึกถลมที่ดินแดง มันมีคําตอบครับ เพราะถาไปดําเนินการตามมติ  
 



๒๐๗ 
สผ ๒๑/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)               พรภิมล ๙๔/๒ 
 
ครม. ที่สมัย ฯพณฯ ชวน หลีกภัย เมื่อป ๒๕๔๓ ทํากันไมได เพราะตองไปสอบถามความเห็น 
ของประชาชน ตองใหประชาชนเห็นดวย จะตองมีคาเชาที่ประชาชนรับไดตามเกณฑเฉลีย่ 
ตามรายไดที่เขาไดรับอยู มีขบวนการมากมายที่จะรองรับผลประโยชนของประชาชน 
เพราะรัฐบาลสมัยนั้นรูดีครับวา โครงการใหญ ๆ ขณะนี้ถาไมออกเปนมติ ครม. มาปกปอง 
ประโยชนของประชาชนไวกอน ทายที่สุดประชาชนจะเสียหายครับ และเสียประโยชน 
เพราะฉะนั้นเมื่อไมสามารถเอาประชาชนออกจากพื้นที่ได ทางเดียวครับก็คือ สรางเรื่อง 
ที่จะทําใหประชาชนหวาดวิตกและออกจากพื้นที่ เมื่อออกจากพื้นที่ไปเมื่อไร อํานาจ 
ในการตอรองของประชาชนก็ลดลง มติ ครม. ที่ใชบังคับในป ๒๕๔๓ จะมีผลตอไปหรือไม 
นี่คือสิ่งที่ขบวนการเหลานี้มองเห็น ทานประธานที่เคารพครับ การเคหะแหงชาติเมื่อสักครูนี้ 
ทานรัฐมนตรีบอกวากําลังทําความเขาใจกับประชาชน ทําไมละครับการเคหะแหงชาติ 
ก็เปนผูใหเชา มีสํานักงานอยูในพื้นที่แลวก็รูจักผูเชาทุกราย ทําไมการเคหะแหงชาติ 
ทําความเขาใจกับประชาชนไมได เพราะพี่นองประชาชนมีความรูสึกวาการเคหะแหงชาติ
มาดวยมืออันไมสุจริต มาดวยผลประโยชนที่แอบแฝง โดยสรางปญหาความเดือดรอน
ใหกับเขา จะยายเขาออกไปจากที่ที่เขาอยู -------------------------------------------------------- 
 
                  - ๙๕/๑ 
 



๒๐๘ 
สผ ๒๑/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)               ยุพเยาว ๙๕/๑ 
 
ทานบอกวาใหยายไปอยูบานเอื้ออาทร ทานตองคิดครับ คน ๙,๐๐๐ กวาครอบครัว  
ทานจะยายเขาไปไหน  ยายเขาไปแลวเขาจะทํางานที่ไหน  ลูกเมียจะอยูอยางไร  
ลูกจะเรียนหนังสือที่ไหน คารถที่ทานไปสรางบานเอื้ออาทร วันนี้เขาคืนบานกลับหมด 
เพราะไมสามารถใชชีวิตประจําวันไดตามปกติ ทานตองยอมรับ และแฟลตดินแดง 
มีประชากรอาศัยอยูหลายหมื่นคนเปนวิถีสังคม เปนประเพณีปฏิบัติ เปนสังคมที่เขา 
อยูกันมานาน ทานไปทําลายสังคมแบบนี้ไดอยางไร ทานมีหนาที่ตองสรางบาน ตองหา
บานใหกับผูมีรายไดนอยอีกมาก ทานยังตองมีภาระรับผิดชอบประชาชนที่เขาดอยโอกาส
ในสังคมอีกมากมายมหาศาล ทําไมทานถึงตองกระตือรือรนที่จะทําโครงการนี้ใหเสร็จ  
มีเหตุผลอยางเดียวที่ผมเคยกราบเรียนทานประธานไปแลว เพราะทานไปทําโครงการ 
เอื้ออาทร โครงการนี้ทานเปนคนทํา ทานไดเปรียบเอกชนมากมาย ความจริงโครงการ 
เอื้ออาทรถาใหเอกชนทั่วไปทําเขาก็ทําได แตการเคหะแหงชาติได รับฉันทานุมัติ 
จากรัฐบาล ไดเงินสนับสนุนตอหลัง ๓๐,๐๐๐ บาท ทานยังทําขาดทุนเกือบแสนลานบาท 
แลวถาโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพยตรงนี้ ผมทราบวาทานตองไปขอรัฐบาลค้ําประกัน
เงินกู ๒๐,๐๐๐ กวาลานบาท ทานไมมีเงินในกระเปาครับวันนี้ ทานเกือบจะอยูในสภาพ
ลมละลาย มีการพูดกันในการเคหะแหงชาติวา ถาการเคหะแหงชาติไมดําเนินโครงการ
ขนาดใหญภายในระยะเวลา  ๒–๓  ป  การเคหะแหงชาติจะเขาสูการลมละลาย 
เพราะฉะนั้นการเคหะแหงชาติจึงตองดูวาพื้นที่ใดในความครอบครองของการเคหะ
แหงชาติมีศักยภาพในการทําเงินสูงสุด ทายที่สุดทานก็หยิบริมถนนวิภาวดี ริมถนนอโศก
ดินแดง ทานพีระพันธุไดเรียนทานแลววาเดิมทานกระตือรือรนวา ๒๑-๓๒ จะถลม  
อดีตผูวาการการเคหะแหงชาติเคยตอบผมครับ ผมถามวาแฟลตรอยกวาแฟลตทําไม 
ถึงจะถลมที่ ๒๑-๓๒ กับ ๑-๘ ทานตอบไวนาฟงครับ ทานตอบวาเปนเพราะวาปริมาณรถ
ที่วิ่งในวิภาวดีมีมากจึงเกิดการสั่นสะเทือนทําใหอาคารแฟลตดังกลาวทรุดโทรมเร็วกวา
ปกติ เอาละครับผมก็ฟงทาน ตอนนั้นผมไมมีขอมูลทางวิชาการที่จะมายืนยันกับทาน  
ผมก็ตองฟงทาน แตวันนี้โครงการที่การเคหะแหงชาติจะเริ่มเร็วที่สุดไมไดอยูที่ ๒๑-๓๒ 
ไมไดอยูที่ ๒๑-๘ แตไมอยูที่ ๙-๒๐ ซึ่งเพิ่งจะมีการสรางถนนจตุรทิศขาง ๆ เมื่อไมกี่ปนี้  
 



๒๐๙ 
สผ ๒๑/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)              ยุพเยาว ๙๕/๒ 
 
ทําไมความเสียหายมันกระโดดขามไดเหมือนที่ทาน ส.ส. พีระพันธุทานไดพูดไว  
นั่นแสดงว าท านหยิบยกเอาสิ่ งที่ ท านไดประโยชนสู งสุดโดยทานไมคํ านึ งถึ ง 
ความเดือดรอนของพี่นองประชาชน ทานประธานที่เคารพครับ ทานเหยียบย่ําหัวใจของ
คนจน ทานสรางขบวนการโฆษณาชวนเชื่อมากมาย ทานจัดสัมมนาพาคนพี่นองในแฟลต
ดินแดงไปสัมมนาตางจังหวัดเพื่อโนมนาวใหเขาเห็นดวยกับทาน ทานรูไหมครับวาทานจัด
โครงการไปสัมมนามากขนาดไหน ผมอยูดินแดงผมแปลกใจครับ รถทัวรออกทุกวัน วันละ
บัส (Bus) ๓ บัส ออกทุกวันจริง ๆ เปนเวลา ๔-๕ เดือน งบประมาณในการสัมมนา 
ทานกลับไปดูสิครับการเคหะแหงชาติดําเนินการเรื่องนี้หลายรอยลานบาท ทําไมทาน 
ไมเอางบสัมมนาเหลานั้นมาแกไขปญหาความเดือดรอนของอาคารของที่พักของเขา  
ถาวันนั้นเขาทราบวาเงินที่เอาเขาไปสัมมนา สามารถมาแกไขปญหาความเดือดรอนของ
เขาได  เขาไมไปหรอกครับ  ทานประธานที่ เคารพครับ  ผมถึงกราบเรียนทานวา 
ตลอดระยะเวลาที่ผานมา เราไมมีโอกาสที่จะนําขอมูล ขอเท็จจริงมาใหกับพี่นอง
ประชาชนไดทราบ  วันนี้แมวาญัตตินี้จะเลื่อนมาหลายครั้ ง  วันนี้ก็ เปนโอกาสดี 
ที่ไดเขาสูสภาและผมเชื่อวาพี่นองประชาชนไมเฉพาะเขตดินแดง พี่นองการเคหะแหงชาติ  
ที่อยูคลองเตย  คลองจั่น  หลักสี่  ทานตองระวัง  ถาการเคหะแหงชาติดําเนินการ 
ในลักษณะอยางนี้ได ทานโดนแนนอน ------------------------------------------------------------- 
 

- ๙๖/๑ 



๒๑๐ 
สผ ๒๑/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)               ณัฐชนก ๙๖/๑ 
 
ที่ผมกราบเรียนทานวาทานย่ํายีหัวใจของพี่นองประชาชนและทํากันเปนขบวนการ  
ผมเคยไปออกรายการทีวีรายการหนึ่ง ไดเจอกับบอรด (Board) ของการเคหะแหงชาติ 
เมื่อสมัยรัฐบาลสุรยุทธ จุลานนท ทานเชื่อไหมครับ บอรดทานนี้ เปนนักวิชาการ 
ซึ่งผมคาดหวังวาจะทําหนาที่ เพื่อปกปองผลประโยชนของพี่นองประชาชน วันนั้น 
ไปออกรายการดวยกันเรื่องแฟลต เปนนักวิชาการดวยครับ สิ่งแรกที่พูดเลย ผมถามวา
แฟลตยังไม อันตรายขนาดนั้นทานทุบทําไม  ทานตอบผมวาอยางไรรู ไหมครับ  
อยางไรก็ตามการเคหะแหงชาติจะตองทุบแนนอน นั่นคือสิ่งที่ผมไดทราบเจตนารมณของ
การเคหะแหงชาติวาเขาไมมีทางเดินอยางอื่น นอกจากทุบแฟลตดินแดง ทานประธาน 
ที่เคารพครับ ผมจะกราบเรียนทานวา ทานอยาเอาบทความอยางนี้มาใส ทานอยาเอา
บทความอยางนี้ไปโฆษณาชวนเชื่อ เพราะนั่นหมายถึงทานตอกย้ําและทานกําลังดูถูก 
พี่นองประชาชน  ผมจะไม เอยนามคนที่ เขียน  แตผมผิดหวังครับทานประธาน  
เขียนบทความแลวก็อยู ในเอกสารของการเคหะแหงชาติที่ ไปแจก  เปนประธาน
คณะกรรมการมูลนิธิประเมินคาทรัพยสินแหงประเทศไทยเขียนบทความไว ถาทานอาน
ทานจะรูสึกเหมือนผมครับ  เหตุผลที่ควรขอใหชาวแฟลตดินแดงยายออก  ไดแก  
ผมจะไมพูดขางหนานะครับตอนตนเขียนวาอยางไร ที่ผานมาคาเชาถูกมาก ไมเกิน  
๖๐๐ บาทยังไมพอคาดูแลชุมชน การเคหะแหงชาติตองแบกภาระคาดูแลเพิ่มเติมใหอีก 
ดังนั้นจึงเทากับไดอยูฟรี โดยอยูมา ๔๒ ปหรือสองชั่วอายุคนแลว สมควรที่จะคืนสมบัติ
ของแผนดินใหแกสวนรวม  ทานเขียนคํานี้ ไดอยางไร  ทานไม เปนคนเชาบาน 
ที่แฟลตดินแดง ทานไมเปนคนยากจนเหมือนคนที่ดินแดง ทานไมรูหรอกวาความเสียหาย 
ความเดือดรอนเขามีแคไหน ขอ ๒ ครับ ถานําแฟลตเหลานี้ไปใหเชาตอคงไดคาเชา 
เดือนละ ๓,๐๐๐ กวาบาท แสดงวาแตละปแตละเดือนที่ผานมาผูครอบครอบครองคือ 
หมายถึงผูเชาแฟลตไดกําไรจากทรัพยสมบัติของแผนดินเปนเงินนับลานบาทแลว 
วันนี้จึงควรพอ การเคหะแหงชาติเอาเอกสารอยางนี้ไปใชประชาสัมพันธโฆษณาชวนเชื่อ 
ไดอยางไร ทานไปดาพี่นองประชาชน วันหนึ่งที่เขามาอยูกับทาน วันนั้นที่พื้นที่ดินแดง 
ไมได เจริญอยางวันนี้  เขาตองอยูทามกลางกองขยะ  เหม็น  ตากผาก็ไมไดครับ  
 



๒๑๑ 
สผ ๒๑/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)               ณัฐชนก ๙๖/๑ 
 
เสื้อนี่ เหม็นไปหมด ดําไปหมด กวาจะนั่งรถถึงบานตองนั่งรถเมลผานถนนขรุขระ 
เปนฝุนแดงที่เขาเรียกวาดินแดง ๔๐ ปที่แลวเขาอดทนเพราะเขาไมมีที่ไป และรัฐบาล 
เห็นความเดือดรอนจึงสรางอาคารการเคหะใหเขา วันนี้ทานเอานักวิชาการอยางนี้ 
มาเหยียบย่ําคนดินแดงไดอยางไร มาเหยียบย่ําคนจนเขาไดอยางไร วันนี้ทานพูดอีกครับ
ประชาชนทั่วไปไมเคยโชคดีได แลวทานก็วงเล็บอภิ แลวตอดวยคําวา สิทธิ์ แบบนี้  
เดี๋ยวผมจะอานใหจบกอนนะครับ เพราะตองเก็บหอมรอมริบไปหาซื้อบานที่มักอยู 
นอกเมืองไกล ๆ เพื่อใหไดราคาถูก ชาวบานทั่วไปตางตองตื่นแตเชามาทํางานสงลูกหลาน 
ทานเขียนวาคนดินแดงไดอภิสิทธิ์ แตทานไปวงเล็บคําวา อภิ ออกมาจากคําวา สิทธิ์  
มันมีความหมายชัดเจนครับ ทานกําลังเขียนเพื่อพาดพิงใคร สิ่งที่พวกผมเรียนทาน 
มาตลอดวาการเคหะแหงชาติอยาเลนการเมือง ตองดูแลปญหาของพี่นองประชาชน วันนี้
ขบวนการตาง ๆ มากมายที่เกิดขึ้น ผมกราบเรียนวาการเคหะแหงชาติตองกลับไปทบทวน
บทบาทตัวเองใหดอกเตอรทานนี้ ผมจะไมอานตอเพราะอานไมไหวจริง ๆ มีวุฒิภาวะ 
แคไหนครับทานประธาน  ตัวเองทําหนาที่ เ ร่ืองประเมินสินทรัพยหรือที่ดินก็ไมได
หมายความวาจะเหยียบย่ําคนที่เขาไมมีบาน และเขามามีบานนั้นเขาไดรับสิทธิจาก
รัฐบาลที่มอบใหเขา เขาไมไดไปโกงใครมา เขาไมไดไปใชอภิสิทธิ์ตรงไหนเพื่อใหได 
ที่เหลานี้ เพราะฉะนั้นผมกราบเรียนทานประธานวา ตราบใดที่การเคหะแหงชาติ 
ยังไมตั้งธงของตัวเอง พูดความจริงกับประชาชน แสดงความเห็นใจและความเดือดรอน 
ที่พี่นองประชาชนไดรับ ------------------------------------------------------------------------------- 
 

           - ๙๗/๑ 
 



๒๑๒ 
สผ ๒๑/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                สาริศา ๙๗/๑ 
 
วันนี้ เจาหนาที่หลายสวนมีรายงานที่ผมแบบผมไมอยากพูดถึง กรุงเทพมหานคร 
ไปดําเนินการสํารวจความเสียหายก็ไปสอบถามเจาหนาที่ระดับสูงของการเคหะแหงชาติ  
เร่ืองความเสียหายของแฟลตดินแดง ผูบริหารระดับสูงนี้ตอบวาไมสามารถใหขอมูลได  
เพราะเกรงวาจะขัดตอผูบริหาร ทานเห็นไหมครับ แสดงวาขอมูลเร่ืองแฟลตที่เสียหายนั้น  
มันเปนจริงหรือไม ผมถึงกราบเรียนทานประธานวาอยาเอาผลประโยชน วันนี้ถาพีระพันธุ 
สาลีรัฐวิภาค ผมและพวกเราหลาย ๆ คนไมตอสูกับการเคหะแหงชาติมาตลอด วันนี้ 
เปนพื้นที่พัฒนาอสังหาริมทรัพยในพื้นที่ดินแดงไปแลวครับ เมื่อสักครูนี้และทานสรรเสริญ
ซึ่งดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของในการดูแลเรื่องปญหาเศรษฐกิจตาง ๆ ก็มาชวยกัน  
ทานรูไหมครับวา เดิมทานจะทําอะไรบาง พี่นองคนแฟลตไมมีสิทธิอยูหรอกครับ แตเพราะ
การตอสูและพยายามที่จะเปดเผยขอเท็จจริงที่การเคหะแหงชาติมีเจตนาแอบแฝง วันนี้
ทานรัฐมนตรีถึงไดมาพูดคําวา จะทําโครงการโดยไมคํานึงถึงผลประโยชน วันนี้เปนวันแรก 
ที่ผมไดยินจากรัฐมนตรี ผมกราบเรียนวาบานของทุกคนเขาอยากอยูใหดี อยากไดรับ 
การดูแล และเขาเปนสวนหนึ่งที่ควรไดรับการดูแลจากรัฐ ทานตองใหความจริงใจกับเขา 
อยาใชนักวิชาการบางคนที่ไปหลบหลูเกียรติไปทําลายศักดิ์ศรี ไปดูถูกเหยียดหยามเขา 
อยาใชกระบวนการที่คิดวา เขาเปนเพียงคนจนแลวจะทําอยางไรก็ได เพราะวาทานมีทั้ง
อํานาจ มีกระบวนการ มีผูคน มีงบประมาณมากมาย วันนี้สังคมเขาไปสูสังคมยุคใหม 
ที่ประชาชนทุกคนไดรับสิทธิตามรัฐธรรมนูญขอใหทานนึกถึงสิ่งเหลานี้ดวย เพราะทุกคน 
ก็มาจากพี่นองประชาชน แตผมกราบเรียนวา สิ่งหนึ่งที่จะแสดงเจตนารมณใหไดเห็น 
ชัดวา ทานมีความจริงใจในการแกไขปญหาของแฟลตการเคหะแหงชาติไมใชเฉพาะ 
แฟลตดินแดง นั่นคือการตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาปญหาเรื่องนี้ครับ ถาทายที่สุด
สภาแหงนี้ไมไดมีการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ ซึ่งไมมีเหตุผลเลยครับ ผมกราบเรียน
ทานดวยเหตุผลตาง ๆ มากมาย หนวยงานของรัฐปกปดขอเท็จจริงเบียดบังเอาผลประโยชน
ทุกอยางเพียงเพื่อใหดําเนินการทันโครงการ มันตองตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญไปพิจารณาศึกษา 
และถามีการดําเนินการอยางนี้จริง ตองทําใหเปนเยี่ยงอยาง หนวยงานรัฐจะตองทําหนาที่
เพื่อดูแลผลประโยชนของพี่นองประชาชน  ถาทายที่สุดญัตติในเรื่องนี้ ไม ได รับ 
 



๒๑๓ 
สผ ๒๑/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                สาริศา ๙๗/๒ 
 
การพิจารณาใหมีการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญในสภาแหงนี้ ผมก็ตองกราบเรียน 
ทานประธานตรง ๆ วา ทานไมมีความจริงใจในการแกไขปญหาประชาชนและปญหาของ
พี่นองชาวดินแดง แตทานกําลังใชกระบวนการซึ่งทานมีอยูเพื่อที่จะเก็บเอาขอเท็จจริง 
หรือข อต อสู และความเดื อดร อนของพี่ น องประชาชนไปอยู ไว ใตพรมอีกครั้ งหนึ่ ง  
และทายที่สุดทานประธานครับ ลูกระเบิดมันแตกได หนองนี่มันแตกได ทานสราง 
ความเดือดรอน สรางความเสียหายใหกับเขามานานแสนนานแลว ถาทานไมถอนพิษ
ตั้งแตวันนี้ผมเชื่อวาคนดินแดงเขาก็ไมยอม เพราะฉะนั้นกราบเรียนทานประธานผานไปยัง 
รัฐมนตรีขอใหกราบเรียนทานรัฐมนตรีที่ รับผิดชอบคือทานสุธาวา วันนี้การเมือง 
ตองเดินหนา การเมืองตองเปนการเมืองภาคประชาชนที่จะตองเห็นประโยชนของ
ประชาชนมากอน ทานอยาเอาผลประโยชนเลยครับ ยังมีพื้นที่อีกเยอะแยะที่จะไปพัฒนา 
ใครจะไปทําผมไมยุงดวย แตวาพื้นที่สวนนี้เขามีประเพณี เขามีสังคม มีวัฒนาการของเขา 
และเขามาโดยชอบดวยกฎหมาย อยาย่ํายีเขาอีกเลยครับ ขอบคุณครับ 
  พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  : 
ทานสมาชิกครับ ยังมีผูตองการอภิปรายอยูหลายทานนะครับ ไมวาจะเปน คุณสรรเสริญ 
สมะลาภา คุณสกลธี ภัททิยกุล แตเนื่องจากวันนี้เราอภิปรายมานานพอสมควรครับ  
ผูฟงก็เหลือไมกี่ทานนะครับ ตองขอขอบคุณบรรดาผูที่ไดรับผลกระทบโดยตรง คือพี่นอง 
ชาวดินแดงไดมานั่งฟงอยูกับเราโดยตลอด  ผมเห็นควรเลื่อนการอภิปรายไปไว 
ในวันขางหนาครับ  
  (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง )  :  
ถาไมมีผูใดเห็นเปนอื่นขอปดการอภิปรายครับ 
 

เลิกประชุมเวลา ๑๙.๐๓ นาฬิกา 
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  นางรพีพร ดียามา    เจาหนาที่ชวเลข ๘  
  นางสาวชนิกา ศรีสมวงษ   เจาหนาที่ชวเลข ๘ 
 
ผูจดรายงานการประชุม (กลุมงานชวเลข ๔)  
 
  นางสาวพรรษวรรณ แกวนิล   นางสาวประภาลักษณ ปนุบุดดา  
  นางสาวกุลนิษฐ พัฒนประเสริฐ  นางจงถนอม ศรีธนูมาศ  
  นางดวงใจ ม่ันคงดี    นางสาวสิริพร ณ นาน  
  นางนิวรา คํางาม    นางสาวพรภมิล ยอดทอง  
  นางสาวเบญจมาภรณ รงคทอง  นางสาวยุพเยาว แพงไธสงค  
  นางสาวสายชล ไทยรวมมิตร   นางณัฐชนก วงษนลิ  
  นางจีรนุช มานะกอบการ   นางสาวสารศิา สิงหเมธา  



- ๒ - 
 
  นางวันทนา วงษชมภู    นางสาวบุศยรินทร พจนวิชัย  
  นางสาวรัชนพีร มณีนิล   นางกมลทิพย บุญรอดฤทธิ์  
  นางสาวสทุธาทิพ ศรีทองอินทร  นางสาวกมลมาศ ทังสุภตูิ ศิริสัมพันธ  
  นางสุภาภรณ เพ็ชรนิล  
 
 
สํานักรายงานการประชุมและชวเลข  
สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร  
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